Thầy Giáo Hot Boy

Giới thiệu
"Con ơi, dậy đi nào, sáng rồi. ""Dạ, con biết rồi. "Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần. Trên những con đường, từng dòng người, từng dòng xe thi nhau tấp nập, thi nhau vội vã.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/thay-giao-hot-boy

Mục lục

1. Chương 1: Thầy Giáo Minh Huy

2. Chương 2: Cậu Học Trò Bảo Khang

3. Chương 3: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

4. Chương 4: Sự Trùng Hợp Đến Bất Ngờ

5. Chương 5: Ấn Tượng Của Mỗi Người

6. Chương 6: Lời Thì Thầm Từ Quá

7. Chương 7: Khang - Một Người Cực Khó Hiểu

8. Chương 8: Gia Sư Sao?

9. Chương 9: Chữ Duyên

10. Chương 10: Thì Ra Là Thầy! Thì Ra Là Em!

11. Chương 11: Chúng Ta Hãy Cùng Nhau Hợp Tác

12. Chương 12: Mong Chờ

13. Chương 13: Để Em Đưa Thầy Về

14. Chương 14: Nếu Em Cố Gắng Thầy Sẽ Thưởng Cho Em!

15. Chương 15: Cố Lên!!!

16. Chương 16: Thành Công Hay Thất Bại???

17. Chương 17: Giáng Sinh Đặc Biệt

18. Chương 18: Bí Mật Được Chia Sẽ (phần 1)

19. Chương 19: Bí Mật Được Chia Sẻ ( Phần 2 )

20. Chương 20: Bí Mật Được Chia Sẻ (phần 3)

21. Chương 21: Điều Tự Nhiên

22. Chương 22: Anh Đẹp Anh Có Quyền

23. Chương 23: Đừng Lo, Anh Sẽ Bảo Vệ Em!

24. Chương 24: Ai Là Người Nấu Mì Ngon Nhất?

25. Chương 25: Món Quà Vô Giá

26. Chương 26: Hãy Dành Cho Anh Một Ngày!

27. Chương 27: Kỳ Nghỉ Tuyệt Vời

28. Chương 28: Ngày Đầu Tiên Ở Quê Ngoại

29. Chương 29: Lần Đầu Tiên Ngủ Chung

30. Chương 30: Kết Thúc Chuyến Đi Đầy Thú Vị

31. Chương 31. Oh My God!

32. Chương 32: Minh Huy Bị Khống Chế

33. Chương 33: Gia Có Gia Quy

34. Chương 34: Giận

35. Chương 35: Định Giận Anh Tới Bao Giờ?

36. Chương 36: Quy Cũ

1. Chương 1: Thầy Giáo Minh Huy

Chương 1: Thầy giáo hot boy Minh Huy (Minh Moon) và cậu học trò Bảo Khang (Bink Nhỏ)

"Con ơi, dậy đi nào, sáng rồi."

"Dạ, con biết rồi."

Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần. Trên những con đường, từng dòng người, từng dòng xe thi nhau tấp nập, thi nhau vội vã. Không khí đang ngày càng nhộn nhịp hơn khi ánh đèn trên con đường đã tắt đi nhường lại "công việc chiếu sáng" cho ánh dương lập lòe trên cao. Hàng cây rung rinh trong gió, thoáng những chiếc lá rơi đầu ngày, thoáng những tiếng chim hót làm say lòng người. Không khí quả thật là một động lực cho con người có một ngày nghỉ ngơi thư giãn, thoải mái. Trong nhà của thầy giáo mới Minh Huy, mọi chuyện vẫn như thường ngày.

- Chào buổi sáng cả nhà! - Huy bước xuống từ trên gác, với nụ cười rất ư là tỏa nắng.

- Sao hôm nay con vui quá vậy? - Mẹ Huy cười, đôi mắt đầy hãnh diện hướng về phía anh ta.

- Dạ, tại ngày mai là ngày đầu con đi dạy nên thấy vui vui mẹ ạ! - Anh lễ phép trả lời đúng "chất" của một giáo viên.

- Con phải cố gắng làm việc nha con. Đây là ước mơ của con, cũng là mong mỏi của ba mẹ. Vạn sự khỏi đầu nan nha con! - Ba "thầy" Huy nhẹ nhàng dạy bảo anh.

- Dạ, con sẽ cố gắng hết sức để không làm ba mẹ lo lắng! - Anh nghiêm túc.

Ông khẽ gật đầu hài lòng:

- Tốt lắm, chúc con sẽ có ngày đầu làm việc thật thành công nhé. Ba luôn tin tưởng con. Con với bà dùng bữa sáng đi.

Nơi góc nhỏ của căn nhà, ba thành viên dùng bữa sáng trong không khí vui vẻ, đầm ấm. Ba nói, mẹ con cùng cười. Gia đình này khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ vì cái "đúng nghĩa" của một gia đình. Nói chút về thầy giáo trẻ Minh Huy, anh là một hot boy chính hiệu. Anh tốt nghiệp đại học Sư phạm, nối theo nghề giáo viên của ba mẹ cậu. Anh hai mươi ba tuổi, sở hữu gương mặt vô cùng đẹp trai cùng thân hình lí tưởng: mũi cao, mắt hai mí, đôi mắt vô cùng ấm áp, đôi môi hình trái tim đầy quyến rũ; cao 1m75 cùng body chuẩn không cần chỉnh. Anh nhiều lần gặp phải rắc rối từ chính vẻ đẹp của mình mang lại. (Sao không làm người mẫu đi nhỉ?). Chưa dừng lại ở đó, anh còn có một vũ khí lợi hơn đó chính là giọng nói. Có lẽ quá may mắn khi anh sở hữu một giọng nói vô cùng đặc biệt, thật khó diễn tả sao cho đúng. Nó làm người đầu tiên nghe thấy phải ấn tượng sâu sắc và dễ dàng có cảm tình. Ôi, thật sự là thiên thần duy nhất còn tồn tại. Anh cũng biết được sức hút của mình nhưng chưa bao giờ anh tự cao vì nó. Anh vẫn khiêm tốn, vẫn hiền lành, giản dị, tốt bụng. Anh thật ấm áp, trên môi luôn nở nụ cười đầy khả ái.

- Con đi đâu thế? - Mẹ anh hỏi.

- Dạ, con đi dạo ở công viên rồi sẵn ghé siêu thị mua một số thứ cần thiết cho ngày mai thôi mẹ.

- Ờ, con đi về sớm nha!

- Dạ!

Nói xong, anh bước ra khỏi nhà và đi bộ về phía công viên. Nhà anh cũng gần với công viên lắm nên có thể nói công viên là nơi cậu thường xuyên lui tới. Anh bước đi chậm rãi, vừa đi vừa tận hưởng khí trời dịu mát của một sớm mùa đông. Anh ngân nga hát, hát đi hát lại vỏn vẹn một câu "Hay là mình cứ bắt chấp hết yêu nhau đi em!" Giọng hát nghe trẻ con ngô nghê dễ thương làm sao ấy.

Hôm nay là ngày chủ nhật nên công viên cũng tấp nập người. Minh Huy bước đi trên con đường ngập tràn lá rơi. Anh là một người "quen" của khu công viên này vì cậu thường tới đây ngắm cảnh, thư giãn những lúc rảnh rỗi. Nơi đây, chính nơi đây đã mang tới cho cậu ta một kỉ niệm làm anh ta mãi nhớ nhung đến tận bây giờ, cũng chính nơi này đã lấy đi kỉ niệm đó, bỏ lại cho cậu biết bao nỗi mất mác, hối tiếc. Anh mặc một chiếc quần jeans cùng chiếc áo phong trắng trông thật sành điệu, thời thượng.

"Lặng im em đến trên từng bước chân âm thầm. Và nghe con gió nào vừa thoáng qua rất lạnh, tưởng như em vẫn còn ở nơi đây nói cười, để cho em tựa vào bờ vai anh khóc lên..."

Không gian nơi công viên thật thanh bình, dễ chịu. Minh Huy không biết tự bao giờ đã ngồi trên băng ghế đá dưới tán cây phượng vĩ xanh ươm. Gương mặt Huy lúc này có vẻ đăm chiêu nhiều tự sự. Đôi mắt hờ hệt đứng yên nhìn về một thứ hư vô phía trước, cơ mặt hóp lại như không còn máu, đôi môi khép chặt lại, đôi tay hững hờ tựa vào băng ghế. Anh ta ngồi im, trái tim anh cũng đập trong tiếng nấc lặng thinh. Anh đang suy nghĩ hay nói khác hơn là anh đang tái hiện lại ký ức ấy trông vừa ngọt ngào vừa cũ xưa.

"Anh ơi, làm cho em cái chong chóng đi!"

"Anh ơi, sao anh lại nhìn em như vậy?"

"Anh xấu quá, đã lỗi hẹn mất rồi!"

Biết bao nhiều kỉ niệm ùa về, làm cậu khát khao được một lần trở về ngày đó. Anh khẽ mỉm cười, rồi thầm nói với chính bản thân mình: "Anh sẽ đợi em, anh sẽ mãi chỉ có em mà thôi." Khi Minh Huy học lớp bảy, anh đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc mà chính tận bây giờ anh mới cảm nhận được nó mãnh liệt, nó thắm thiết hơn bao giờ hết, đó là khi kề bên cậu lúc nào cũng là một tâm hồn ngây thơ, một con người đáng yêu chỉ kém anh sáu tuổi mà thôi. Nó đã chinh phục được trái tim Huy, bằng sự chân thành và tự nhiên. Huy còn nhớ như in những gì về nó. Cuộc đời luôn thay đổi một cách bất ngờ, một ngày kia cậu đã vĩnh viễn không còn thấy nó trên cuộc đời này. Tai nạn xe đã cướp đi nó, đã cướp đi điều quan trọng trong trái tim anh. Anh, quả thật rất đau đớn và buồn bã. Cú "shock" quá lớn khiến anh từng có thời gian rơi vào trầm cảm, khủng hoảng, nhưng nhờ có gia đình và sự lạc quan vốn có, Huy đã trở lại thế cân bằng và chấp nhận sự thật này.

2. Chương 2: Cậu Học Trò Bảo Khang

Chương 2: Cậu học trò siêu nhí nhố Bảo Khang

"Đừng bỏ em lại một mình mà..."

"Anh, em xin anh đấy..."

"Đừng đi mà...Á..."

Khang hét lớn, tiếng hét đầy nỗi sợ hãi. Khang bật người dậy. Đôi mắt mở ra trong muôn vàn nước mắt. Thì ra đó chỉ là mơ. Khang đã mơ gì mà khóc thét kinh hoàng đến như vậy? Trông bộ dạng Khang lúc này nhìn mới  dễ thương làm sao.

"Cốc...Cốc...Cốc"

-Có chuyện gì vậy con?- Mẹ Khang ở ngoài đang lo lắng cho cậu "quý tử" của mình.

-Dạ, không có gì đâu mẹ, chỉ là mơ mà thôi.

-Vậy à? Làm mẹ lo muốn thót tim-Bà thở phào nhẹ nhõm.

-Con xin lỗi mẹ.

-Con còn không mau thức dậy vệ sinh cá nhân đi. Con trai gì đâu lớn rồi mà còn ngủ nướng là sao?- Bà gượng giọng nói với con mình.

Khang nũng nịu như đứa trẻ mới lên ba:

-Hôm nay là chủ nhật mà mẹ. Ý, mà mấy giờ rồi mẹ?

-Con thật là hết biết. Chín giờ rồi đó con.

-Hả? Chín giờ cơ à?

Khang hớt ha hớt hãi như gà mắc xương vậy, chạy đông chạy tây, chạy ngược chạy xuôi dọn dẹp phòng óc, vệ sinh cá nhân. Khang là như vậy đó, 17 tuổi rồi còn gì, học sinh lớp mười hai rồi còn gì, mà tối ngày cứ như "trẻ lên ba" vậy á. Chuyện là hôm nay ba cậu sẽ trở về nhà sau chuyến công tác dài hai tháng. Khang đã hứa với ba rằng hôm nay sẽ cùng mẹ ra đón ba cậu ta,vậy mà... Cái tật lớn hơn cái tuổi, cứ chủ nhật là ngủ tẹt ga, ngủ như chưa từng được ngủ vậy á. Mà được cái là cậu rất ngoan ngoãn, lễ phép, biết điều chứ không như con nhà người khác. Khang sở hữu gương mặt vô cùng "baby" được kế thừa từ ba và mẹ cậu, có cái mũi hơi cao dạng sọc dừa là "lai" à, mà cũng không biết là lai từ ai, chắc tông chi họ hàng mấy đời trước. Nước da trắng ngần khiến con nít mới lớn cũng phải khao khát ghen tị. Dáng người Khang mảnh khảnh lắm, đi đứng ăn nói nhẹ nhàng có một cái gì đó rất là "Bảo Khang". Bạn bè thường gọi là Khang bột, cái biệt danh mà Khang chả thích tí nào. Nổi bật nhất trong con người Khang có lẽ là vẻ ngây thơ, điệu bộ dễ thương và tính tình con nít của cậu ấy. Điều đó làm Khang được nhận nhiều thiện cảm từ người khác.

Sau một hồi đôn đáo, vội vã, cuối cùng cậu đã chuẩn bị xong. Cậu mặc quần Jeans ngắn tới đầu gối phối cùng chiếc áo sơ mi sọc ca-rô trắng đen cùng biểu tượng Vcaz nổi bật. Nhìn Khang sành điệu lắm. chất lắm. Phong cách ăn mặc, phối đồ của Khang rất là tinh tế, thời thượng. Nhìn cách ăn mặc thôi cũng đủ biết là con nhà giàu. Khắp người cậu nồng nặc mùi nước hoa. Đứng trước gương, cậu chỉnh đốn trang phục, rồi xuống phòng khách.

-Khi nào cha về tới sân bay vậy mẹ?- Khang hồ hởi hởi mẹ.

-Chi vậy con?- Bà nhìn Khang.

-Mẹ đã hứa với ba sẽ cùng con đón ông ấy mà?- Khang nhíu mày ra vẻ người lớn.

Mẹ Khang nhìn con trai mình như vậy, khẽ cười, nụ cười phúc hậu làm sao.

-Sao mẹ cười vậy?- Khang tỏ ra nguy hiểm.

-À, thì...chuyện là ba con đang trên đường về.Mẹ con mình không cần đón- Bà vẫn còn cười.

-Hả? Mẹ đang đùa với con hả?- Tôi há hóc hở mồm vẻ bán tin bán nghi.

-Thật mà con trai...

-Mẹ thật là...sao không chịu gọi con dậy sớm, con bắt đền mẹ đấy- Cậu hơi thất vọng, nét mặt lúc này dễ thương làm sao.

-Mẹ gọi suốt con có chịu dậy đâu, mà ba con cũng đang có chuyện quan trọng nên ghé công ty rồi mới về nhà.

"Tíc...tíc...tíc"

Tiếng chuông cửa nhà Khang reo lên. Khang như đoán trước được đó là ba mình nên vội chạy ra mở cửa. Chắc Khang nhớ ba lắm, tội nghiệp.

-A...ba về!

Ba Khang vừa mới xuống xe chưa gì đã bị đứa con cưng chạy lại ôm siết rồi.

-Nghẹt thở quá con- Ông cười sung sướng

-Con nhớ ba quá à- Chưa gì mà Khang đã rớt nước mắt rồi.

-Con mít ướt quá à, ba về rồi mà.-Ông xoa đầu Khang.

Ông nói vậy thôi chứ xa xon một thời gian rồi ông càng nhớ hơn. Ông cũng đang khóc đấy thôi, nhưng khóc trong lòng thôi.

-Hai cha con ông thật chứ. Thôi vô nhà nghỉ ngơi đi anh, em dọn cơm rồi gia đình mình cùng ăn nhe.- Mẹ Khang nói.

-Vô nhà đi con- Ông nói với Khang.

Gia đình Khang vui vẻ ăn bữa cơm sum họp trong đầm ấm, vui vẻ. Khang như vui lắm, cứ cười suốt. Sau bữa cơm, Khang "xung phong" rửa chén để ẹ nghỉ ngơi rồi tâm sự với ba. Lần đầu tiên trong đời Khang làm việc này luôn nhưng

3. Chương 3: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Chương ba: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Hôm nay đã là thứ hai rồi.Không khí hôm nay rộn ràng khôn tả.Minh Huy càng rộn ràng hơn bao giờ hết:hôm nay cậu đi dạy.Đêm qua Huy bận "thao thức",bận "trực đêm" nên ngủ không được,có lẽ cậu đang bồi hồi xao xuyến,lo lắng,chờ đợi giây phút cậu được đứng trên bục giảng.Tuy ngủ trễ nhưng cậu vẫn thức sớm.Mới có năm giờ,trời còn tinh mơ những làn sương mà cậu đã chuẩn bị rồi.Đúng là tâm trạng của một người lần đầu tiên đi làm.

Hôm nay,cậu khoác lên mình bộ trang phục nhìn nhã nhặn,trang trọng và lịch sự làm sao.Chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khôi thanh khiết phối cùng chiếc quần tây đen quý phái như tôn thêm nét "đẹp" "nghiêng nước nghiêng thành","đổ sông đổ bể" của cậu.Huy còn khéo léo chọn chiếc carvest sọc ca-rô trắng đen cho thấy được phong cách chững trạc,trưởng thành của mình ở độ tuổi hai mươi ba.

-Chào buổi sáng cả nhà!-Minh Huy rạng rỡ bước xuống từ trên lầu,trên môi còn nở một nụ cười "quyến rũ" chết người.

-Haha!Con trai ta hôm nay trông người lớn quá.-Ba của Minh Huy cười đầy niềm tự hào mãnh liệt vồ đứa con duy nhất của mình.

Mẹ Minh Huy đã chuẩn bị bữa sáng tất.Giờ đây bà đang chăm chú về cậu.Dịu hiền thay tâm trạng của một người mẹ,bà đang rưng rưng cảm xúc trong giây phút nhìn đứa con mình nuôi dưỡng bấy lâu nay đã thật sự trưởng thành,thành danh.Bà dường như không kìm chế nổi cảm xúc,mà dạt dào:

-Mẹ hạnh phúc lắm con à.Những điều tốt đẹp đang chờ con phía trước,hi vọng con sẽ làm được.

Minh Huy cũng không giấu nỗi cảm xúc của mình,cậu nở nụ cười với đôi mắt đầy sự quyết tâm,như để đáp lại tấm lòng của cha mẹ mình.Sau đó cả nhà thầy giáo hot boy Minh Huy quây quần bên nhau ăn sáng.

-Dạ,thưa ba mẹ con đi dạy ạ.-Cậu từ giã gia đình.

Trái ngược với không khí thanh bình ở nhà Minh Huy,ở nhà Bảo Khang "nhí nhố" thì đang hơi "hỗn loạn" vì cậu Bảo Khang.Dường như đây đã là một "nếp sống" của gia đình rồi. (hihi).Ngày nào cũng thế,trong nhà luôn "ầm ĩ" tiếng gọi,tiếng thúc giục Bảo Khang thức dậy;cũng luôn phát lên những lời "cào nhào" của Bảo Khang.Chuyện là cậu luôn thức dậy muộn,hôm nay cũng không phải ngoại lệ.Đã sáu giờ rồi còn gì.Vậy mà giờ này Bảo Khang còn đang "nệm ấm chăn êm" như thế kia.

-Mấy giờ rồi mẹ?-Cậu ngồi dậy vươn vai,hít thật sâu.

-Con còn hỏi nữa,sáu giờ năm rồi đấy!-Mẹ cậu không hài lòng.

-Hả?Sáu...giờ...năm... à?Chết con rồi ba mẹ ơi.Xin chúa hãy phù hộ con!-Cậu cuống cuồng lên thay đồ đi học.

Cậu vội va vội vàng,lính hoa lính huýnh chạy hết chỗ này đến chỗ kia.Không biết cậu có chóng mặt không chứ người ngoài mới nhìn là đã "nhức đầu" kinh lắm rồi.Ấy thế mà chẳng mấy chốc,nhìn xem kìa,cậu đã xong rồi,sẵn sàng rồi.Này thì vệ sinh cá nhân xong rồi nhá,quần áo đồng phục cậu mặc gọn gàng rồi nhá,sách vở cũng đầy đủ rồi nhá,mặt mày tóc tóc tai cũng chuẩn luôn rồi nhá.Cậu ấy quả là siêu nhân,nói vậy thôi chứ ngày nào cũng vậy riết rồi cậu cũng quen,cũng thuần thục,nhuần nhuyễn.

Cậu mở cửa ra,với tiếng thở hổn hển.Cậu đang mệt cơ mà...Chẳng biết vì sao mẹ cậu cứ đứng trước cửa phòng cậu nãy giờ,bà tỏ ra ngán ngẩm:

-Con riết rồi hư quá,chẳng biết giờ giấc là gì.Con có biết thời gian là vàng,là bạc không?Mai mốt khi làm ăn mà con chẳng biết đúng giờ là gì thì sao làm ăn được?Con học được từ ai vậy?Dặn bao nhiêu lần cũng không chịu sửa.Đúng là cái tật lớn hơn cái tuổi!

Cặu nhăn mày méo mặt trước những lời dạy của mẹ cậu.Ngày nào cũng vậy,cũng mấy câu đó,riết rồi cậu cũng thuộc lòng.

-Dạ,con biết rồi thưa mẹ!-Cậu nhẹ nhàng nói.

Nói xong,cậu vội vàng chạy xuống dưới nhà đi học.Không khéo hôm nay cậu lại bị trễ học và chịu phạt như những lần trước.

-Con nhớ ăn sáng rồi hãy đi nha-Bà cố nói thật lớn để Bảo Khang nghe.

Bà bước vào phòng cậu.Cái gì thế này?Nơi đây vừa xảy ra chiến tranh à?Bà như không tin vào mắt mình.Phía trước mặt bà là cảnh mền gối "được quăng" lung tung phen,nào là áo rơi quần rớt đầy trong tủ,tập sách thì chẳng khi nào Khang chịu dành thời gian sắp xếp cả.Thế là bà phải tốn công rồi.

Trên con đường đến trường dạy học,Minh Huy đang "thong thả" trên chiếc xe hiệu AirBlack.Gương mặt cậu tươi tắn như hoa mới nở vậy.Cậu chẳng hề hồi họp hay lo lắng gì cả.Cậu đang nghĩ đến những việc sẽ xảy ra sắp tới,nghĩ tới những đồng nghiệp,những đứa học trò...Còn Bảo Khang,trên chiếc xe đạp mới,cậu đang "hì hục" đạp thật nhanh,thật đều đi đến trường. Khang cũng biết trễ học là gì nữa à?Trên trán và sau lưng cậu,mồ hôi đang nhễ nhãi,đầm đìa,trông rất tội."Chắc phải kêu ba mẹ sắm ình chiấc xe Honda đi học cho đỡ cực quá,chứ như vậy hoài chắc mình chết sớm"-Cậu nghĩ thầm.

"Két...két...két"

Minh Huy và Bảo Khang và chạm xe với nhau rồi.Ngày thứ hai đầu tuần mà như vậy sao?Bảo Khang bị rơi xuống xe và té xuống đất.Còn Minh Huy thì còn ngồi "trơ trơ" trên xe,mặt tái mét như chưa kịp lấy lại "ba hồn bảy vía".

-Xin lỗi,em có sao không?-Minh Huy xuống xe và chạy lại đỡ Bảo Khang đứng dậy trong trạng thái vô cùng lo lắng cho đối phương.

Bảo Khang như chẳng thể nói được điều gì,cả người mềm nhũng vì quá bất ngờ trước "tai nạn vô tội" này.

-Dạ...không sao...đâu ạ!-Cậu cố gắng che giấu nỗi sợ đang lên lỗi trong cơ thể mình.

-Thật không em?Anh xin lỗi nhiều nha.-Minh Huy như nhẹ đi phần nào.

-Chỉ trầy xướt nhẹ thôi à.Nhưng còn chiếc xe...nó...-Cậu chỉ vào chiếc xe nhưng rồi lại không nói gì.

Bảo Khang như "hoảng hồn" tập hai,khi mà giờ đây chiếc xe của cậu đã "không còn nguyên vẹn".Niềng xe đã bị biếng dạng méo mó rồi.Minh Huy nhìn chiếc xe của cậu,rồi cũng day dứt cảm thấy có lỗi:

-Bây giờ...phải làm gì bây giờ?

Minh Huy mặt mày "rối ben" ,có lẽ đây là lần đầu anh gặp phải chuyện rắc rối này.Cậu ta vẫn không ngừng suy nghĩ tìm cách giải quyết vấn đề,trong khi Bảo Khang đang...lau những giọt nước mắt tuôn ra từ lúc nào.Bảo Khang nhìn vậy thôi cũng yếu lòng quá nhỉ?Chuyện cũng đâu có gì...Minh Huy nhìn sự đáng thương này,cũng đâu đành lòng,cậu chăm chú nhìn Khang:

-Này nhóc!Sao lại khóc như vậy?Cho anh xin lỗi.Bây giờ thì cũng trễ rồi,để anh chở em tới trường,còn chiếc xe thì để anh đem sửa sau.

Bảo Khang lặng thinh hồi lâu,nhìn Huy:

-Lỡ...anh trốn tránh trách nhiệm luôn rồi sao?-Cậu nói với Minh Huy,nhưng nào đâu dám nhìn thẳng vào mắt Huy.

-Hihi,em cũng thật là...đây này,cầm lấy làm "tin" đi.-Minh Huy,anh ta cười khẽ trước sự ngây thơ của Khang.

-Cái gì vậy?

-Giấy Chứng minh nhân dân!

-Hả?(Khang bất ngờ vì sự bất ngờ)Anh dám đưa em cái này...ấy hả?

-Ờ,có gì không?Nhỡ nếu anh trốn trách nhiệm sửa xe cho em thì cứ đem nó đến báo công an.-Minh Huy ra vẻ nghiêm túc.

-Anh...Mà gần trễ học rồi,anh chở em tới trường đi.

-Ờ,nhưng trước hết là phải gửi chiếc xe này nhờ người ta giữ dùm.

Nói xong,Huy khom người,hai cánh tay khỏe mạnh nâng chiếc xe lên và đi về phía nhà người dân gần đó.Tại đây,cậu đã nhờ họ trông giúp chiếc xe và cảm ơn rất chân thành.Bảo Khang cứ nhìn theo Minh Huy chăm chăm,cậu đang bị sự chân thành,đáng tin của Minh Huy làm ất hết "nghi ngờ".

-Lên xe đi!Gần bảy giờ rồi.-thầy Minh Huy đưa nón bảo hiểm ra.

-Rồi,trường Trung học phổ thông Cầu Hạc á nha!-Bảo Khang lên xe ngồi,tay vừa đội chiếc nín bảo hiểm,miệng vừa nói.

-Cầu Hạc à?Vậy thì tốt quá.Anh cũng có việc ở trường đó.

-Vậy à.

4. Chương 4: Sự Trùng Hợp Đến Bất Ngờ

Chap 4: Sự Trùng Hợp Đến Bất Ngờ
Trong cái rủi có cái may,cũng nhờ vụ va chạm xe nhẹ với Minh Huy mà Bảo Khang mới được đi trên "ngựa" AirBlack sang trọng,có người chở đàng hoàng,thời gian đến trường cũng rút ngắn lại,ngờ vậy mà cậu cũng thoát khỏi "án" đi học trễ.Còn về phần Minh Huy,với bản tính chuẩn mực,cậu khó tránh khỏi sự trách móc bản thân mình đã gây ra vụ tai nạn không nghiêm trọng lần này,rồi cũng cảm thấy có lỗi nữa.

Trước cổng trước,hàng trăm đứa học sinh đang vội vã đi đến lớp,do chỉ còn vài phút nữa là vô học rồi.Minh Huy thắng xe gấp,khiến Bảo Khang ngả người về sau theo quán tính và theo phản xạ thì hai tay cậu ôm chầm lấy eo của Minh Huy.Minh Huy nhìn cậu,cậu vội vàng rút tay ra,gương mặt tự dưng đỏ một cách bất ngờ,chắc đang mắc cỡ vì hành động đó.

-Wow!Ngôi trường đẹp thật!-Minh Huy đứng trước cổng nhìn vào,đôi mắt thể hiện rõ sự vui mừng,náo nức,rạo rực.

Bảo Khang nhìn Huy,rồi chỉ biết cười mà thôi.

-Trưa nay tan học em đứng đây chờ anh.Nhớ,không được trốn đâu đấy,nếu không...

-Không thì sao?

-Tự anh hiểu...

Nói xong,Bảo Khang cũng như bao đứa học trò khác nhanh chóng bước vào lớp.Còn Huy,cậu ta thì sõi mắt theo Khang,"Có điều gì đó rất lạ ở đứa nhóc này"-Huy bâng khuâng.

"Tùng..tùng...tùng".

-Thưa thầy hiệu trưởng,hôm nay con rất vui khi được công tác ở trường này!

-Tốt lắm,nếu có gì khó khăn cứ nói,ta sẽ giúp đỡ con!

Tại phòng hiệu trưởng,thầy Minh Huy và thầy hiệu trưởng đang nói chuyện với nhau trong không khí vui tươi,hào hởi.

"Ê!Nghe đồn trường mình có thầy mới chuyển về"

"Nghe nói đẹp trai lắm"

"Mê trai!"

"Hôm nay dạy lớp mình á"

"Thích quá"

Bảo Khang bước vào lớp.Cậu vừa vào đã nghe tụi nó xôn xao bàn tán chuyện gì đó.

-Ê!Làm gì nhìn dữ vậy?Mới thấy hôm nay đi sớm á nha.-Song Thư lớp trưởng cũng là bạn thân của cậu.

-Hihi.Chuyện...dài dòng lắm,kể tới mai cũng không hết.Mà tụi nó nói chuyện gì mà rộn rã thế?

-À...thì cái chuyện hôm nay thầy giáo mới sẽ dạy thế cô Huỳnh.Nghe nói là "trai đẹp" nên tụi nó mới nháo nhào như vậy á.

-Có nữa hả?-Cậu ngạc nhiên.-Đồ mê trai!-Cậu nhìn xung quanh lớp.

-Mê trai như cậu vậy!-Song Thư nói khẽ trong tiếng cười đầy sự trêu trọc.

Nói khẽ gì chứ.Khẽ đến độ Bảo Khang bên này đã nghe thấy,mà còn rõ nửa là đằng khác.Nhưng cũng thật bất ngờ vì lúc này Khang không phản ứng gì hết.Cậu ấy quả thật mê trai?

Ấy thế mà đã vô học.Mọi người trong lớp ai nấy cũng đều nháo nhào, lộn xộn bàn tán về thầy giáo mới: đứa thì tự hỏi thầy đẹp trai đến mức nào, đứa thì thầm mong thầy giáo mới sẽ thật "dễ giải" và "dễ tính". Còn Bảo Khang thì ngược lại tất cả. Cậu đang chăm chú tự dò bài lại, trông siêng năng rất đỗi. Nhưng nào ngờ cậu đang hướng tâm trí mình vào chuyện hồi sáng.Cậu tự nhủ:"Không biết anh ta có lừa mình không?Anh ta là người tốt thật sự?". Xong rồi lại mỉm cười tựa hồ một gã từ bệnh viện tâm thần trốn ra.

"Thầy mới tới rồi!"

Tiếng thông báo dễ dàng gây sự chú ý.Ai nấy cũng hồi họp như nhau.Không khí lớp dần im lặng,tất cả mọi sự chú ý đều hướng vào thầy giáo mới.Bảo Khang không hiểu sao lúc này trái tim mình lại đập liên hồi.

Một người con trai bước vào trước cửa lớp.Ánh mắt thân thiện,gương mặt đẹp tựa ban mai này đã đánh gục tất cả các thành viên trong lớp bất kể nam hay nữ.Giọng nghiêm của nhỏ lớp trưởng bỗng dịu dàng hẳn lên,thường ngày thì "dữ" khỏi cần bàn.Đúng là đồ hám sắc!

Minh Huy ra lệnh cho học sinh ngồi,rồi từ từ giới thiệu:

-Chào các em!Thầy tên Minh Huy là người sẽ phụ trách môn Toán thay cho cô Huỳnh từ đây đến cuối năm.

-Chào thầy-Cả lớp đồng thanh.

Dứt lời,thầy nhìn xung quanh lớp như để làm quen với từng người.Rồi khẽ dừng lại...Trước mặt Huy bây giờ là Khang,cậu hò trò lúc sáng.Còn về phần Bảo Khang thì đơ cứng người từ lúc thầy Minh Huy xuất hiện.Cậu cảm thấy mình và thầy giáo mới quả thật có duyên.Cậu không ngừng suy nghĩ:"Chẳng phải là cái anh hồi sáng à?Thì ra là tên Minh Huy.Vậy thì khỏi phải lo rồi".

Minh Huy cũng có những suy nghĩ riêng:"Quả thật có duyên.Chuyện thật thú vị."

Tuy nhận ra nhau nhưng hai người vẫn tỏ vẻ như không có gì.Buổi học vẫn như thường ngày trôi qua.Bảo Khang nhớ tới chuyện hồi sáng liền ra cổng trường chờ Minh Huy,người thầy "định mệnh" của cậu,nhưng khí thế thì không còn hùng hồn nữa rồi,chỉ còn sự bối rối,lo lắng mà thôi.Minh Huy cũng không quên chuyện,ra gặp mặt Bảo Minh.Sau khi hai người giải quyết tất cả mọi chuyện,Bảo Khang mới dám hé một câu cảm ơn dù mình không có lỗi:

-Cảm ơn...thầy nhiều lắm ạ!

Tuy giọng nói có chút ngượng ngùng,lại còn ngoảnh mặt sang chỗ khác,nhưng Khang có vẻ rất chân thành.Minh Huy cười cười đặt hai tay lên vai Khang,rồi nói:

-Lỗi phải gì chữ?Thầy mới phải là người xin lỗi.Xin lỗi em!

-Dạ...Không cần vậy đâu thầy!

-Mà thầy chưa biết tên em!

-Em tên Bảo Khang.

5. Chương 5: Ấn Tượng Của Mỗi Người

Chương 5: Ấn Tượng Của Mỗi Người
Hôm nay, lại có tiết Toán, Bảo Khang cũng như thường nhật, chẳng mấy khi thích và hứng thú với cái môn "khô khan" này. Bằng chứng điểm môn Toán của nhóc luôn thấp lè tè, nhìn vào ai cũng thấy chán cái sự học của cậu. Còn Minh Huy, anh ta luôn háo hức mong chờ từng phút, từng giây để được đứng trên bục giảng dạy học. Quả thật là một nhà giáo tuy mới vào nhưng lại rất yêu nghề, yêu công việc.

"Tùng...Tùng...Tùng..."

Giờ học Toán bắt đầu.

Minh Huy kiểm tra bài cũ.

"Bảo Khang trả bài nào"- Minh Huy mở sổ điểm ra và gọi tên.

Bảo Khang vừa nghe thấy, chợt như cảm thấy thế giới chao đảo. Rồi cậu cũng kèm nén sự lo sợ của mình, bước lên trả bài. Cậu ta vốn dĩ học không giỏi môn này.

"Em hãy giải bài toán sau". Minh Huy vừa nói vừa chép đề lên bảng, lệnh cho Bảo Khang phải làm. Gương mặt Khang tái nhợt lại, vì bài toán thật sự quá khó với cậu.

"Dạ! Em không biết làm bài này thưa thầy!". Khang lấy hết can đảm của mình để nói ra, cả lớp cười "rầm rộ" lên vì bài toán này không thật sự khó như Khang nghĩ.

Minh Huy nhìn Khang,trong lòng đầy sự lo lắng cho cậu. Bởi vì Khang đã hỏng kiến thức quá nhiều.Thế là Minh Huy phải ra sức dạy lại cách làm bài tập dạng này cho Khang một cách chậm chạp, tỉ mĩ. Khang thì cũng chăm chú lắng nghe, cố gắng hiểu nhưng mà số trời đã ban cho cậu một trí thông minh rất ư là "xuất sắc".

"Em đã hiểu chưa?". Thầy Minh Huy hỏi cậu học trò Bảo Khang, trong lòng chắc chắn cậu đã hiểu.

"Dạ...cũng gần hiểu rồi, thưa thầy!".

"Là sao? Em có biết làm chưa?". Ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

"Dạ...". Khang xụ mặt xuống, không nói nên lời.

Còn Minh Huy dường như chẳng tin vào mắt mình. Lần đầu đi dạy mà gặp phải tình cảnh này. Lúc thầy Minh Huy suy nghĩ, trông càng quyến rũ hơn. Im lặng giờ khá lâu, Minh Huy dồn hết sự chán nản, quyết định không bỏ cuộc. Cậu quyết tâm giành lại bài này một lần nữa, rồi lần hai,lần ba...cho đến khi nào Khang hiểu thì thôi. Quả thật là thầy giáo có tâm!

Cuối cùng thì mọi sự nỗ lực của thầy đã được báo đáp, Bảo Khang đã biết làm bài tập này. Bảo Khang cũng rất siêng năng, chỉ mỗi tội là hơi bị "dốt" môn Toán. Người ta thường nói:" Cần cù bù thông minh". Quả đúng là như vậy.

" Em cần phải cố gắng hơn nữa. Thầy thấy em học không được tốt môn này!". Thầy giáo ân cần nói với Bảo Khang, còn Bảo Khang thì chỉ biết vâng vâng dạ dạ vậy thôi.

Bảo Khang rất cảm kích thầy vì không nổi cáo với mình như những thầy cô trước, ngược lại còn ân cần giảng lại bài nữa chứ. Bảo Khang nhờ đó mà đã biết làm bài tập dạng này, mặc dù chưa thành thạo lắm, cậu càng có được hứng thú học hơn. Hôm nay đúng là một ngày gió bão, Bảo Khang học Toán rất siêng năng, lúc nào cũng chăm chú lên bảng, rồi giơ tay phát biểu nữa. Hành động này khiến cả lớp kinh ngạc, càng làm cho thầy Minh Huy chú ý hơn.

Hết giờ Toán.

Bảo Khang chạy theo dáng thầy Minh Huy đang đi xuống phòng giáo viên.

"Thầy ơi!"

Thầy quay lại, chưa hiểu chuyện gì.

"Thầy ơi, cho em...cám ơn thầy nhe!"

Vừa nói xong, Khang nhanh chóng chạy đi lên lớp, bất chấp thầy đang "ngơ người" ra ở đó. Thầy chợt mỉm cười khẽ khi đã hiểu ra vấn đề. Trong suy nghĩ thầy bây giờ, Bảo Khang đúng là một cậu học trò đáng yêu tuy không được thông minh cho lắm.

Bảo Khang thật sự chưa lên lớp đâu. Cậu còn đứng nép bên vách tường lén trộm nhìn thầy. Trong suy nghĩ cậu ta bây giờ, thầy Minh Huy như một người hùng, vừa đẹp trai, vừa tốt tính. Bảo Khang tự nhũ sẽ cố gắng học môn Toán để tốt ình, cho thầy và cho cả gia đình.

Hai người họ, quả thật có duyên? Hai người họ có từng nghĩ rằng mình sẽ thuộc về nhau? Câu trả lời còn nằm ở chặng đường dài ngoằn đầy chông gai phía trước...

6. Chương 6: Lời Thì Thầm Từ Quá

Chương 6: Lời thì thầm từ quá khứ.
Thấm thoát một tuần nữa lại trôi qua. Hôm nay đã là ngày chủ nhật cuối tuần. Cũng giống như mọi ngày, không khí vẫn quy cũ: nhộn nhịp, tấp nập. Tại nhà của thầy giáo Minh Huy, bữa sáng đã được dọn sẵn sàng mặc dù trời còn rất sớm.

"Mời cả gia đình xuống ăn cơm". Tiếng gọi đầy ân cần của mẹ anh ta dưới nhà bếp. Trên này, Minh Huy đã thức dậy từ lâu, vệ sinh cá nhân từ lâu. Hôm nay là chủ nhật mà sao cậu lại ăn mặc gọn gàng, đẹp đẽ, trau chuốt như thế? Cũng có một nguyên nhân.

Anh ta bước từ trên lầu xuống, nhìn thật giống như đang chuẩn bị đi đám cưới, chả thế mà mẹ anh ta lại chẳng hỏi:

-Con đi đâu thế? Đi đám cưới à?

Anh ta cười đầy vẻ bí mật:

-Dạ, không thưa mẹ! Con chỉ đi công chuyện một chút thôi.

-Phải thật vậy không? Bà nghi ngờ, đôi mắt nhìn thẳng vào ánh mắt con trai mình.

-Dạ, thật mà mẹ! Ba chưa xuống nữa à? Cậu khéo léo đánh trống lảng.

-Ba con xuống liền ấy mà. Mà có đi đâu thì cũng phải biết đường, giờ giấc mà về nhà nhe con!-Bà không quên căn dặn con mình.

Sau khi ăn sáng xong, theo dự tính ban đầu, anh ta với biểu cảm hết sức bất bình thường trên gương mặt rời khỏi nhà một cách nhanh chóng.Thì ra anh ta đang đi đến công viên. Hôm nay ra công viên như mấy trước mà sao biểu cảm khác thường thế? Chẳng phải hôm nay là ngày mười tháng mười hai sao? Cái ngày mà cách đây mấy năm về trước cậu đã hứng chịu nỗi đau đột ngột nhất, bi thương nhất: người cậu yêu đã không còn tồn tại. Đó là sự thật.

Trải qua nhiều năm, anh dần quen với sự thiếu vắng này, và xem đó như là một phần cơ thể không thể tách rời. Ngày ngày, đêm đêm anh ta luôn nghĩ về nó, một người đã khuất. Ban đầu, anh ta khóc rất nhiều, nhưng gần đây nước mắt đã ít dần đi và hôm nay anh đã ngừng khóc. Anh ta ra công viên ngồi, cái chỗ mà ngày đó anh với nó hay gặp nhau, tâm sự và là nơi chứng kiến biết bao phút giây anh và nó yêu thương nhau. Tất cả cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "đã từng". Với anh, nó như một vết dao đâm vào trái tim anh thật sâu rồi bỏ chạy, để anh ở lại day dứt với cơn đau. Anh rất thương yêu nó. Đã từng có khoảng thời gian anh hận ông trời đến tận xương tủy, hờn trách sao lại cho anh một người quan trọng rồi lại cướp đi. Nhưng anh cũng tự nhận ra rằng "nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi", nên cũng từ từ mà chấp nhận. Có lẽ, hai người có duyên nhưng không phận và duyên đã tận.

"Bây giờ em ở dưới đó có vui không? Hay em đã là một người mới rồi? Anh nhớ em nhiều lắm. Tại sao em không đến bên anh trong giấc mơ? Sao lại để anh cô đơn thế này? Em đáng ghét lắm đấy!".

Anh ta ngồi nhìn một thứ gọi là hư không, rồi lại độc thoại. Lời độc thoại chan chứa biết bao tình cảm, vui có, buồn có. Nó khiến bất cứ ai hiểu được không khỏi tuôn thêm giọt lệ đầy thương tiếc. Bộ đồ anh ta hôm nay cũng thật đặc biệt: cái áo phông màu trắng có họa tiết rất đơn giản, chiếc quần jeans màu xanh bóng cùng chiếc nhẫn trên tay. Người khác sẽ thấy bình thường, nhưng với anh ta nó rất quý giá. Bởi đây là món quà của nó đã tặng anh lúc sinh thời. Đã mấy năm trôi qua, bộ đồ vẫn vẹn mới. Anh dường như vẫn còn cảm nhận được hơi thở của nó trên bộ đồ này.

Anh tựa vào gốc cây, ngồi nhớ lại những kỉ niệm đã cũ, và như một giấc mơ, anh ngủ say và nhìn thấy người anh yêu.

"Em ở đây rồi! Có biết anh nhớ em nhiều lắm không? Em lớn hẳn rồi nhỉ? Hãy lại đây bên anh nào!".

Trong giấc mơ ngày của mình, anh đã gặp lại nó. Anh vô cùng hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên nhìn lại gương mặt ấy. Nó cười nhưng không nói gì trước những câu hỏi dồn dập của anh. Nó nhìn anh thật lâu, thật lâu rồi khẽ mỉm cười:" Anh hãy quên em đi, đừng vì em mà phải tự dày vò mình. Sẽ có người nào đó yêu anh hơn em, quan tâm anh hơn em. Và người đó ở gần đây thôi".

"Không! Em đừng đi!".

Anh ta chợt tỉnh giấc rồi thoạt nhìn xung quanh. Anh không tin vào bản thân mình vừa làm được điều đó, nước mắt từ đâu xối xả. Anh ôm tim mình dường như đang siết chặt. Nghẹn ngào...

Anh không quên những gì nó đã nói và cũng chẳng để ý tới những điều đó. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, anh ta không biết mình có nên tạm gác quá khứ để sống tốt hơn nữa không. Quá khứ...

7. Chương 7: Khang - Một Người Cực Khó Hiểu

Chương 7: Khang-Một người cực khó hiểu.
Ngày chủ nhật của Bảo Khang bắt đầu từ khi mặt trời "lên thiên đỉnh". Đã gần mười giờ trưa rồi đó, cậu Bảo Khang vẫn còn say sưa trong giấc ngủ. Tháng mười hai, mùa đông làm cho tiết trời trở nên giá lạnh, và cũng có thể nói rằng đây là động cơ làm cho cậu bình thường đã thức dậy muộn thì nay càng muộn hơn.

"Cốc...cốc...cốc".

Tiếng gõ cửa lớn mồn một vậy mà Bảo Khang vẫn tĩnh bơ "nệm ấm chăn êm". Trông thật dễ thương làm sao!

"Thức dậy đi con ơi!".

Mẹ Bảo Khang đứng ở bên ngoài, giọng nói đầy thúc giục. Sau nhiều lần kêu gọi kiên trì của bà, cuối cùng Bảo Khang đã chịu mở mắt, nhưng biểu cảm vô cùng kì dị, kiểu như muốn biểu tình.

-Con biết rồi thưa mẹ!

-Mau thức dậy đi!

-Dạ.

Nghe theo lời mẹ, cũng như một cách để rèn luyện bản thân, cậu đã ngoan ngoãn thức dậy. Dọn dẹp phòng óc xong, vệ sinh cá nhân xong, cậu nhanh chóng xuống dưới nhà ăn cơm. Trong suốt bữa ăn, gương mặt cậu ta cứ lầm lầm lì lì, người khác nhìn vào là muốn tống cho hắn một liên hoàn cước.

-Con bị gì thế? Mẹ cậu nheo mày hỏi.

-Dạ...không có gì, mà có gì thì mẹ cũng chẳng cần quan tâm!-Giọng nói của cậu cũng thật ảm đạm.

-Con nói vậy là sao? Ba cậu không chịu nổi cũng lên tiếng.

-Dạ! Con nói là không có gì mà!- Trái ngược lại khi nãy, lần này cậu nói chuyện lớn hơn, hơi bạo.

-Con bị làm sao thế?

Cha của cậu tức điên người vì thằng con trai khó hiểu của mình. Ông giương tay ra định tán cho cậu một cái để tĩnh người ra nhưng mẹ cậu đã kịp ngăn lại, không thôi gia đình sắp xảy ra "chiến tranh gia đình thứ ba". Cậu xụ mặt rời khỏi bàn ăn, mặc cho thức ăn vẫn còn đang dang dở. Ba và mẹ cậu cũng đành thở dài bất lực trước tính khí thất thường của cậu. Bình thường cậu rất ngoan ngoãn, vâng lời cơ mà!

Bảo Khang ra trước nhà đi dạo. Lúc này trông cậu rất là thanh bình. Cậu dạo hết ngõ ngách này đến ngõ ngách khác. Cuối cùng khi trời đã thật sự lên thiên đỉnh, cậu dừng chân lại bên quán nước bên đường. Cậu vừa uống nước, vừa nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng dâng lên biết bao nhiêu cảm xúc.

"Cám ơn những điều đưa ta đến bên nhau...

Cám ơn từng lời nói qua mau...

Giấc mơ mình cùng xây đắp cho nhau...

Nắm tay và đi hết cuộc đời..."

Chuyện gì đang xảy ra thế? Điều gì đã khiến hôm nay Khang thay đổi thất thường? Hay chính cậu ta "sớm nắng chiều mưa"? Cậu thuộc cung Thiên Bình, mà tính cách của Thiên Bình thì luôn chôn giấu những nỗi niềm kín đáo, hay cười nhưng cũng hay khóc...

8. Chương 8: Gia Sư Sao?

Chương 8: Gia sư sao?
Trở lại với việc học Khang không mấy hứng thú như mọi khi. Như đã biết, cậu rất vô cùng "sợ" môn Toán, mà thời khóa biểu lại sắp xếp môn Toán ngay thứ hai đầu tuần. Việc học hành hôm nay coi như chẳng mấy lôi kéo được cậu. Cậu bước ra khỏi nhà và đến trường trông tư thế vô cùng tẻ nhạt.

Minh Huy thì lúc nào cũng thế, cũng háo hức mong chờ. Vẫn như thường ngày, ăn mặc lịch sự, đẹp trai chết người hăng hái đến trường dạy. Mới hôm qua buồn rũ rượi mà? Hay là cậu đã nghĩ thông suốt, quá khứ cũng chỉ là quá khứ.

"Tùng...Tùng...Tùng"

"Mấy em dẹp hết tập vở vào trong cặp, chuẩn bị làm kiểm tra một tiết"

"Dạ!"

"Hy vọng các em làm bài nghiêm túc, gần tới thi học kì rồi đó!".

Thầy Minh Huy dõng dạc, nghiêm giọng, khảo sát kiểm tra một cách nghiêm ngặt. Vì thế, kết quả của bài kiểm tra lần này hết sức trung thực để đánh giá, phân loại học sinh. Bên dưới này Khang nghĩ thầm trong lúc làm kiểm tra:" Cố gắng hết sức!".

Buổi chiều hôm đó, Minh Huy háo hức lấy bài kiểm của học sinh ra chấm điểm. Một bài, rồi hai bài, ba bài...Huy thở phào nhẹ nhõm. Có bài điểm cao, có bài cũng không đến nỗi tệ. Nhưng sự đời đâu ai biết trước, bài kiểm cuối cùng lại cho ra một kết quả tồi tệ nhất từ trước đến giờ. (Nói hơi quá)." Bài tập đơn giản như thế mà làm cũng không được là sao? Bảo Khang à? Thằng nhóc hôm trước sao? Không thể tưởng tượng được!"-Khang phiền lòng.

Thầy Minh Huy quan niệm rằng:" Mỗi bài kiểm tra nên để cho phụ huynh học sinh biết" nên chẳng ấy thế mà mấy ngày sau bài kiểm tra đã được đến tận tay phụ huynh từng học sinh. Riêng đối với Bảo Khang, lần này cậu ta sắp chết mà chẳng hề hay biết gì.

-Bảo Khang à? Bảo Khang!-Ba Bảo Khang gọi gấp ráp.

Bảo Khang hối hả:

-Dạ, con đây!- Hơi thở hổn hển.

Ông trừng mắt nhòm con trai của mình, ánh mắt đầy tức giận, phán rằng:

-Con học hành kiểu gì vậy hả?

-Dạ...ba hỏi kì...vậy?- Khang vẫn chưa hề hay biết chuyện gì.

-Con còn giả ngơ? Đây, coi đây này.

Nói xong, ông vùng tay quăng cho Khang bài kiểm tra. Khang mở ra xem, đôi mắt to tròn, im lặng vì quá bất ngờ:

-Tại sao...lại như thế này? Con đã rất cố gắng kia mà?- Cậu không thể tin vào mắt mình.

-Kết quả rần rần trước mặt rồi. Sao học hành kì vậy hả?- Ông vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ.

Chẳng hiểu sao ngay lúc này, ông lại hằn học cầm thẳng ngay cây roi kế bên mà ông đã chuẩn bị sẵn quất thẳng vào lưng cậu một cái thật mạnh. Rất đau, rất đau đến nỗi cậu không còn chút sức lực để đứng mà quỳ gối xuống. Cậu khóc rất nhiều, ấm ức, cậu đã cố gắng rồi mà nhưng năng lực con người thì cũng chỉ có giới hạn. Ông là một người rất thương con nên "thương cho roi cho giọt, ghét cho ngọt cho bùi". Từ trước đến nay cậu cũng mang về cho ông không biết bao niềm tự hào cơ mà? Chẳng may cho cậu, mẹ cậu đã vắng nhà nên không còn ai binh cậu nữa. Ông vừa đánh vừa giáo huấn cậu, trong tiếng khóc thương bi không ngừng rơi của cậu.

-Không thể để chuyện này tiếp diễn. Ba sẽ thuê cho con một gia sư riêng để kèm con môn Toán.

-Dạ...

Cậu chưa kịp nín khóc, dù trong lòng không muốn nhưng cậu cũng đành dạ vậy thôi, còn nếu không vâng lời ngay lúc này có thể cậu sẽ bị đuổi ra khỏi nhà lập tức. Đúng lúc này, mẹ cậu về tới nhà, nhìn thấy cảnh này nhưng chẳng biết chuyện gì.

Trên phòng Bảo Khang, cậu đang nằm úp xuống, mẹ cậu thì đang bôi thuốc giảm đau và sưng cho cậu. Khéo mắt cậu còn đọng lại một tí nước mắt gần khô rồi.

-Sao học hành kì thế con?- Bà nhẹ nhàng hỏi cậu.

-Con đã rất cố gắng rồi nhưng đâu chỉ cố gắng là điểm cao đâu mẹ. Cần phải có năng lực, nhưng con thì học Toán không được giỏi.

Bà thở phào:

-Cha con cũng thật tình, nỡ đánh con tới như vậy. Nhưng con đừng giận cha con nhe, cũng vì thương con.

-Mẹ ơi...

-Gì thế con?

-Sắp có gia sư dạy kèm con rồi!

-Gia sư hả?

-Ba nói như thế mẹ ạ.

Cậu nói xong, trong lòng đầy hụt hẫng vì ngày tháng phía trước sẽ rất mệt mỏi.

9. Chương 9: Chữ Duyên

Chương 9: Chữ Duyên
Ba Bảo Khang là người "độc nhất ngôn"- chỉ một lời. Một khi đã quyết định chuyện gì dù lớn hay nhỏ thì dù trời có sập ông vẫn thực hiện. Vì muốn con mình có được kết quả học tốt hơn, ông càng quyết tâm tìm một gia sư tài giỏi thật sự để kèm cho con mình. Thế là ông quyết định tìm đến trung tâm việc làm tuyển gia sư với các điều khoản (lương, ưu đãi) hấp dẫn ngay sau ngày hôm đó.

Minh Huy, một người luôn muốn tự lập nên dù gia đình có khuyên ngăn như thế nào thì cậu vẫn muốn tự mình kiếm tiền dành dụm cho tương lai. Cậu đã tìm đến trung tâm giới thiệu việc làm, đăng kí thông tin và chờ cơ hội. Cơ duyên hai người đã được ông trời tạo cơ hội cho gặp nhau.

Ba Bảo Khang đang ngồi tại chỗ tiếp khách của trung tâm:

-Nhờ cô tìm giúp tôi một gia sư dạy kèm Toán, càng nhanh càng tốt!

Cô nhân viên tiếp khách cầm viết ghi lại thông tin:

-Thế bác có yêu cầu gì không?

-Ờ...tiêu chuẩn đầu tiên của tôi là người đó phải trung thực. Còn mấy cái kia khi nào tìm được người sẽ tính tiếp.

-Vậy còn lương thì sao?

-Cô cứ nói với họ là hãy yên tâm, tôi sẽ trả công xứng đáng.

Sau khi cuộc giao dịch giữa hai người kết thúc, ông bước ra về. Nhưng không may, do quá vội vàng ông đã đụng phải một người đàn ông hơi lớn tuổi nhưng không có bất kì chấn thương nào xảy ra. Ông xin lỗi rồi bước tiếp.

"Này, bác ơi!"

"Bác!"

Ông nghe được thanh âm như đang kêu mình, dừng chân và quay lại phía sau. Một thanh niên mà ông cho rằng trạc tuổi hai mươi mấy đang chạy lại gần ông, hơi thở trong rất nhanh:

-Này cậu gọi tôi thế à?

-Dạ...bác...đánh rơi cái này đây ạ!

Thì ra thanh niên đó không ai khác chính là Minh Huy, thầy giáo dạy Toán của Bảo Khang. Minh Huy vừa nói vừa đưa cái bóp tiền ra đưa cho ông. Ông quả thật bất ngờ vì nhận ra đây là cái bóp tiền của mình. Như vẫn chưa tin, ông lục lại trong túi và chẳng thấy cái túi đầu nữa.

-Sao cậu lại có nó?

-Khi nãy có phải ông đã đụng phải một người không?

-Ờ đúng rồi!

-Lúc đó bác đã vô tình đánh rơi nó. Cháu nhặt lên và trả cho bác ngay nhưng mà bác đi nhanh quá cháu đuổi không kịp.

Ông cười lớn, tay vỗ lưng Minh Huy không ngừng, đắc ý:

-Chàng trai trẻ quả thật là thanh niên tốt hiếm gặp trong xã hội bây giờ! Cảm ơn cậu nhiều.

-Dạ, không có gì đâu ạ!

Ông sực nhớ lại chỗ ông tới khi nãy là trung tâm giới thiệu việc làm, có vài chuyện thắc mắc:

-Cậu đến trung tâm để làm gì vậy?

Minh Huy cười mỉm đầy sự hí hửng:

-Chẳng giấu gì bác, con đang tìm việc làm thêm ạ.

-Cậu muốn tìm việc làm gì?

-Dạ gia sự dạy kèm ạ!

-Gia sư à? Thế thì tốt quá. Mà cậu dạy kèm môn gì vậy?

-Toán ạ.

Ông vui mừng vì có thể đây là người ông cần tìm để giúp đỡ con mình. Minh Huy đã vượt qua vòng gửi xe xe rồi. Để cho chắc chắn tìm đúng người, ông tìm hiểu kĩ về cậu:

-Cậu bây giờ đang làm gì?

-Dạ hiện tại cháu đang công tác tại trường cấp ba Cầu Hạc gần đây ạ!

-Con trai tôi cũng đang học ở đó. Sao cậu lại đi làm thêm như thế?

-Dạ tại con muốn tự lập. Con trai lớn rồi mà còn xin tiền ba mẹ tiêu xài thì không đáng chút nào.

-Tôi cũng đang tìm người dạy kèm Toán cho con mình, cháu nó học yếu môn này quá. Nếu cậu có thế?

-Vậy thì tốt quá còn gì!- Minh Huy hớn hở.

Ba của Bảo Khang gật đầu tự mãn vì đã tìm được người xứng đáng, đưa cho cậu địa chỉ nhà và hẹn cho cậu ngày đến nhà ông. Trong mắt ông, cậu là một thanh niên trung thực, tốt bụng, lễ phép, chắc chắn có thể giáo dục được con của mình. Còn Minh Huy, anh ta đang thầm cảm ơn ông trong bụng rất nhiều. Anh ta thầm nhủ sẽ cố gắng thật nhiều để không làm phụ ông. Hai người còn trò chuyện với nhau...

10. Chương 10: Thì Ra Là Thầy! Thì Ra Là Em!

Chương 10: Thì ra là thầy! Thì ra là em!
"Alô! Hôm nay cậu tới nhà tôi dạy thêm được không?"

"Dạ được bác ạ! Khoảng một tiếng nữa cháu sẽ tới ngay ạ"

Đúng lúc Minh Huy đang chuẩn bị đi tắm thì nhận được cuộc gọi đến của ba Bảo Khang. Cũng đã năm giờ mấy rồi, ánh hoàng hôn đang dần buông. Anh ta tranh thủ tắm, cơm nước, mặc đồ rồi rời khỏi nhà. Hôm nay ba mẹ anh ta đi vắng nên anh ta không cần diện lí do để được ra ngoài, bởi anh ta biết nếu nói ra chuyện này thì gia đình nhất quyết không cho đi.

Tại nhà của Bảo Khang, gia đình đang sum vầy ăn cơm tối.

-Này Khang, lát nữa có gia sư tới dạy kèm đó, con ăn xong rồi mau lo chuẩn bị đi!

Khang biểu cảm bất ngờ, trởn trắng mắt lên, miệng cứng đơ:

-Ba...vừa nói...Sao mau vậy ba?

-Mau gì? Gần tới thi rồi đó, ba không thể chậm trễ với việc học của con. Em cũng lo chuẩn bị nước trái cây mời khách đi.- Ông nhìn Khang rồi nhìn mẹ Khang.

-Em biết rồi!

Khang ăn chưa no, mà tự dưng nghe chuyện này xong không còn tâm trí để ăn. Quả thật cậu thấy mệt mỏi nhưng không muốn nói ra.

Minh Huy tay cầm địa chỉ hôm trước ba Khang đưa, bước ngắn bước dài dắt xe tìm nhà. Tự mò đường, mò không ra thì hỏi người đi đường. Cuối cùng, khoảng nửa giờ đồng hồ sau, cậu cũng tìm đến tới chỗ cần đến.

-Chào cậu! Cậu có phải gia sư ông nhà mời tới không?

Minh Huy thấy bác gái ra mở cửa, hành động trở nên lễ phép, mẫu mực:

-Dạ đúng rồi bác!

-Mời cậu vào nhà.

"Khang ơi xuống đây ba biểu này! Gia sư của con đến rồi".

Khang trên phòng nghe được thanh âm này, trong lòng rực lên ngọn lửa nóng hỏi. Tim cậu đập thình thịch: lo lắng, hồi họp. Lấy hết bao nhiêu can đảm, cậu bước từng bước chậm rãi xuống dưới nhà.

Vừa tới chỗ nói chuyện, Minh Huy và Bảo Khang mặt nhìn mặt, thật sự bất ngờ. Khang đột ngột thốt lên:

-Thầy...

Cùng lúc đó Minh Huy cũng lên tiếng, tay chỉ Khang:

-Em...

-Hai đứa quen biết nhau à?- Ba Khang không hiểu chuyện gì giữa hai người.

Minh Huy cười khẽ, giải thích:

-Dạ, chuyện cũng không có gì bác ạ! Thật ra thì cháu là thầy giáo dạy Toán của Bảo Khang ở trường, Khang là học trò của con.

-Thật vậy sao?

-Dạ!

-Thế thì tốt quá! Nhờ cậu giúp đỡ em nó trên lớp cũng như lúc dạy kèm. Chứ em nó còn yếu môn này lắm.

-Dạ, con sẽ cố gắng. Con cũng mới dạy em nó được vài tuần. Mà trước đó...cũng có gặp nhau do một sự cố tình cờ...

-Dạ ba ơi để con cùng thầy lên phòng học nhe ba!- Bảo Khang ngắt ngang lời thầy Minh Huy đang nói.

-Sao hôm nay con nôn dữ vậy? Thôi được rồi cậu cùng em nó lên học đi. Học sớm về sớm nha cậu!

-Dạ!

Nói xong, anh ta đi theo sau Bảo Khang. Vừa đi Bảo Khang vừa nói:

-Chuyện đó mong thầy đừng nói cho ba em biết nha thầy!

-Tại sao?

-Ba mà biết là giết em chết.

-Ờ, thầy biết rồi.- Minh Huy cười thầm.

11. Chương 11: Chúng Ta Hãy Cùng Nhau Hợp Tác

Chương 11: Chúng ta hãy cùng nhau hợp tác!
"Wow! Phòng của em cũng đẹp thật đấy! Nhưng nhìn cũng hơi nữ tính quá đấy".

Lần đầu bước vào phòng của Bảo Khang, Minh Huy đã cảm thấy thú vị vì nó quá gọn gàng, sạch sẽ, trang trí thì nhã nhặn, bắt mắt. Quả thật không giống phòng của con trai chút nào.

-Chúng ta bắt đầu được chưa thầy?- Bảo Khang không còn lo lắng, trái lại còn rất háo hức.

-Được chứ em. Bắt đầu ngay thôi!

Thầy Minh Huy ngồi xuống ghế, lấy tập sách ra:

-Trước khi ôn lại kiến thức và làm bài tập thầy có một số nội quy dành cho em.

-Nội quy hả? Cũng được, em sẽ gáng nhớ.- Bảo Khang háo hức.

-Tốt lắm. Nghe cho kĩ nhé: Đầu tiên phải biết nghe lời của thầy, tôn trọng thầy, rồi phải thực hiện đúng yêu cầu của thầy, không được lười biếng, cố gắng tập trung học...

Bảo Khang nghe xong như chới với, vội cắt ngang lời:

-Được rồi thầy ơi, thầy yên tâm đi. Em sẽ không làm thầy phải thất vọng đâu.

-Đó, mới đó mà đã vô lễ rồi. Khi thầy đang nói không được chen ngang nghe chưa? Nếu còn như vậy thầy sẽ nói lại với bác đấy nhé!

Minh Huy cười khúc khích. Thầy hôm nay bị sao thế nhở? Đang đùa với Bảo Khang luôn kìa, quả thật hiếm thấy. Còn Bảo Khang vừa nghe nhắc tới ba đã tái mét mặt mày:

-Thôi...xin thầy đừng làm vậy! Em sẽ vâng lời mà.

-Thầy chỉ nói đùa thôi mà, có cần sợ như vậy không?

Minh Huy cười, nụ cười vẫn giữ nét sáng chói như thường nhật, nhưng nay lại có chút gian gian.

-Thầy nói chơi kiểu giết người hả? Em muốn rớt tim ra ngoài.

-Lần sau thầy hứa sẽ không nói giỡn nữa, nói thật nhé nhóc.

-Hả? Lần sau nói thật hả?

Minh Huy cười thế nhưng không nói gì. Bảo Khang nghiệm lại câu nói lúc nãy của thầy, trong lòng bâng khuâng:

-Hồi nãy thầy gọi em bằng gì?

-Gì là gì?- Minh Huy chẳng mấy quan tâm.

-Nhóc thầy phải?

Minh Huy mở sách dang dở, nhìn thẳng vào mắt Khang:

-Không được à?

-Tất nhiên là không! Em lớn rồi đấy, lớp mười hai rồi đấy!

-Thầy thích gọi thì sao?

-Không được là không được mà!

-Thôi bắt đầu học thôi.- Minh Huy xoa xoa đầu của Bảo Khang.

Bảo Khang không hiểu sao lúc này cậu lại bối rối đến như thế, còn đỏ ửng cả mặt nữa chứ. Vì cái xoa đầu của anh ta? Vì hơi ấm anh ta mang lại? Vì từ "nhóc"?

Đang lúc suy nghĩ ngẩn ngơ, Minh Huy đã dùng tay gõ vào trán cậu thật mạnh:" Này! Tập trung học đi chứ!"

Bảo Khang tỉnh người lại, rồi tập trung nghe thầy giáo giảng bài rồi làm bài tập. Bảo Khang rất chăm chú học hành, Minh Huy rất nhiệt tình giảng dạy. Nhắc tới điều này, dù cậu học trò của mình là Bảo Khang rất "dốt" Toán, chậm tiêu môn này, điều mà anh ta đã nhận ra ngay tiết học đầu tiên, nhưng anh ta vẫn không hề tỏ ra bực bội, khó chịu, nổi cáo với cậu mà ngược lại còn tận tình hơn dù rất cực khổ. Bởi theo cậu nghĩ:" Có công mài sắt có ngày nên kim".

Mải miết mà quên giờ giấc, mới thế mà thời gian trôi thật nhanh, đã hết giờ dạy và học thêm rồi.

-Chúng ta kết thúc tại đây, bữa sau học tiếp.

-Dạ.

Hai người cùng dọn dẹp rồi xuống dưới nhà tạm biệt người lớn. Nhưng trước khi đi, Minh Huy có đôi lời gửi đến Bảo Khang:

-Chúng ta cùng hợp tác nha, hai bên đều cùng có lợi.

Ánh mắt đầy chân thật. Lần này thì không phải đùa đâu.

-Dạ thưa thầy! Vất vả cho thầy rồi ạ!- Bảo Khang mỉm cười, có chút ngượng ngùng vì có lẽ do lần đầu cậu nói lời như vậy trước người xa lạ.

-Mà nè, chỉ tập trung đến học thôi đấy, chứ đừng tập trung vào anh đó nha.- Cười gian xảo.

-Hớ...hớ...Ai thèm! Sao xưng anh ở đây vậy thầy?

-Ở nhà thì cứ gọi anh xưng em vậy cho tiện. Không được à? Vậy kêu thầy xưng em...

-Dạ...anh em cũng được.- Khang cắt ngang lời Huy nói nữa rồi.

12. Chương 12: Mong Chờ

Chương 12: Mong chờ.
Bình minh vừa lên. Hôm nay có lẽ trời sẽ chuyển mưa giông tố vì Bảo Khang tự mình thức dậy sớm hơn bao giờ hết. Vừa thức dậy, cậu lại chợt nghĩ đến thầy Minh Huy, nghĩ đến tiết học tối qua. Rồi bất giác cậu lại cười thầm một mình. Chưa bao giờ Khang tràn đầy năng lượng như bây giờ.

Cậu ta chuẩn bị xong, đi xuống nhà:

-Ba ơi, hôm nay gia sư có đến nữa không ạ?

-Không con!

Bảo Khang dừng chân lại, biểu cảm kì lạ. Chẳng phải cậu đang đứng hình? Giọng thất vọng:

-Sao vậy ba?

Ông ngạc nhiên khi thấy biểu tình đó của con trai mình:

-Con sẽ học vào buổi tối các ngày thứ ba, năm, bảy. Nói để con biết luôn. Nhưng sao trông con có vẻ thất vọng quá vậy?

-À không có gì ba. Chỉ tại con...mà con cũng không biết nữa.

-Gáng học chăm vào! Ba sẽ nhờ cậu ta giám sát con thật chặt!

-Dạ...con biết rồi!

Cậu dường như mất hết năng lượng, mà nói theo kiểu "teen" là sắp hết pin, bước lại bàn ăn sáng. Cậu ăn khá ít, món nào cậu cũng cảm thấy ngán. Vẫn y như vậy cậu chạy xe đến trường trong một biểu cảm hết sức "thất thần". Thật khó hiểu.

Vào đến lớp rồi. Vẫn còn mười lăm phút nữa mới vô học. Bảo Khang như có một ma lực nào đó thúc đẩy, cậu ra khỏi lớp đến phòng giáo viên. Cái cớ là muốn gặp thầy Minh Huy. Cậu đi từng bước chậm rãi, vẻ lén la lén lút. Tiến về gần phòng giáo viên, tim cậu đập thình thịch, hồi họp. Cậu dừng chân lại, quay mặt ra sau định đi về nhưng cậu lại thở một hơi dài lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục đi. Lí trí mách bảo quay về nhưng con tim nằng nặc đòi đi nữa.

"Sao phòng giáo viên giờ này chưa có ai nữa?". Bảo Khang lấp ló vịn tay tựa người vào bản lề cánh cửa phòng giáo viên, nhìn ngó vào bên trong. Không khéo, người ta lại tưởng cậu sắp thực hiện một phi vụ "ăn cắp xuyên trường học". Tên tuổi cậu ta sẽ được ghi danh trong sách sử, được nhiều người biết đến?

Thoáng chút thất vọng nhưng cậu lại cảm thấy may mắn hơn. Nếu có thầy Minh Huy trong đó, cậu ta cũng chẳng biết nói gì, thành ra càng khó xử hơn.

"Này! Em đang làm gì vậy?"

Bảo Khang chợt giật mình trước giọng nói bất thình lình của ai đó. Cậu ôm ngực, đôi mắt mắt vẫn còn nhắm nghiền lại, miệng vẫn không quên la một tiếng "á" như một phản xạ tự nhiên của con người.

Sau khi bất ngờ qua đi được hồi, cậu mới mở mắt ra. To tròn con mắt, cậu lấy tay dụi mắt mình nhiều lần. Là thật hay đang mơ? Một người bảnh trai, ăn mặc lịch sự, nụ cười ấm áp tựa hồ như thiên thần đang đứng trước mặt cậu. Rồi cậu lại chợt giật mình lần hai khi người đó không ai khác chính là thầy Minh Huy. Cậu cúi người xuống chào anh ta rồi hai chẳng bốn cẳng tìm đường thoát khỏi nơi đây. Với vận tốc chạy còn thua xa một con rùa, cậu nhanh chóng bị đôi tay săn chắc, lực lưỡng của anh ta-thầy giáo Minh Huy giữ lại. Càng cố gắng thoát khỏi "vòng vây", Bảo Khang cậu ta càng bị siết chặt.

-Làm gì ở đây giờ này vậy?- Giọng nói vô cùng ấm áp.

-Không...không...có gì. Thưa thầy!

Anh ta nheo mắt lại, tỏ vẻ nghi ngờ:

-Lén la lén lút như vậy mà không có chuyện gì mờ ám à? Không thể tin nổi.

-Không...không...- Bảo Khang sùng hai tay ra dấu chéo để phủ nhận.

-Vậy thì nói thật đi!

Bảo Khang ngập ngừng:

-Em...lên đây để tìm thầy?

-Tìm thầy?- Minh Huy bất ngờ.

-Không có gì đâu thầy đừng hiểu lầm. Em tìm thầy là để chuyển lời của ba em là nhờ thầy giúp đỡ em thật nhiều thôi ạ!

Minh Huy cười trước lời nói dối trá hình của Khang. Cậu bỏ qua, nhưng trong lòng lại nảy ra ý giễu cợt cậu:

-Thì thầy đâu có nói gì đâu mà em phải luống cuống lên thế? Hay là em...có mục đích khác?

-Thật sự thì không!

-Vậy thì em về đi.

-Cảm ơn thầy ạ!

Bảo Khang thở phào nhẹ nhõm,nhanh chóng nhưng lặng lẽ bước về lớp. Cậu ta vẫn chưa hề biết rằng Minh Huy anh ta đã biết hành động lúc này của cậu là dối trá. Cậu càng không hiểu rõ mình tại sao lại làm như vậy? Mong chờ? Còn thầy Minh Huy vẫn dõi mắt theo cậu, đôi mắt dường như biết cười cơ đấy! Sắp được gặp lại nữa rồi...

13. Chương 13: Để Em Đưa Thầy Về

Chương 13: Để Em Đưa Thầy Về!
"Hôm nay có gia sư đến dạy phải không mẹ?"

"Ờ"

Cậu ta dù không nhảy dựng lên, hay không la hét lên ầm ì, nhưng trong lòng hết sức vui sướng. Tâm can cậu đang hò hát hí hửng. Cậu nhanh chóng lên trên phòng để làm chuyện mà cậu cũng không biết mình tại sao lại làm vậy.

"Mình nên mặc bộ nào ta?"

Bảo Khang tự độc thoại một mình. Hết lấy bộ này mặc thử, tới bộ kia. Cậu dùng "đôi mắt nghệ sĩ" của mình ngắm mình trong gương. Hôm nay cậu ta thật khó tính trong việc lựa chọn đồ. Bình thường tay với ngay bộ nào thì măc bộ ấy, chẳng cần quan sát, suy tính. Cậu ta muốn mình đẹp hơn trong mắt Minh Huy? Cái vấn đề này thì có vẻ vô cùng nữ tính.

Cuối cùng cũng chọn được một bộ phù hợp, cậu nhanh chóng đi tắm. Cũng như mọi khi, khoảng nửa tiếng là thời gian cậu dùng để tắm. Có khi còn ngủ quên trong đó luôn. Vừa hát vừa tắm là một thói quen vô cùng bình thường của cậu.

Vừa bước ra, người cậu thật sáng chói tỏa nắng mặc dù trời đã gần tối. Hương thơm từ người cậu thật ngào ngạt, mái tóc còn ướt trông thật trẻ con. Cậu bưỡc xuống nhà ăn cơm với phong thái rất ư là lạc quan, ung dung, thảnh thơi.

Minh Huy ở nhà cơm nước cũng đã xong. Anh ta mau chóng thay đồ để còn kịp giờ dạy. Anh ta vẫn trung thành với phong cách lịch lãm nhưng giản dị: áo phông trắng lẻ ca rô đen, quần Jean bó sát trông thật quyến rũ. Tướng anh ta phải nói là chuẩn không cần chỉnh. Người ta thường nói người đẹp vì lụa, còn trường hợp này là lụa đẹp vì người. Trông giống như một hot boy Hàn Quốc chính hiệu!

-Con đi đâu thế?- Mẹ Minh Huy hỏi.

Anh ta dừng lại, trong lòng do dự đưa ra câu trả lời ngập ngập ngừng ngừng:

-Dạ...con...con ra ngoài có chút việc ạ!

-Giờ này mà có việc gì thế con?

Anh ta đứng hình, nhưng may mắn anh ta kịp thời nghĩ ra một lí do vô cùng thỏa đáng:

-Dạ...con đi học Ngoại ngữ ở trung tâm mẹ ạ!

Bà ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nói gì thì ba anh từ đâu bước ra, lại gần anh ta, vỗ vai anh:

-Tốt lắm con trai! Học để nắm vững hơn!

-Dạ...

Minh Huy cười, trong lòng vừa mừng vì đã thoát được cảnh lâm nguy chết người, vừa vảm thấy day dứt vì đã nói dối ba mẹ.

Bên này, Bảo Khang cảm thấy thời gian trôi rất lâu.

"Giờ này sao anh ta chưa đến nữa?"- Bảo Khang tự hỏi mình, rồi cứ đi ra đi vô phòng, không khỏi nhìn ra xuống phía dưới trước cổng nhà. Đang coi giờ thì tiếng chuông cửa làm cậu giật mình. "Chắc là anh ta"- Cậu ta chạy một hơi xuống mở cửa cho Minh Huy.

-Sao tới trễ quá vậy?- Khang hỏi gấp.

-Tại anh có chút chuyện?

-Vào nhà đi thầy! À không...anh.

Bảo Khang lẽo đẽo đi theo sau Minh Huy vào nhà. Cậu để ý tới vẻ ngoài của anh ta, trong lòng thốt lên rằng sao anh ấy đẹp trai quá. Còn Minh Huy thì lúc nãy đã nghe được mùi nước hoa phảng phất từ cậu, đúng mùi anh ta thích.

-Ba mẹ em đâu hết rồi?

-Ba mẹ em đi chơi hết rồi.

-Chúng ta bắt đầu học thôi.

Minh Huy cùng Bảo Khang say sưa được một lúc lâu. Khang hết sức chăm chú vào bài vở nhưng có đôi lúc lại lén nhìn trộm thầy Minh Huy đang giảng bài.

-Này! Chỉ tập trung vào bài tập thôi, không được nhìn anh như thế đấy nhé! Anh biết anh đẹp trai rồi.

Bảo Khang mắt chữ o, miệng chữ o ngơ ngơ nhìn Huy:

-Vâng...thầy đẹp trai.

Xong rồi hai người tiếp tục chuyện học. Được dăm ba phút:

-Thầy...sao nhìn em chăm chăm vậy? Em biết em dễ thương, lần sau chỉ tập trung vào việc dạy thôi đấy nhé!

Bảo Khang làm một hơi khiến Minh Huy hết đường biện minh. Quả thật Khang không vừa chút nào đâu. Cậu còn biết lấy "gậy ông đập lưng ông" nữa mà. Chẳng phải vái nội dung cậu vừa nói na ná giống lời Huy nói lúc nãy sao?

Hai người cùng nhau mỉm cười rồi lại chăm chú vào việc học.

-Chúng ta dừng lại tại đây!

Lời nói bất thình lình của Huy làm Khang giật mình bất cẩn làm rơi cây viết.

"Ây...da!"

Sự cố hi hữu đã xảy ra. Một vây viết rơi hai người lượm nên "thành quả" là trán cả hai cùng sưng một cục rất ư là "nhỏ".

-Em xin lỗi anh!

-À...không sao!

Bảo Khang dùng tay xoa trán Minh Huy. Hai người nhìn nhau cười đỏ mặt luôn.

-Thôi anh về!

-Để em tiễn.

Bảo Khang đưa Minh Huy xuống dưới nhà:

-Thầy...à mà anh...Hay để em đưa anh về nha?

Minh Huy anh ta hết sức bất ngờ trước lời đề nghị của Bảo Khang.

-Khờ quá! Thôi anh về!

Bảo Khang đứng đó nhìn Minh Huy đi khỏi tầm ngắm một hồi lâu rồi mới đóng cửa trở vào nhà. Lúc này biểu cảm hết sức hạnh phúc chẳng hiểu vì sao.

14. Chương 14: Nếu Em Cố Gắng Thầy Sẽ Thưởng Cho Em!

Chương 14: Nếu em cố gắng, thầy sẽ thưởng cho em!
"Ê còn hơn một tuần nữa là thi học kì một rồi".

"Ừ! Lo quá đi mất!".

"Tao cũng vậy nhưng phải cố gắng thôi thôi.".

"Cố lên! Vì tương lai con em chúng ta!".

Bảo Khang nhếch môi cố gắng đi qua đám đông, trong lòng thầm mỉa mai bọn chúng:"Cái gì mà tương lai con em chúng ta? Đúng là xàm đáo để."

-Ê! Gần thi rồi đó, có tính ôn chưa?"

Vừa vào tới lớp, cậu đã bị nhỏ bạn "tra khảo".

-Chưa nữa!

Khang vô cùng khó chịu.

-Chưa thì chưa chứ làm gì nổi cáo với mình như vậy?

-Cho...mình xin lỗi.

-Cậu thật quá đáng! Cậu...sao mà khó hiểu quá vậy? Đúng là nắng mưa thất thường.

Nói xong liền bỏ đi. Trông Khang dường như chẳng để ý tới.

Giờ ra chơi...

"Này Khang đi chơi bóng rổ không?"

"Khang đi xuống căn tin chung nhe!"

Khang lắc đầu khước từ mọi lời rủ rê của đám bạn. Bình thường dù không rủ Khang vẫn chơi bóng rổ hoặc xuống căn tin cùng tụi bạn nhưng hôm nay Khang bỗng trở nên "đổi sắc". Gương mặt đầy vẻ tự sự. Đúng là tâm lí của tuổi mới lớn: luôn che giấu đi lòng mình.

Khang bước ra đằng sau trường. Xung quanh khá thoáng mát, khung cảnh không kém phần nên thơ với những nhành hoa mười giờ tươi thắm, rực rỡ. Hay những bãi cỏ nhân tạo xanh mướt tạo cảm giác nhẹ lòng. Đây chủ yếu là nơi dùng cho các hoạt động ngoại khóa nên bình thường hiếm có thầy cô hay học sinh nào ra đây. Khang ngồi bệt xuống bãi cỏ, vẻ trầm ngâm nhìn lên trời. Cứ thể cậu chẳng làm gì hết. Lâu lâu cậu lại ngân nga những giai điệu quen thuộc của bài Vì em cần anh, trông thật hồn nhiên, ngọt ngào nhưng không kém phần da diết, trữ tình. Đại loại lời bài hát có nội dung rằng:" Những lúc thấy nhớ anh em hay ngước lên bầu trời. Ját vang lên mấy câu khi trong con tim thật hạnh phúc...Cũng bởi vì trái tim em cần anh. Dẫu chỉ là những giấc mơ thật mỏng manh..." Hát tới đoạn này, cậu dừng lại đột ngột. Cậu chợt giật mình khi mà cậu vừa hát hình ảnh một người lại hiện ra trong tâm trí cậu, nó như hiện hữu trên bầu trời: thầy giáo Minh Huy. Cậu cũng không hiểu vì sao lại như vậy, mỉm cười xoa nhẹ đầu.

"Em đang làm gì vậy?"

Khang phản xạ rất nhanh. Cậu ta quay người lại và nhận ra đó chính là Minh Huy. Anh ta trông giống như một cái bóng ma, luôn làm vậu giật mình.

-Anh đúng là sao này chết sẽ rất là linh. Mới nhắc mà...

-Em nói gì?- Minh Huy nheo mày, bó tay, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Khang.

-À...không có gì!- Khang lấy tay che cái miệng đang len lén cười.

-Mai mốt ở trường gọi thầy, không được gọi bằng anh nghe chưa!

-Sao mà rắc rối quá vậy?

-Sao lại ở đây một mình vậy?

-Em cảm thấy áp lực trong kì thi tới quá thầy ơi.

Khang nói giọng nói vô cùng thảm hại, đầy lo lắng. Nếu nghe kĩ bạn sẽ có thể nghe được những cái run rẩy trong lời nói. Cuối cùng thì cậu cũng chịu tâm sự với người khác rồi.

Minh Huy suy nghĩ điều gì đó hồi lâu. Trong thâm tâm cậu giờ đây đang muốn làm cái gì đó để động viên tinh thần của Khang. Cậu ngồi lại gần Khang, đặt tay lên vai cậu:

-Có gì đâu mà sợ chứ? Chỉ cần cố gắng là được. Nếu có cố gắng, dù em đang thất bại với mọi người nhưng em đã chiến thắng bản thân mình rồi đó! Mọi người sẽ không chê trách khi em thất bại trên sự nỗ lực không ngừng đâu.

Bảo Khang nhìn thầy Huy, trong lòng ngưỡng mộ khôn xiết:

-Thầy quả là thánh nhân. Em sẽ ghi nhớ lời thầy.

-Được vậy là tốt rồi. Mà nè...

-Chuyện gì thầy?

Minh Huy ngập ngừng:

-Nếu mà em đạt kết quả cao thầy sẽ thưởng cho em!

Bảo Khang không tin vào tai mình. Lần đầu tiên cậu nghe được lời này đó. Cậu hí hửng reo mừng, trong phút vui sướng, cậu đã gật đầu đầu quyết tâm:

-Vậy thì tốt quá! Nhưng quà gì vậy thầy?

Thầy Minh Huy gõ đầu Bảo Khang một cái nhưng rất nhẹ nhàng:

-Bất cứ gì mà em muốn. Nhưng phải nằm trong khả năng của thầy đó!

-Yeah! Vậy thì không còn gì hơn.

Bảo Khang nhảy dựng lên, hò hét phấn khích. Trong lòng cậu đang nhen nhói niềm quyết tâm sẽ cố gắng hết mình để được món quà từ thầy Minh Huy. Còn Minh Huy thì đang lắc đầu trước sự hồn nhiên của một cậu học trò "đặc biệt" dù đang ở cái tuổi lớp mười hai.

15. Chương 15: Cố Lên!!!

Chương 15: Cố lên!
"Dạ thưa ba mẹ con mới về!"

Bảo Khang chạy vô nhà, vội vã chào ba mẹ rồi nhanh chóng chạy lên phòng, mặc cho hai ông bà chẳng hiểu điều gì.

"Con bị sao vậy?"

"Con...!"

Không có người đáp. Bà cảm thấy lo lắng, lên xem con mình có bị gì không. Khi lên tới phòng, bà hết sức bất ngờ trước hành động khác thường của con mình: Khang đang làm bài tập. Khang chăm chú làm bài tập đến nỗi mẹ mình vào phòng hồi nào mà cũng không hay.

-Con! Sao mới về nhà mà lại vùi đầu vào học nữa vậy? Tắm rửa, nghỉ ngơi, ăn cơm rồi hãy học tiếp!- Bà lo lắng.

-Dạ...Con không sao đâu mẹ. Mẹ đừng lo lắng!- Miệng thì trả lời nhưng mắt thì có thèm nhòm mẹ cậu đâu, cứ chăm chăm vào sách.

-Sao học dữ vậy con?

-Sắp tới thi rồi mẹ, con phải cố gắng.

Bà thở dài, lòng vô cùng ngạc nhiên vì trước giờ dù có siêng năng, chăm chỉ thì con mình có bao giờ làm quá mức như vậy đâu. Bà cũng hết cách, phần vì lo cho sức khỏe con mình nên xuống nhà pha cho cậu một ly sữa nóng hổi.

-Ông ơi! Con bảo sắp tới thi nên nó lao đầu vào việc học suốt. Không ăn uống, nghỉ ngơi gì hết.

Cha Bảo Khang đang đọc báo:

-Cũng tốt! Nó biết lo là mừng rồi nhưng bà khuyên nó học cũng có mức thôi, không khéo lại bệnh thì khổ thân.

-Từ trước giờ nó đâu có vậy đâu.- Bà lo lắng.

Trên này Bảo Khang mải miết học mà quên mất thời gian. Nhìn lại trên bàn học của cậu ta xem, toàn sách với vở nhưng ngặt nỗi lại không gọn gàng, ngăn nắp. Đây là dấu hiệu của những người thông minh. Từng con số, từng con chữ nối đuôi nhau đi vào đầu óc cậu. Lắm lúc cậu lại vỗ vỗ đầu, chẳng mấy mươi năm nữa cậu cũng sẽ hói đầu như các nhà khoa học nổi tiếng thôi.

Đã mười giờ hai mươi rồi mà cậu vẫn chưa đi ngủ.

Mười một giờ bốn mươi lăm rồi, gần như kiệt sức, cậu mới chịu lăn mình ra ngủ.

Mới có bốn giờ hai mươi sáng mà ánh đèn học của cậu lại sáng lên. Học nữa à?

Hôm nay đi đến trường, sắc thái của Bảo Khang vô cùng bơ phờ, xanh xao. Có lúc cậu còn ngáp, lại còn ngủ gật nữa. Nhưng Khang vẫn cố gắng nghe thầy cô giảng bài.

-Cậu gáng khuyên cháu học hành ít lại giùm gia đình, chứ nó học nhiều bậy chắc đổ bệnh mất thôi.- Mẹ Bảo Khang lo lắng.

-Dạ, con sẽ khuyên em. Chỉ là em nhà hơi bị áp lực trước kì thi thôi ạ.

-Trông cậy hết vào cậu.

"Cốc...cốc...cốc"

Minh Huy gõ cửa phòng Bảo Khang. Lần một không có động tĩnh gì. Lần hai cũng như vậy. Lần này anh quyết định mở cửa đi vào thẳng.

"Đùng". Minh Huy đập mạnh vào bàn:

-Này! Học hành gì mà chú tâm thế? Anh gõ cửa hai lần mà không ra mở.

Bảo Khang dừng bút, nhìn thầy Minh Huy:

-Dạ...nhưng em sẽ cố gắng hết mình. Để có được món quà từ thầy không phải chuyện dễ.

Xong rồi lại cầm bút lên, tiếp. Minh Huy không thể chịu nỗi:

-Này! Học hành cũng phải vừa thôi chứ. Cứ học, học như em sẽ chẳng có ích gì đâu, nhiều khi còn phản tác dụng nữa đó! Nhỡ, em bị bệnh trong lúc này thì sao?

Những lời xối xả như " mưa tuôn" của Minh Huy làm Bảo Khang phải sững sờ:

-Nhưng...em đang cố gắng...

Chưa để Bảo Khang nói hết, Minh Huy đã nói:

-Anh sẽ ủng hộ em! Cố lên!- Anh ta dùng tay trái để thể hiện cái quyết tâm của mình.

-Cảm ơn anh.

Khang vảm thấy nhiệt huyết hơn bao giờ hết, cười híp cả mắt. Minh Huy ngồi xuống, chuẩn bị dạy:

-Nhưng em định học thêm Toán với những cuốn sách Hóa như thế này à?

Bảo Khang sực nhớ ra, mỉm cười lần nữa, lấy tập Toán ra. Không khí học hết sức nghiêm túc.

Trước khi ra về, Minh Huy có đôi lời muốn nói với Bảo Khang:" Nhớ, không được học quá sức". Lời nói của anh ta tuy nhỏ nhẹ, ngắn gọn nhưng nó lại ẩn chứa sức mạnh phi thường. Nó giúp cho Bảo Khang nhận ra vấn đề, thực hiện đúng như vậy.

16. Chương 16: Thành Công Hay Thất Bại???

Chương 16: Thành Công Hay Thất Bại?
Những ngày vừa qua, Bảo Khang thật sự chú tâm vào chuyện ôn thi. Ngay cả trên lớp hay ở nhà, cậu đều cố gắng nhưng không quá mức, như lời thầy đã dặn. Lúc nào cậu cũng ý thức rằng nếu muốn được nhận món quà từ thầy Minh Huy thì cần phải cố gắng. Cậu chợt nghĩ ra mình muốn thầy Huy tặng gì ình nếu mình đạt kết quả cao:" Mình sẽ nói thầy mình thích gì ta? Gấu bông? Áo khoác có biểu tượng Super Junior? Hay một cái đồng hồ cát? Không!". Cậu khẽ lắc đầu. Cậu chẳng hiểu mình đang muốn được tặng cái gì. Cậu muốn thứ đó phải thật đặc biệt, ý nghĩa. Và, cậu chợt nảy ra một ý tưởng trên cả tuyệt vời. Cậu thấy trong lòng mình rất hồi họp, muốn giấu ước muốn này với thầy đến tận phút cuối cùng, bởi lẽ Khang luôn thích cảm giác thật lãng mạng.

"Chúc em thi tốt nhe! Good luck!"

Khang chợt vui mừng khi nhận được lời chúc này từ anh ta, thầy Minh Huy, tuy chỉ là bằng tin nhắn. Có được nguồn động lực quý giá như thế này, cậu bớt run hơn bởi lẽ hôm nay cậu đi thi. Là đi thi đó! Nó quyết định xem ước muốn của cậu có thành hiện hiện thực không. Dù vậy nhưng cậu cũng có chút lo lắng.

Bên này, thầy Minh Huy anh ta đang hết sức lo lắng cho cậu học trò của mình. Cứ đi đi lại lại, không khéo chóng hết cả mặt. Vì là tuần thi với lại không được phân công làm giám thị nên anh ta ở nhà nguyên tuần. Ở nhà nên thời gian gặp Bảo Khang là con số không. Không hiểu sao anh ta cứ nghĩ về Khang hoài, cứ cầm điện thoại lên là muốn nhắn tin với cậu ta nhưng anh ta không làm thế. Anh ta cũng muốn biết được mỗi ngày thi Khang thi như thế nào, nhưng cơ bản là phải chờ cho đến cuối tuần hỏi một lần luôn. Anh ta vẫn luôn tin rằng Khang sẽ làm được, sẽ mang về những kết quả không thể tốt hơn.

Một tuần thi trôi qua, Khang dường như cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Giờ là lúc cậu ta nên nghỉ ngơi "bù" cho những ngày ôn vất vả, cật lực, để còn chuẩn bị cho học kì tiếp theo. Khang biết trước kết quả rồi, biết được kết quả như thế nào vì cậu đã "cân đo đong đếm" rất kĩ, nhưng lại giấu đi, ba mẹ hỏi cậu ta cứ bảo hãy đợi khi có kết quả chính thức thì tốt hơn.

Chẳng thể đợi lâu hơn nữa, Minh Huy gọi cho Bảo Khang để "thăm dò tình hình".

-Alô! Em nghe thưa thầy!

Bên kia đầu dây:

-Em thi có được không?

Bảo Khang ậm ừ:

-A...thì...Bây giờ em không thể nói trước được điều gì. Hãy đợi đến khi có kết quả chính thức nhe thầy.

-Nói luôn đi. Em không thể dự đoán sao?

-Dự đoán thì có thể nhưng không chính xác bằng.

Minh Huy tỏ vẻ đầy nghi ngờ:

-Hay là...kết quả không được tốt sao? Em thi không được à?

-Em sẽ không trả lời đâu!

Giọng cười đầy nham hiểm của Bảo Khang làm cho Minh Huy rối lòng, phân vân không biết cậu đang nghĩ gì. Đầu hàng cái tính "tinh nghịch bất chợt" này của Khang, Minh Huy đành nói:

-Khi nào có kết quả chính thức thì em phải nói cho thầy liền nhe! Tạm biệt em.

-Tạm biệt thầy.

"Rốt cuộc em ấy thi có được không? Sao cứ thích tỏ vẻ bí mật như thế này?". Đã lên giừơng, đã đắp mền, tắt đèn rồi mà những bâng khuâng cứ như được nước lấn tới quảnh quanh trong suy nghĩ anh ta.Càng suy nghĩ, anh ta càng không ngủ được, trằn trọc...Anh ta đang thấy mình dạo gần đây đang có điều gì rất khác lạ, điều đó thật vô hình.

Bảo Khang cũng thật là...Tự mang ình cái bí mật "khủng khiếp" mà chỉ có ba người muốn biết, làm họ ngủ không yên, mà cậu đâu ngờ rằng mình cũng không yên vì nó. Mất ngủ? Hay ngủ muộn? Nói gì thì nói nhưng cậu cũng đang lo sợ, sợ rằng dự đoán của mình sẽ sai, sẻ hỏng hết bao dự tính mà cậu đã dành hết "chất xám" vào nó.

17. Chương 17: Giáng Sinh Đặc Biệt

Chương 17: Giáng Sinh Đặc Biệt.
Những ngày se lạnh đang bắt đầu về. Mùa đông đã bắt đầu từ lâu nhưng mãi đến khoảng cuối tháng mười hai, mọi người mới bắt đầu cảm nhận được cái đúng nghĩa của nó. Bảo Khang thật sự thích mùa đông, thích một cách " nghiêm trọng". Bảo Khang từng ước mỗi buổi sáng dậy đều có thể nhìn thấy tuyết rơi, nhưng cậu cũng biết rằng điều đó không thể trở thành hiện thực tại cái đất nước này. Cậu cũng mơ ước có được một người quan tâm mình trong những ngày này, điều rất lãng mạng. Minh Huy thì cũng thích mùa đông nhưng có phần hiện thực hơn, không quá mơ hồ. Cậu thích mùa đông vì cái dịu nhẹ, lành lạnh dễ chịu của nó.

Hôm nay rong ruổi suốt đoạn đường dài hơn hai cây số, Bảo Khang đã thấm mệt. Cậu ta đang đi mua đồ ông già nô-en trong một cửa hàng đồ khá sang trọng. Chuyện sẽ chẳng thể bàn nếu như Khang không mua những hai bộ. Một bộ dành cho cậu, còn bộ kia? Cậu định mua tặng ai hay mua giùm? Gương mặt Khang lúc này nhìn bí hiểm hơn bao giờ hết, chắc chắn đang âm mưu một kế hoạch gì đây.

Minh Huy đang ung dung ngồi uống cà phê, đọc sách cạnh cửa sổ mà ngoài kia là một không gian vô cùng thoáng đãng, làm dịu lòng người.

-Alô!

Điện thoại reo đúng lúc nguồn cảm khúc dâng trào nên Minh Huy có chút khó chịu.

-Thầy đang làm gì vậy?

Minh Huy chợt nhận ra giọng của Bảo Khang:

-Đang đọc sách thôi. Mà điện thầy có gì không?

Giọng Bảo Khang bên kia đầu dây bắt đầu có chút e ngại. Cậu đang định làm gì mà có vẻ bí mật?

-Mai thầy có đến nhà em dạy kèm không?

-Em không muốn nghỉ xả hơi sao?

-Dạ không thưa thầy. Mai thầy nhất định phải đến, em có cái này tặng thầy!

-Thầy sẽ đến, chào em!

Minh Huy cúp máy, trong lòng đặt chút nghi vấn về thứ mà Bảo Khang sẽ tặng mình ngày mai. Anh ta nghĩ thầm: " Bảo Khang em ấy đúng là người bí hiểm.", rồi tiếp tục đọc sách. Cuốn tiểu thuyết mà anh ta đang đọc mang tên Năm mươi sắc thái, một bộ tiểu thuyết bán chạy nhất hiện nay.

Đúng như lời hứa, hôm nay Minh Huy đã trở lại với việc làm gia sư. Anh ta đứng trước cổng nhà Khang bấm chuông, trong lòng tự dưng hồi họp một cách phi thường. Bảo Khang trên phòng nghe tiếng chuông sớm biết được là anh ta nên ráo riết chạy xuống mở cổng.

-Chào anh!- Bảo Khang nở một nụ cười thật tươi.

-Chào em!

Lúc này Minh Huy muốn hỏi liền về lí do tại sao hôm nay cậu Bảo Khang lại kêu mình nhất thiết phải đến dạy, nhưng vì hiện cảnh không tiện nên anh ta lại thôi. Chào người lớn xong, anh ta mới cùng Khang lên phòng.

-Này nhóc, có chuyện gì mà bắt buộc anh phải đến vậy?

Bảo Khang hí hửng:

-Đúng! Chuyện rất quan trọng. Hãy nhắm mắt lại, đến khi nào em nói mở thì mới được mở ra.

Minh Huy đăm đăm nhìn thẳng vào mắt Khang:

-Tại sao lại phải làm vậy?

Bảo Khang nhún nhún vai, dùng "con nít kế" để dụ dỗ đàn ông, không dụ dỗ thầy giáo hot boy:

-Thầy...mà không! Anh nhắm mắt lại đi. Nhắm lại đi mà! Anh sợ em làm gì anh sao?

-Được rồi! Hài lòng chưa?

Đi kèm lời nói là hành động. Minh Huy anh ta đã nhắm mắt lại đúng yêu cầu của Bảo Khang.

-Không được ăn gian đấy nhé!

-Bộ nhìn anh gian lắm à?

-Không có!

Bảo Khang cầm trên tay một món quà, đứng trước mặt Minh Huy, tầm xa chỉ khoảng nửa mét:

-Teng..teng...teng...tèng. Mở mắt ra đi, đây là của anh!

Minh Huy từ từ mở mắt ra, dường như anh ta cũng háo hức. Phía trước mặt anh là một bộ đồ nô-en mới toanh.

-Dành cho anh?-Mắt mở to có lẽ vì không tin.

-Vâng!- Bảo Khang lại cười.

-Nhưng...sao lại tặng nó cho anh?

-Vì anh phải mặt nó!

-Tại sao?

-Anh chẳng phải đã hứa nếu em đạt kết quả cao sẽ dành tặng bất cứ gì mà em muốn, nằm trong khả năng của anh mà?

-Đúng là vậy nhưng...Em đã...đạt kết quả cao rồi sao?- Ánh mắt đầy hoài nghi.

Bảo Khang không trả lời, chỉ gật đầu nhè nhẹ thôi. Hành động này của cậu càng khiến Minh Huy vỡ òa hơn nữa vì vui mừng. Kìm nén cảm xúc của mình, Minh Huy đổi giọng tựa như đang ở trong lớp:

-Chắc chắn môn Toán của thầy em lại điểm thấp rồi?

-Không! Tuy không cao nhưng cũng không quá tệ. Tám điểm cơ đấy!

Minh Huy xoa đầu Bảo Khang, thái độ trìu mến, hài lòng:

-Làm tốt lắm!

Bảo Khang đỏ hết cả mặt mày, biểu cảm hết sức ngượng ngạo, hành động hết sức lúng túng:

-Thế còn món quà của em, thầy có tặng được không?

-Được, tất nhiên là được! Em muốn quà gì?

-Em...muốn thầy mặc bộ đồ này cùng em đi chơi vào đêm Giáng sinh!

Lời nói vừa rồi của Bảo Khang trôi qua thật mau, nhưng nó như một cú sấm "thất thanh" vào tai của Minh Huy. Anh ta không cử động nhưng người chết đứng, mặt mày không chút biểu cảm, duy chỉ có ánh mắt là nhìn đắm đuối vào Khang. Bảo Khang nhìn trạng thái lúc này của Minh Huy cảm thấy có chút lo ngại, sợ hãi. Cậu ta không thể đoán trước được điều gì nhưng trong lòng đang thất vọng và tự an ủi mình chấp nhận lời từ chối:

-Nếu thầy không thích thì thôi vậy!

Nhanh như một cơn điện, cơ mặt Huy bắt đầu dãn ra, nụ cười bắt đầu xuất hiện đầy kiêu sa, tay chân thì cũng bắt đầu không thể kiểm soát mà vịn lấy tay Khang:

-Sao lại không được chứ! Thầy sẽ đi chơi cùng em! Mặc dù thầy cũng có nhiều lời hẹn đi chơi trong đêm Giáng sinh.

Bảo Khang nghe nói vậy, mừng vui khôn xiết, nhảy dựng cả lên. Khắp gian phòng tràn ngập tiếng cười đùa.

18. Chương 18: Bí Mật Được Chia Sẽ (phần 1)

Chương 18: Bí mật được chia sẻ.
-Mẹ ơi, tối nay con đi chơi có lẽ tới khuya mới về nên mẹ không cần chờ con đâu nhé.

Gia đình Minh Huy đang ăn cơm tối.

-Con đi chơi với bạn bè à?- Mẹ cậu hỏi.

Minh Huy ngập ngừng, hình như trước giờ anh ta ít khi nói dối nên bây giờ nói dối không được "chuyên nghiệp" lắm. Anh ta quả thật không thể trở thành diễn viên nổi tiếng được!

-Dạ...con đi chơi với...bạn thời cấp ba mẹ!

-Ừ, nhớ về sớm nhe con!

-Dạ!

Tại nhà của Bảo Khang, cậu ta thì vô cùng sốt sắng, tựa hồ như lần đầu tiên hẹn hò không bằng. Ăn cơm mà cậu ta cũng không chú tâm nỗi, cứ mãi nghĩ đến việc đi chơi với Minh Huy.

-Mẹ ơi tối nay con đi chơi nhe mẹ!

Mẹ cậu ngạc nhiên:

-Trước giờ Giáng sinh con có đi đâu chơi đâu?

-Thì bây giờ con đi. Mẹ muốn con ở nhà suốt luôn hả?

-Con đi với ai vậy?

-Dạ, con đi với thầy...À mà không, con đi với bạn!- Cậu thở phào vì nhém chút bị bại lộ bí mật.

-Vậy thì đi nhưng nhớ về sớm nhe!

Cậu nhảy dựng lên, đụng trúng cái bàn, chén đũa kêu leng keng. Cậu chạy lại choàng cổ mẹ mình, giọng nói thì rất ư là "nịnh bợ":

-Mẹ con là số một! Yêu mẹ nhiều lắm!

Vừa nói cậu vừa hôn lên má mẹ mình một cái thật sâu. Xong rồi lại chạy lên phòng tất bật chuẩn bị cho buổi đi chơi Giáng sinh đầu tiên của mình.

"Không biết chọn bộ nào ta? Bộ này hay bộ kia? Phải đeo theo phụ kiện gì cho nó hợp đây? Kiểu tóc vậy được chưa nhỉ? Nước hoa mùi gì đây nhỉ?" Bảo Khang hết sức "địu đà" như con gái vậy. Phong cách cũng không tồi: cái quần Jean bó sát,cái áo thung trắng với họa tiết đơn giản nhưng rất thời trang. Mãi ngắm mình trong gương, cậu chợt nhận ra mình đã quên mất phải mặc cái bộ đồ nô-en hôm bữa. Cậu cười toe toét tự trách mách hay quên, rồi thay đồ. Cậu mặc đồ nô-en nhìn cũng kha khá dễ thương.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cậu lấy điện thoại gọi cho Minh Huy, trong lòng không giấu nỗi sự mong chờ, lời nói cũng đầy mùi vị của vui sướng:

-Thầy chuẩn bị xong chưa?

-Xong rồi, còn em? Chắc chưa phải không?

-Xong từ lâu rồi!

-Tốt! Lát nữa thầy qua nhà chở em đi nha!

Bảo Khang càng bất ngờ:

-Đi xe chung với thầy?

-Sao? Không thích hả? Vậy thôi!

-Không, không phải thưa thầy! Nhưng có ba mẹ em ở nhà mà em lại nói đi chơi với bạn...Hay thầy chờ em ở đầu hẻm vào nhà em đi, em đi bộ ra.

-Vậy cũng được.

Minh Huy cúp máy. Không hiểu sao lúc này tim anh đập thình thịch. Cũng tự dưng anh thấy mình thật sự trẻ con, tựa như đang trở về tuổi thơ: nào là đội nón ông già nô-en, nào là quần áo nô-en, rồi bộ râu của ông già nô-en nữa chứ. Anh phì cười khi thấy bộ dạng của mình trong gương. Đẹp trai thì có nhưng sao nhìn ngây ngô trẻ con sao sao ấy. Cũng vì đây là lần đầu tiên đi chơi với "học trò đặc biệt" và "bộ dạng đặc biệt" này nên Huy có cảm giác rất khác lạ.

"Giờ thì xuất phát thôi!"

Cậu chỉnh đốn lại trang phục một lần nữa, rồi cầm chìa khóa xe và đến rước Bảo Khang. Bảo Khang thì sợ Minh Huy sẽ chờ mình nên đã đi ra đầu hiểm chờ từ nãy giờ, dù còn gần một tiếng nữa mới tới giờ hẹn.

Đứng đợi cũng kha khá lâu nhưng Khang chẳng thấy mệt chút nào. Hay cậu đang nghĩ "đợi chờ là hạnh phúc?" Càng gần đến giờ hẹn, cậu ta càng hồi họp, náo nức, vui sướng đôi lúc còn cười mình ênh nữa.

"Két..."

Tiếng xe của Minh Huy thắng gấp làm Bảo Khang chú ý.

-Này nhóc! Chờ có lâu không?

Bảo Khang vờ như chẳng có gì to tát:

-Em mới ra tới thì anh cũng tới luôn, chứ đâu có chờ đâu.

Minh Huy cười:

-Thật vậy không? Hay đang nói dối đó? Chờ thì nói là chờ đi, còn bày đặt giả vờ.

Chân tướng bị bại lộ, bị Minh Huy nói trúng tim đen nên Bảo Khang bất khả phản kháng, đỏ mặt hết.

-Thôi lên xe đi!

19. Chương 19: Bí Mật Được Chia Sẻ ( Phần 2 )

Chương 19: Bí Mật Được Chia Sẻ ( phần hai)
Ngồi sau lưng Minh Huy trên chiếc xe máy, những cơn gió lạnh lướt qua cũng không thể làm Bảo Khang co run người, bởi cậu đang cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu rất muốn ôm eo Minh Huy vào lúc này, như thể những người yêu nhau vậy. Nhưng Khang chợt trấn tĩnh lại sự lệch lạc của trái tim và nhận thức kịp thời nếu không, không lường trước chuyện sẽ xảy ra.

Minh Huy chạy xe nhưng hôm nay cậu cũng thấy lạ trong người. Có thứ cảm giác vô hình nào đó rất khó tả trong cậu.

"Anh"

"Em"

Tiếng hai người thốt ra cùng một lúc. Họ chợt bật cười vì sự trùng hợp này, rồi lại nhường cho nhau nói trước:

-Em nói trước đi!

-Anh nói đi rồi em nói!

-Nói trước đi!

-Nói đi, em tính nói gì mà em quên rồi.

Minh Huy ngập ngừng:

-Hôm nay kẹt xe quá!

-Anh có để ý thấy gì không?

-Gì là gì?

Bảo Khang ngồi đằng sau vỗ vai Minh Huy:

-Ai cũng nhìn chúng ta hết, kì quá à?

Minh Huy nhìn xung quanh, rồi bật cười lần nữa:

-Không có gì hết. Cứ bình thường đi.

Đoạn đường dài tấp nập người qua lại, Bảo Khang cảm thấy cũng hơi khó chịu. Minh Huy thì thấy cũng hơi bình thường.

-Bây giờ em muốn đi đâu?- Minh Huy hỏi.

Bảo Khang suy nghĩ:

-Đi đâu ta? Hay đi vào siêu thị chơi đi!

-Rồi. Siêu thị thẳng tiến.

Chỉ khoảng một chút sau đó, Minh Huy và Bảo Khang đã có mặt tại siêu thị. Họ đi tham quan xung quanh, chơi trò chơi, mua đồ, uống trà sữa cùng nhau. Đặc biệt Minh Huy còn mua tặng cho Bảo Khang một con gấu bông cực kì dễ thương. Bảo Khang vui lắm, cứ cười tít mắt lại. Hai người họ đi cùng nhau một cách gần gũi phi thường, như từng quen từ hồi kiếp trước.

Đi dường như giáp hết ngóc ngách trong siêu thị, họ hỏi ý nhau sẽ đi đâu tiếp theo. Họ quyết định vào trung tâm văn hóa chơi trò chơi. Ý tưởng vừa được đưa ra thì ngay lập tức đã được thực hiện. Trung tâm văn hóa đông người không kém gì ở siêu thị và trên đường phố. Minh Huy phải nắm chặt tay Bảo Khang, chen chút từng tí một để có thể mua vé chơi trò chơi. Thầy và học trò chơi hết trò này tới trò khác. Minh Huy thì không rành chơi mấy thứ này nên Bảo Khang sẵn sàng ra tay chỉ dẫn. Cười, cười và chỉ cười là những gì họ làm từ khi đến trung tâm chơi trò chơi. Sau khi "khám phá" hết các trò, ai cũng điều đã thấm mệt. Đã hơn chín giờ tối, trung tâm ngày một đông người, Minh Huy cảm thấy hơi ngột ngạt với chốn này:

-Hay là chúng ta đi dạo nhe! Xong rồi anh sẽ đưa em về, được không?

-Đi dạo sao? Ý kiến hay.

Minh Huy không lấy xe mà chỉ muốn đi bộ thôi. Bảo Khang khó chịu vì chuyện này có lẽ vì mỏi chân nhưng lại không nói ra vì sợ Minh Huy anh ta sẽ buồn. Hai người đi dạo trên con đường đi tới công viên. Trên đường đi họ không nói chuyện với nhau. Ánh đèn khuya soi bóng họ mập mờ. Lúc này, Bảo Khang đi sau Minh Huy, trong lòng không ngừng hướng sự chú ý tới anh ta. Trong mắt cậu, anh ta quả thật là người tốt, thú vị, đẹp trai, dễ thương. Chẳng có điều gì khiến anh ta mất đi sức hút tự nhiên.

Minh Huy quay người lại nhìn Bảo Khang, không nói gì, tiếp tục đi. Minh Huy cũng đang nghĩ về Khang. Khang là một người rất đặc biệt, tính cách thì rất trẻ con, sớm nắng chiều mưa nhưng luôn là người dễ mến, tạo cho người ta cảm giác thoải mái, vui vẻ khi ở cạnh.

-Có mệt không nhóc?

-Không, rất vui mà.

Minh Huy kéo tay níu Bảo Khang ngồi xuống băng ghế quen thuộc của anh ta trong công viên. Ngồi kế Minh Huy, trái tim Bảo Khang ngày càng rạo rực lên nhiều. Nhân lúc Minh Huy không để ý, cậu lại lén nhìn gương mặt anh ta. Cảm giác thật hạnh phúc! Bảo Khang gần như đã bị đánh gục bởi anh ta.

Trời hôm nay có nhiều sao, trăng thì sáng rất rõ. Minh Huy ngồi ngước mặt lên nhìn bầu trời về đêm một cách say sưa, say sưa đến nỗi dường như quên mất sự tồn tại của Bảo Khang. Bảo Khang không thể im lặng mãi được, đoán biết Minh Huy đang có rất nhiều tâm sự, đành nghĩ cách làm cho Minh Huy hết buồn.

-Thầy! À, anh đang bị làm sao vậy? Đang buồn à? Hay chúng ta chơi trò này nhe!

Minh Huy quay sang nhìn Bảo Khang:

-Trò gì?

-Nói cho đối phương bí mật của mình. Có nghĩa là tâm sự đấy. Em không chắc khi chơi xong thầy sẽ thấy vui, nhưng em chắc thầy sẽ vơi đi nỗi buồn nhiều lắm đấy!

Minh Huy nhìn thẳng vào mắt Bảo Khang, làm cho cậu ta chẳng biết phải làm sao, đành quay mặt đi chỗ khác.

20. Chương 20: Bí Mật Được Chia Sẻ (phần 3)

Chương 20: Bí Mật Được Chia Sẻ (Phần cuối)
Hai người ngồi kế bên nhau nhưng như có một ma lực khiến họ im lặng. Không ai nói với ai câu gì.

-Này nhóc! Chúng ta bắt đầu trò chơi thôi!

Minh Huy quay sang nhìn Bảo Khang. Anh ta sau một hồi suy nghĩ cũng đã đồng ý chơi trò chơi. Nghe được lời nói của anh ta, Bảo Khang vui hẳn lên:

-Thật sao? Trò chơi này không cho phép người nào được nói dối hết đó nhe?

-Anh chỉ chơi với một điều kiện!

-Điều kiện gì?

-Em phải là người chơi trước!

Bảo Khang chợt giật mình trước điều kiện của anh ta, nhưng chẳng mấy dễ dàng để thuyết phục anh ta chơi trò này, nên Bảo Khang đành chấp nhận:

-Được!

-Vậy thì bắt đầu thôi!

Bảo Khang đang suy nghĩ mình sẽ kể bí mật nào vì cậu ta có rất nhiều bí mật:

-Chẳng biết nên nói từ đâu nữa. Lúc trước em từng thích một người, dù là em chưa gặp người ấy ở ngoài bao giờ hết.

-Quen qua mạng hả?

-Đúng rồi! Người đó học rất giỏi. Em thường nhờ anh ta chỉ những bài Toán khó, rồi còn thường xuyên thích với bình luận mấy cái trạng thái người ấy chia sẻ. Em cảm thấy mình rất thích người ta. Có lần còn bày tỏ nữa. Giờ nghĩ lại em cảm thấy mình thật trẻ con.

Bảo Khang cười với ánh mắt đầy trữ tình, có cảm giác tựa hồ như cậu ta đang tìm lại vui buồn của ngày đó.

-Vậy...người đó có đồng ý không?

-Tất nhiên là...không rồi. Có nhiều lí do lắm nhưng cái chính là em đơn phương yêu. Mà em cũng không chắc đó là yêu hay chỉ là thích nhất thời thôi. Lúc đó em rất buồn khi bị từ chối nhưng sau này thì không. Em chỉ xem người đó như một kỉ niệm mà thôi.

-Khi yêu ai mà không như vậy!- Minh Huy an ủi Bảo Khang.

-Thế còn anh thì sao?

Bảo Khang đang rất háo hức muốn biết được tâm sự của người thầy đặc biệt của mình.

-Anh thì có nhiều chuyện lắm, nhưng chuyện làm anh buồn nhất chính là sự ra đi đột ngột của người anh yêu nhất trong đời.

-Anh từng có người yêu?

-Đúng. Nhưng bên nhau không được lâu, cái tai nạn kinh khủng ngày đó đã cướp đi tình yêu của anh.

Bảo Khang chợt im lặng khi nghe xong câu anh ta vừa nói, trong lòng chợt nghẹn lại.

-Sao im lặng vậy?- Minh Huy hỏi.

-À...không có gì! Chắc anh yêu người đó lắm.

-Yêu nhiều lắm nên sau cái chết của người đó, có lúc anh đã muốn tự tử. Nhưng anh cần phải sống, vì ba mẹ mình.

Lời nói của Minh Huy rất thật lòng, thấm từng nỗi buồn anh ấy đã từng mang. Chẳng hiểu sao lúc này nước mắt của Bảo Khang tự dưng rơi xuống, mặc dù không nhiều. Minh Huy cũng rất bất ngờ trước tình cảnh này, lấy tay lau nước mắt cho cậu:

-Sao nhóc lại khóc?

-Tại...chuyện của anh làm em xúc động quá.

-Khờ quá! Mít ướt quá đi! Anh không khóc thì sao nhóc lại khóc?

An ủi Bảo Khang là vậy nhưng trong mắt Minh Huy cũng đang rươm rướm nước mắt đấy mà. Nhưng có điều anh ta đã kìm nén, ngăn không cho nó rơi ra bên ngoài mà thôi.

-Em cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa...

-Trẻ con quá! Nhưng cũng cảm ơn em vì cái trò chơi này nha. Giờ anh cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút rồi.- Minh Huy lấy tay xoa đầu Khang, cái cử chỉ đã không biết bao lần được thực hiện.

-Chúng ta lại có bí mật nữa rồi!

-Bí mật nào?- Minh Huy nói với trạng thái không biết gì.

-Thì chúng ta đã tâm sự với nhau. Chuyện chỉ có hai người biết.

-Vậy luôn á hả?- Minh Huy cười thật to.

-Chúng ta về thôi!

Hôm nay quả là một đêm Giáng sinh thật đặc biệt với cả hai. Trái tim hai người họ liệu có phải khác cực hay là chỉ là cùng cực? Tình yêu được ví như một miếng nam châm, khác cực thì sẽ hút nhau, cùng cực thì đẩy nhau. Có duyên phận thì trắc trở thế nào cũng ở bên nhau, còn bằng không thì có cố gắng cũng không thể đạt được.

21. Chương 21: Điều Tự Nhiên

Chương 21: Điều Tự Nhiên
Trải qua một đêm Giáng sinh thật ý nghĩa, cả Minh Huy và Bảo Khang đều cảm thấy yêu đời hơn, có nhiều năng lượng cho cuộc sống hơn. Bảo Khang đến lớp trong sự hân hoan kiểu như ngày đầu tựu trường, Minh Huy đến trường dạy trong sự yêu nghề hơn bao giờ hết.

Sau một ngày bình thường như thế, Bảo Khang cảm thấy chút nhớ nhớ Minh Huy, rồi tự nói với mình chiều nay sẽ gặp lại anh ta. Nhưng dù thế nào thì cậu cũng không thể thoát khỏi sự chờ đợi, mà biểu hiện là vẻ mặt ngao ngán cho rằng thời gian đang trôi một cách chậm chạp. Cậu quyết định làm một vài thứ để giết thời gian, chẳng hạn dọn dẹp trang trí lại phòng óc, giúp mẹ lau nhà, rửa chén... Tuy có chút mệt nhọc nhưng còn hơn cứ ngồi chờ.

"Tíc...tà...tíc...tà"

Tiếng chuông nhà vang lên, Bảo Khang kìm nén sự vui mừng của mình mà từ tốn đi ra mở cửa:

-Mời thầy vào nhà!- Giọng nói vô cùng lễ phép.

-Lại quên nữa rồi, ở nhà thì gọi bằng anh, đi học thì gọi bằng thầy!

Bảo Khang xoa xoa đầu mình:

-Em quên!

Bảo Khang đóng cổng lại thì chợt bất ngờ vì Minh Huy đang nói chuyện với mẹ mình. Đợi lâu quá nên cậu đành lên phòng ngồi chờ.

-Wow! Phòng của em hôm nay sạch đẹp quá! Như vậy có phải tốt hơn không?

Thầy Minh Huy bước vào phòng nhẹ nhàng như một cái bóng ma, không gây ra tiếng động gì làm Bảo Khang hoảng hết cả hồn:

-Anh...làm em mệt muốn rớt tim ra ngoài.

-Anh xin lỗi!

-Không sao!- Khang cười hí hửng.

-Chúng ta bắt đầu học thôi.

-Dạ! Nhưng hồi nãy mẹ em nói gì với gì vậy?

-Muốn biết không?

Bảo Khang gật đầu. Anh ta nói tiếp:

-Mẹ em giao cho anh toàn quyền giáo dục em. Và nếu như em vi phạm hay làm sai chuyện gì thì anh sẽ phạt em tùy ý.

-Như vậy thật sao? Cũng tốt!- Bảo Khang cười cười, trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Minh Huy thì hơi bất ngờ vì cứ nghĩ rằng Bảo Khang sẽ hét lên vì chuyện này:

-Anh phạt nặng lắm đấy, em không sợ à?

-Không! Chỉ cần em trở thành người tốt thì hình phạt của anh đâu có nghĩa lí gì.

-Em nói tự tin quá!

Bảo Khang nhìn Minh Huy một cách đầy khác lạ, phi thường. Hành động này của cậu làm Minh Huy căn bản lo lắng, tựa như chẳng biết lúc nào bị ăn thịt.

-Này! Làm gì nhìn anh dữ vậy? Anh biết anh đẹp trai nên em thích ngắm, nhưng không nên quá lộ liễu.

Bảo Khang cười lớn:

-Anh đẹp trai thật! Em muốn biết nhiều hơn nữa về thầy! Thầy thích gì nhất? Ghét gì nhất? Màu yêu thích là gì? Món ăn yêu thích là gì? Ca sĩ yêu thích là gì? Mẫu người yêu lí tưởng của thầy là gì?

Bảo Khang hỏi một cách dồn dập nhiều vấn đề, thậm chí Minh Huy còn không kịp ghi nhớ.

-Em muốn biết để làm gì?

Bảo Khang tiến lại gần Minh Huy, giọng tha thiết:

-Em cũng không biết nhưng thầy hãy trả lời đi!

-Vậy thì một lần thôi nhé, gáng nhớ cho kĩ. Thầy thích nhất là được làm những gì mình muốn, ghét nhất là làm những gì mình ghét, thích màu xanh, thích ăn gà chiên, ca sĩ yêu thích là Đan Trường. Còn mẫu người yêu thích là...dễ thương, tốt bụng, hợp với mình.

Bảo Minh tập trung cao độ vào câu trả lời của Minh Huy, nhưng có hơi bất ngờ vì câu trả lời mau kết thúc quá:

-Anh không thể nói nhiều hơn sao?

Minh Huy gõ đầu Bảo Khang một cái mạnh rõ ràng, có phát lên cả tiếng. Bảo Khang ôm đầu trong ánh mắt giễu cợt nhè nhẹ của Minh Huy.

-Mau mở tập vở ra! Học thì lo học đi. Không thì thầy xử đẹp em luôn!

-Dạ, em biết rồi.

Câu trả lời được thốt ra từ hai hàm răng như muốn ăn tươi nuốt sống của Bảo Khang, căm thù một cách dễ thương.

-Sẵn đây em cũng xin nói luôn. Em thích nhất là được đi chơi cùng người yêu, ghét nhất là bị đỗi xử vô tâm, màu yêu thích là trắng, tất cả các món ngon điều thích trừ cá, ca sĩ yêu thích là Taylor Swift. Mẫu người yêu thích là dễ thương, quan tâm mình, lịch sự.

Minh Huy nhìn Bảo Khang:

-Vậy luôn á hả? Nhìn mặt anh xem có quan tâm không?

-Đáng ghét.

Bảo Khang trong lòng đầy tức tối vì "bị chơi" một cú ngoạn mục nhưng cậu lại cảm thấy hạnh phúc vì cũ g đã biết được chút chút về con ngườt anh ta.

22. Chương 22: Anh Đẹp Anh Có Quyền

Chương 22: Anh Đẹp Anh Có Quyền!
Bảo Khang đang đi xuống nhà vệ sinh của nam sinh trong trường thì biểu cảm vô cùng "khó đỡ" khi cảnh tượng trước mắt cậu ta là một cuộc nói chuyện vô cùng thân mật giữa thầy Minh Huy và các đám nữ sinh. Cậu ta thấy trong lòng quả thật khó chịu, kìm nén cơn "thịnh nộ" sắp dâng trào như núi lửa sắp phun trào. Mà cơn thịnh nộ này cũng thật bất bình thường, có phải người yêu của cậu đâu mà nổi nóng?

"Làm gì mà có vẻ gần gũi ấy nhỉ? Thật là...hết nói nổi!"

Bảo Khang bực bội trong lòng, từ xa nhìn theo từng cử chỉ của anh ta, điệu bộ thật khó coi. Đứng đó hồi lâu, chỉ đến nhìn những người đó, cậu quên mất mình phải đi làm "việc đại sự" nên khi nhớ ra thì đã không chịu nổi. Hai chân chạy như sắp chết tới nơi. Trước khi đi không quên nói: "Mặc kệ anh! Làm gì mà mình phải bận tâm?".

Sau khi giải quyết xong, Bảo Khang cảm thấy vô cùng dễ chịu nhưng trong lòng không thôi nghĩ đến chuyện khi nãy. Rối trí, cậu quyết định phải làm cho ra lẽ.

"Thầy! Thầy!"

Bảo Khang đi tìm Minh Huy. Minh Huy quay người lại, cười:

-Có chuyện gì thế em?

Bảo Khang nhìn thầy nụ cười này nhất thời cho nó là giả dối, nhưng cơn tức giận bỗng tự dưng dịu xuống:

-À...Em chỉ muốn hỏi thầy...

Đang bí câu trả lời, Bảo Khang không ngừng hối thúc đầu óc mình nghĩ ra một câu trả lời thỏa đáng, bỗng sự xuất hiện của người thứ ba đã vô tình đã giải vây cho Khang.

-Huy! Tổ trưởng đang tìm em có việc kìa!- Cô Diễm Thúy dạy môn Văn nói chuyện với Minh Huy.

Bảo Khang như thầm cảm ơn cô Thúy ngay lúc này mặc dù trước giờ vốn không thích cô:

-Em chào cô!

Cô Thúy đáp:

-Ừ! Chào em! Mà trông em có vẻ hơi gầy thì phải? Về gáng ăn cơm nhiều cho có dinh dưỡng nhe em!

Cô xoa xoa đầu Bảo Khang tựa như rất thân thiết trong khi Bảo Khang đết hết sức "cắn răng chịu đựng". Cũng cái tính xen vào chuyện của người khác nên Bảo Khang không thích cô ấy.

-Dạ!- giọng nói dịu dàng đầy sự bất phục.

Thấy vẻ mặt của Khang như vậy, Minh Huy anh ta bèn chen ngang cuộc giao tiếp giữa hai người, để tránh có chuyện không hay xảy ra:

-Tổ trưởng tìm em à? Vâng em biết rồi.

Minh Huy và Bảo Khang hai người cùng đứng nhìn cô Diễm Thúy rời khỏi đây. Xong rồi, hai người họ nhìn nhau.

-Em tìm thầy có chuyện gì à?- Đôi mắt Huy lúc này trìu mến hơn bao giờ hết.

Bảo Khang phần vì bực bội chuyện thầy nói chuyện gần gũi với đám nữ sinh lúc nãy, phần vì vừa bị cô Thúy "dìm hàng" vừa rồi, tức càng thêm tức, mà con người mỗi khi tức giận tột cùng thường không làm chủ được hành động của mình. Bảo Khang như trút hết bức bối vào người Minh Huy:

-Thầy phải biết giữ mình chứ? Thầy giáo với học sinh làm sao có thể như vậy được chứ? Người khác nhìn vào sẽ nghĩ như thế nào? Tốt nhất thầy không nên để tình trạng này xảy ra nữa.

Minh Huy chợt bật cười trước hành động thoái hóa của Bảo Khang vừa rồi, trong lòng cũng đoán được ý Khang đang muốn nói. Nhưng anh không chọn cách hứa hẹn mà chọn cách chế nhạo Khang để chuyện này càng thú vị:

-Chuyện đó cơ à? Nhưng biết phải làm sao bây giờ? Thầy quá đẹp trai nên nữ sinh mến là điều không thể tránh.

Bảo Khang đáp:

-Nhưng thầy không thể!

-Tại sao?

Bảo Khang im lặng trước câu hỏi đó của anh ta, rồi lại ấp úng trả lời sơ sài:

-Thì...bởi thầy là thầy giáo...phải làm gương cho học sinh!

Minh Huy cười, kê miệng mình lại sát lỗ tai Khang mà khe khẽ nói rằng: "Anh đẹp anh có quyền".

23. Chương 23: Đừng Lo, Anh Sẽ Bảo Vệ Em!

Chương 23: Đừng Lo! Anh sẽ bảo vệ em!
Cũng như mọi ngày, Bảo Khang đi về nhà sau giờ học. Hôm nay do xe hư nên cậu ta phải đi bộ. Mặc dù vậy, cậu ta cũng chẳng hề phiền hà, tự an ủi lòng coi như tập thể dục. Đang đi qua đoạn đường vắng người, Bảo Khang trong lòng cảm thấy bất an, dường như linh cảm được sắp có chuyện xảy đến. Đi gần hết đoạn đường Bảo Khang giật mình hoảng sợ. Một tên đầu gấu mà dạo này đang nổi như cồn vì những chuyện ác mà hắn ta đã làm trong trường: Nguyễn Hải Duy- một đại ca khét tiếng chuyên đi phá rối, kiếm chuyện người khác. A! Quả thật không xong cho cậu rồi. Hắn ta sẽ không tha cho cậu như những người khác đâu. Bảo Khang mặt mũi tái xanh, giọng nói từ tốn, run sợ:

-Anh...anh...có...chuyện gì à?

Hắn nhướng mày, xăn tay áo, lên giọng:

-Mày cũng biết danh tao rồi chứ hả?

Hành động vừa rồi cũng đủ làm Bảo Khang cảm thấy muốn đứt thở, quả tim đập không ngưng nghỉ. Hắn với gương mặt hổ báo tiến tới trông dữ tợn, Bảo Khang với gương mặt thỏ con lùi sau trông rụt rè. Hắn bước tới một bước, cậu ta lùi xuống một bước. Tình thế chẳng nghiêng về phía cậu.

-Tha cho em đi anh ơi! Em...em sợ lắm...Anh...muốn gì em...cũng chịu hết.- Bảo Khang cùng cách, quỳ ngay xuống đường, van xin sự tha thứ, nước mắt đầm đìa.

-Tha ày ư?

"Bốp"

Vừa nói xong, hắn liền tát vào mặt cậu một cái rõ mạnh, rõ đau, giọng khinh bỉ:

-Đúng là hèn! Chơi với mày không thú vị tí nào, nhưng hôm nay tao chán có mày làm thú vui cũng tốt.

Bảo Khang khóc từng tiếng nấc đầy đau đớn. Nước mắt chảy dày, ướt cả đôi tay đang ôm cái chỗ vừa bị tát. In hằng năm ngón tay đỏ rát! Cậu ta im lặng chịu đựng trước những hành động bạo lực của hắn ta: đấm, đá, tát. Cái đau trong người cậu tê tái đến tận xương tủy, cậu ngã xuống đất. Trong thâm tâm cậu mặc dù rất muốn kháng cự, nhưng biết tự lượng sức mình, có chống cự cũng chỉ làm hắn thêm mạnh tay mà thôi.

"Cho mày chừa nè!"

Giọng hắn cười thật nhạo báng, tự đắc. Sau đó hắn ngừng lại, một chân vẫn còn đặt trên ngực của Khang đang nằm dài trên đường:

-Mày có muốn tạo tha ày không?

Bảo Khang đến lúc này thì chỉ còn biết đồng ý để bảo toàn tính mạng:

-A...đau quá! Muốn...- đau đớn, hết sức lực.

Hắn nghe xong câu trả lời liền cho đá cho cậu thêm một cước nữa, giận dữ:

-Mày nói chuyện cọc lóc với anh à? Gan lắm. Muốn tao thì mày phải làm chó bò quanh ta năm vòng và bắt chước sủa tiếng chó. Đồng ý không?

Bảo Khang giật mình trước yêu cầu của hắn. Không ngờ hắn ta mất nhân tính tới vậy. Cậu chỉ muốn mau thoát khỏi cảnh đau đớn này, lưỡng lự:

-Em...

"Không cần phải hứa!"

Hắn và Bảo Khang nhìn về phía người đàn ông với gương mặt vô cùng hình sự cứng như sắt đá.

"Thầy!" Bảo Khang gọi tha thiết trong tình thế vô cùng khốn khó.

Thì ra đó là thầy Minh Huy. Anh ta đã nghe được những gì mà thằng "ranh" Duy Hải vừa nói.

-Em không cần hứa đâu Bảo Khang! Có thầy đây rồi, em không việc gì phải sợ!

Lời anh ta vừa nói thật dứt khoát, đem đến cho Bảo Khang một niềm tin vững chắc, một chỗ tựa an toàn. Ánh mắt Bảo Khang nhìn Minh Huy lúc này đang biểu cảm trông thật đáng sợ!

-Em tên Duy Hải lớp 12D7 phải không? Nghe tên em đã lâu giờ mới gặp. Thầy đã gọi cho công an rồi, em cứ yên tâm họ sẽ làm việc với em sớm thôi.

Không hiểu sao cường giọng anh ta lúc này mạnh mẽ hơn hẳn, cứng rắn hơn hẳn, đanh thép hơn hẳn. Chẳng trách sao mà Duy Hải đại ca mà còn sợ. Hắn chạy nhanh thoát khỏi nơi đây nhưng chắc chắn trong lòng đang thầm chửi rủa.

Minh Huy quay qua nhìn Bảo Khang. Bộ dạng của cậu lúc này trong thật thảm. Anh ta tiến gần Bảo Khang đẩy người cậu vào trong lòng mình, tay vỗ vỗ lên lưng cậu an ủi:

-Đừng khóc nữa,bây giờ thì không sao rồi. Mà em sao không chạy trốn hay kháng cự lại? Ngốc quá đi!

Hành động và lời nói của Minh Huy như chạm vào trái tim cậu, làm cậu cảm thấy được an ủi phần nào.

-Cảm ơn thầy...nhiều lắm!- Bảo Khang không ngừng khóc.

-Nín đi, đừng sợ nữa!

Minh Huy lấy tay lau nước mắt còn ướt trên mi mắt Khang, gương mặt toát lên vẻ lo lắng đầy cảm tình.

-Lần sau có gặp chuyện tương tự thì cứ gọi thầy nhé! Thầy sẽ đến giúp em.

Bảo Khang tự trách mình mới hôm trước còn trút giận vô cớ vào một người tốt bụng như thầy. Thầy Minh Huy chẳng khác nào người hùng của cậu bây giờ.

-Thầy ơi, có phải trên đời luôn có những người như vậy không? Cuộc đời thật bất công và chẳng có chuyện gì tốt lành cả!

-Không hoàn toàn, đừng quá bi oan! Thầy đưa em về.

24. Chương 24: Ai Là Người Nấu Mì Ngon Nhất?

Chương 24: Ai là người nấu mì ngon nhất?
"Khang à! Con ở nhà học với thầy nhe! Ba mẹ đi công chuyện một chút."

"Dạ"

Bảo Khang đáp lời từ trên phòng. Giọng Khang lúc này quả thật yếu ớt, khác hẳn với thường ngày.

Minh Huy nhìn Bảo Khang:

-Em còn đau lắm sao? Nhìn khuôn mặt chẳng đâu ra đâu!

Bảo Khang đáp:

-Đau lắm thưa thầy!

Minh Huy dùng tay nhéo má Khang một cái thật nhẹ nhàng, kiểu như đang "cưng" con nít:

-Biết là đau! Mai sẽ hết thôi mà.

-Cảm ơn thầy đã an ủi!

-Thầy đã cùng với cha em trình báo việc này với trường rồi, em yên tâm đi tên đó sẽ bị kỉ luật thôi!

-Dạ!

-Chúng ta tiếp tục học bài thôi.

Hai người tiếp tục việc học-dạy. Thỉnh thoảng, Bảo Khang lại nhìn say sưa nét mặt Minh Huy, và cũng có đôi lúc Minh Huy lại say sưa nhìn Bảo Khang. Cả hai đối phương đều thật quan tâm nhau, nhưng mà vẫn lặng lẽ thế thôi.

Mấy mươi phút trôi qua:

-Xong rồi! Thầy vất vả rồi.

Bảo Khang đứng dậy cúi đầu chào Minh Huy một mực lễ phép. Buổi học lại kết thúc một cách nhanh chóng.

-Ừ! Nhưng không hiểu sao khi dạy em thời gian lại trôi nhanh một cách thế nhỉ?

Bảo Minh đang dọn dẹp bàn học, nên có lẽ không để ý tới:

-Anh vừa mới nói gì thế?

Minh Huy nhìn Bảo Khang, nhún nhún vai:

-À! Không có gì. Bây giờ vẫn còn sớm. Hay...em nấu mì cho anh ăn nhe, anh đói quá!

Tay Minh Huy xoa xoa bụng, làm ra vẻ đang đói cho Bảo Khang thấy. Bảo Khang nhìn điệu bộ thật là chẳng thể nhịn cười:

-Nấu mì? Chuyện đó em làm được nhưng...không biết anh có ăn được không!

Minh Huy ngầm hiểu được, chợt nảy ra ý kiến:

-Hay...chúng ta thi nhau xem ai nấu mì ngon nhất nhe. Được không?

Bảo Khang hơi bất ngờ với đề nghị này, nhưng cũng cảm thấy thú vị liền gật đầu đồng ý.

"Anh xong chưa? Em gần xong rồi đấy!"

"Cũng gần xong rồi. Ngon quá! Không chê vào đâu được."

"Em nhất định sẽ thắng anh. Ui da! Nóng..."

"Em cẩn thận vào chứ."

Họ bắt đầu cuộc thi cũng đã được khoảng gần mười phút. Hai người có vẻ rất hào hứng với cuộc thi này. Ai cũng muốn tài nấu mì của mình hơn người kia.

Hai tô mì đã đặt sẵn trên bàn.

-Em sẽ không thắng nổi anh đâu!

Minh Huy ra vẻ tự cao, tự tin tuyệt đối vào tài nấu nướng của mình. Bảo Khang cũng không chịu thua:

-Chờ xem ai sẽ hơn ai! Nhưng chấm điểm phải công bằng đó nhe!

-Được thôi!

Hai người họ bắt đầu đưa cho đối phương sản phẩm của mình. Và giây phút hồi họp đã bắt đầu. Bảo Khang cầm đũa bắt đầu thưởng thức tài nghệ của anh ta. Minh Huy như ngừng thở chờ xem biểu cảm của Khang, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn Khang sẽ khen tới tấp.

-Wow! Rất ngon! Xem ra tài nghệ của anh cũng không kém.

Minh Huy lấy tay chống lên càm, ngênh mặt:

-Đã bảo rồi mà! Em ăn từ từ thôi! Thế em cho anh được mấy điểm?

Bảo Khang buông đũa, cầm ly nước lên uống. Xong rồi suy nghĩ:

-Mấy điểm đây ta? À...anh được...tám điểm!

Minh Huy trơ mắt lên:

-Vậy mà được có tám điểm sao? Có công bằng không đấy?

-Rất chuẩn rồi! Còn hai điểm kia do anh thiếu đi một mùi vị.

-Mùi vị gì?

-Đó chính là tình cảm!

-Cái đó sao? Em thật trẻ con quá đó!

-Trẻ con gì chứ? Nếu có gia vị đó mì sẽ ngon hơn rất nhiều.

-Được rồi! Bây giờ tới lượt anh!

Minh Huy xoa xoa tay, mở nắp tô mì ra, dùng đũa trộn đều. Minh Huy bắt đầu nếm miếng mì đầu tiên. Bảo Khang hồi họp.

Minh Huy ăn mì mà không nói gì. Ăn ăn và ăn. Gương mặt trông rất kì lạ.

-Sao? Ngon không anh? Ngon rồi nên mới ăn nhiều như vậy có phải không? Từ từ, hết em sẽ làm cho anh tô khác.

Minh Huy ngước mặt nhìn Bảo Khang, bất ngờ cười thật to thiếu điều muốn chọc tức người khác. Minh Huy càng lúc cười càng to. Một tay ôm bụng, một tay che miệng đang cười.

-Em nghĩ sao vậy? Em ăn thử xem!

Bảo Khang không hiểu chuyện gì, cầm tô mì lên ăn thử.

"Ụa"

Vừa đưa vào miệng liền nôn ra hết. Tài nghệ của cậu quả thật "có một không hai trên trái đất".

-Cười gì mà cười. Bộ vui lắm hả?

-Vui thật mà! Anh có quyền cười!

Bảo Khang mắc cỡ, hai tay "quậy tung" cái đầu tóc, biến nó trở nên thật rối bời. Đôi mắt khá dữ tợn.

-Sao? Bây giờ ai là người nấu ăn ngon nhất?

-Em không biết! Trời khuya rồi đõ anh còn không mau dọn dẹp rồi về đi.

Minh Huy vẫn còn cười, thỉnh thoảng lướt nhìn Bảo Khang để giễu cợt. Bảo Khang như muốn ăn tươi nuốt sống thầy của mình.

25. Chương 25: Món Quà Vô Giá

Chương 25: Món Quà Vô Giá
Không khí tan trường thật khiến người ta khó chịu. Bảo Khang nhăn mày nhó mặt chen lấn trong đám đông để có thể bước ra khỏi cổng trường. Lần này, trong lòng Bảo Khang lại dâng lên một nỗi sợ tột cùng, Khang sợ đồng bọn của Duy Hải sẽ trả thù mình. Cậu bước chân vội trên con đường quen thuộc để về nhà, do xe cậu vẫn chưa sửa xong. Cậu ta vốn hiền lành, yếu đuối, nên lúc nào cũng dễ bị bắt nạt. Bước chân của cậu thật dài, dài hơn thường ngày.

Trên con đường dài và hơi vắng người này, cậu chợt thấy có một người bán hàng lưu niệm bên dưới gốc cây ven đường. Ánh mắt cậu để ý thấy người này bán toàn là những đồ đẹp nên không thể không tò mò, cậu tạm quên đi nỗi sợ mà tìm đến chỗ bán hàng.

Cậu cười đầy háo hức, cầm hết món này đến món khác ngắm nghía thật kĩ. Dường như món nào cậu ta cũng thích hết. Duy chỉ có một thứ mà cậu cứ cầm mãi, ngắm nhìn nó thật lâu. Đó cũng chẳng là thứ gì quý giá, mà chỉ là một cái đồng hồ cát được trang trí một cách rất đặc biệt. Nhìn nó, Bảo Khang tự nhiên cảm thấy thời gian như là một thứ gì đó rất vô hình, và cậu càng ngày càng lớn, xa dần với thế giới tuổi thơ hồn nhiên.

-Bà ơi, cái này giá bao nhiêu vậy ạ?

Bà bán hàng đáp:

-Bảy mươi chín ngàn chẳn!

Nghe xong giá, Bảo Khang lục trong túi mình, moi trong cặp ra, tất cả cũng chỉ có năm mươi ngàn mà thôi. Cậu thất vọng ngắm nhìn cái đồng hồ cát với sự tiếc nuối vì chẳng thể khiến nó trở thành của mình. Cậu có thể mua đồng hồ cát bất kì ở cửa hàng nào, nhưng cậu lại có ấn tượng đặc biệt với loại này mà thôi.

"Ting...ting...ting"

Bảo Khang quay người lại vì chú ý tới thanh âm bất thình lình của tiếng kèn xe. Thì ra đó là Minh Huy.

-Thầy có cần bóp kèn như vậy không?

Bảo Khang có chút phiền hà vì cảm xúc bị đoản mạch. Minh Huy nhún nhún vai:

-Em thích cái đó sao?

-Lúc nãy thích thật nhưng bây giờ thì hết rồi.

Bảo Khang miệng nói vậy chứ trong lòng không hề như vậy.

-Thật sao? Nhưng thôi, thích không thích là quyền của em. Bây giờ thì em lên xe ngồi đi, thầy chở về nhà cho.

Bảo Khang nghĩ rằng thầy Minh Huy thật tốt bụng nhưng lại không thể nào đồng ý được, mạnh miệng khước từ:

-Thầy không cần phải làm vậy đâu. Em đi bộ về được mà.

Nói xong Bảo Khang cậu ta cuối đầu chào Minh Huy rồi thong thả đi tiếp đoạn đường. Dưới cái nắng chói chang, bóng của Bảo Khang khuất dần. Minh Huy vẫn đứng chỗ đó, đang nói chuyện với cô bán hàng khi nãy.

Ngày hôm sau, như thời khóa biểu đã sắp xếp, tối nay Minh Huy sẽ tới nhà dạy kèm cho Bảo Khang. Hôm nay không hiểu sao Minh Huy cảm thấy trong lòng có cái gì đó dạng như hồi họp, đợi chờ cả sự yêu đời.

-Hôm nay chúng ta học về cái gì vậy anh?- Bảo Khang hỏi.

Minh Huy cười nhẹ, yêu cầu Bảo Khang nhắm mắt lại.

-Trước khi học anh có cái này cho em vui lắm. Nhắm mắt lại đi!

Bảo Khang vốn tính hay tò mò cộng với bản chất thông minh nên đã phần nào đoán được anh ta muốn làm gì nhưng có điều chưa biết đó là gì thôi. Cậu nhắm mắt lại, hồi họp không kém.

-Một...hai...ba...Bây giờ mở mắt ra đi!

Theo lời của Minh Huy, Khang mở dần mắt ra.

-Hả?

Miệng chữ o,mắt chữ o lúc này của Bảo Khang trông dễ thương làm sao. Căn bản là cậu chẳng thể ngờ rằng anh ta lại tặng cho cậu cái món quà này.

-Cái này...Sao...

Thấy Bảo Khang như vậy, Minh Huy anh ta chen vào:

-Sao không thích nó à? Vậy thôi anh giữ lại!

-Không! Không! Em rất thích nó.

Minh Huy cười, trao nó vào tay của Bảo Khang. Bảo Khang thật không thể tin vào chính mình, không thể tin rằng Minh Huy lại biết cậu thích nó mà mua tặng. Cậu thoáng nghĩ rằng Minh Huy anh ta lại tinh mắt như vậy. Thứ mà anh ta tặng là cái đồng hồ cát hôm qua cậu dự định mua nhưng không đủ tiền.

-Thích thì lấy đi! Nhớ giữ cho cẩn thận, quà của người đẹp trai tặng nên rất quý giá đó!

Bảo Khang cười, mặc dù muốn nói xỏ lại nhưng cậu không thể làm như vậy trước tấm lòng của anh ta:

-Cảm ơn anh nhiều lắm!- Khang cúi đầu.

-Cảm ơn suôn thế thôi sao?

-Thế anh muốn gì? Nếu trong khả năng em sẽ thực hiện.

Minh Huy suy nghĩ hồi lâu, rồi nói:

-Hiện tại thì chưa biết, khi nào có anh sẽ cho biết. Còn bây giờ bắt đầu học thôi.

Bảo Khang ngắm cái đồng hồ cát, trong lòng trở nên phấn chấn hơn. Minh Huy lại ghi được thêm một điểm trong lòng cậu rồi. Lúc này hình ảnh Minh Huy cũng trở nên cực kì tốt đẹp. Cậu chỉ muốn nhảy tưng tưng lên nhưng cậu cần giữ hình tượng trước mặt anh ta nên đành kiềm chế cảm xúc đợi sau khi học xong anh ta đi về sẽ sống thật với mình.

26. Chương 26: Hãy Dành Cho Anh Một Ngày!

Chương 26: Hãy Dành Cho Anh Một Ngày!
-Nè em! Hồi nãy có nhớ hứa với thầy cái gì không?

-Dạ! Nhớ.

-Vậy thì hãy thực hiện nó đi!

-Nhưng...thầy muốn em làm gì?

-Dành một ngày đi chơi cùng thầy có được không?

-Chuyện...chuyện này thì...

-Sao vậy? Không được hả?

-Không phải! Khi nào chúng ta đi vậy thầy?

-Ngày mai.

-Dạ được! Mai chủ nhật mà.

Minh Huy gác máy. Vừa từ nhà Khang trở về mà đã lấy điện thoại gọi rồi. Trong lòng anh ta tự dưng háo hức một cách kì lạ, mong chờ ngày mai vô cùng. Cậu trèo lên giừơng, mắt nhắm lại chuẩn bị ngủ nhưng không hiểu vì sao hình ảnh Khang em nó cứ hiện ra trong đầu anh ta. Minh Huy cố gắng xóa bỏ những điều ấy vì cậu không muốn mình bị mất ngủ. Bảo Khang thì trong lòng tự đặt câu hỏi: Sao anh ấy lại muốn mình đi chơi với anh ấy nhỉ? Cậu càng tìm câu trả lời, câu trả lời càng sợ cậu mà trốn đi mất. Rối trí, cậu nghe tiếng trái tim mình thổn thức. Cậu nhìn cái đồng hồ cát mà thầm cười. Lúc này, cậu cũng thấy hình ảnh của Minh Huy hiện ra, dìu cậu vào giấc ngủ thật say.

Trời đã sáng. Cái lạnh của ngày đông cũng gần mất đi. Bảo Khang thức dậy, chợt nhớ lại hôm nay sẽ đi chơi nên tức tốc chuẩn bị. Minh Huy đã sẵn sàng. Trông anh ta thật bảnh bao, phong độ.

Bảo Khang xin phép gia đình ra ngoài. Lần này cậu lại nói dối là đi sinh nhật của bạn. Thâm tâm cậu cắn rứt vô cùng.

-Cũng tại thầy mà em lại nói dối ba mẹ cơ đấy!- Bảo Khang chau mày.

Minh Huy cười thánh thiện:

-Nhưng cũng hết cách rồi. Em không thể thất hứa được! Lên xe chúng ta xuất phát ngay thôi.

-Đi đâu vậy anh?

-Đến nơi rồi sẽ biết. Mà hôm nay em ăn mặc rất dễ thương đó!

-Sao? Cảm ơn anh nhiều!- Bảo Khang vui sướng vì được anh ta khen.

Đến nơi. Minh Huy dẫn Bảo Khang đi vào khu vực công viên. Ở đây quả thật rất đẹp.

-Cùng anh ngắm cảnh nhe!

-Ngắm cảnh ư? Cũng hay.- Bảo Khang cố gắng thôi, chứ cậu cho rằng đây là một hành động chán vô cùng.

Minh Huy lấy ra một cái máy chụp hình hiện đại:

-Hay...chúng ta chụp hình chung đi!

-Chụp hình chung? Không được! Chúng ta có phải là người yêu hay vợ chồng đâu mà chụp hình chung.

-Tạo dáng đi mà...

-Không!

"Cắt"

Minh Huy đã bấm nút chụp hình rồi. Anh ta mở ra xem lại, liền không nhịn được cười. Bảo Khang giật cái máy ảnh, nhìn mình trong đó cậu ta không khỏi tức giận, tìm cách xóa nhưng đã bị Huy giật lại.

-Đi đâu thế?

-Đi rồi sẽ biết!

Bảo Khang tái mét mặt mày:

-Anh định...chơi cái trò đu quay này á hả?

-Không thích sao?

-Em...sợ độ cao!

Minh Huy nhìn Bảo Khang, rồi nắm tay cậu kéo về phía mình:

-Không sao đâu! Cứ nắm tay anh!

-Không được đâu mà!

Bảo Khang bắt đầu run nhưng cậu không thể chống cự trước sự thúc giục của anh ta.

-Bình tĩnh nhé! Có anh đây rồi!

-Á...á...á...!

Chưa kịp trả lời, đu quay đã quay. Bảo Khang càng lúc càng lên cao. Môi cậu tím rịm, gò má hóp lại. Cậu chỉ biết nhắm mắt. Cậu mong cho trò chơi mau chóng kết thúc, nếu kéo dài cậu ta sẽ ngất xỉu mất thôi. Minh Huy ngồi kế bên, đôi tay nắm chặt tay Bảo Khang, nhìn bộ dạng lúc này của Bảo Khang một lần nữa cũng không thể nhịn cười.

Bảo Khang bước xuống. Tay chân bủn rủn không chút sức lực, thở phào nhẹ nhõm. Cậu rất sợ độ cao nên tình trạng vô cùng khó khăn, bèn quay sang nhìn Minh Huy:

-Thầy quả thật độc ác!

Minh Huy giả vờ lạnh nhạt, không nghe thấy gì nhưng trong lòng cũng cảm thấy xót lắm.

"Chúng ta đi xem phim nhe!"

Bảo Khang thích xem phim tình cảm, Minh Huy thích xem phim võ thuật nhưng đành chìu Bảo Khang anh ta đành thử xem phim tình cảm một lần. Trong rạp chiếu phim, nhìn Bảo Khang cười, rồi lại khóc do quá nhập tâm vào phim, Minh Huy mới biết rằng: Em ấy thật trẻ con.

"Em có đói không?"

Hai người họ vào một nhà hàng gần đó. Cả hai đều gọi bò bít tết. Minh Huy nhìn Bảo Khang ăn, thì ra em ấy thật giống heo, ăn nhiều quá.

Thắm thoát một ngày chủ nhật đã trôi qua. Với cả hai, nó thật sự trôi rất nhanh. Dù không nói ra nhưng Minh Huy cảm thấy rất tiếc.

-Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, mặc dù anh cũng đáng trách!

-Anh mới phải cảm ơn em mới đúng!

27. Chương 27: Kỳ Nghỉ Tuyệt Vời

Chương 27: Kỳ nghỉ tuyệt vời
Như mọi năm, tết Dương lịch thì tất cả mọi người đều được nghỉ. Nhưng năm nay được nghỉ tới tận năm ngày, một khoảng thời gian đủ ột chuyến đi chơi xa. Bảo Khang trong lòng háo hức vì cậu được ba mẹ cho về quê ngoại chơi. Cậu chỉ đi một mình thôi, còn ba mẹ cậu thì đợi tết Âm lịch về luôn thể.

Bảo Khang biết mình đi một mình sẽ rất nhàm, muốn tìm một người đi cùng cho vui. Ba mẹ thì không được, lại không có em hay anh chị gì hết, bạn bè thì cũng không được.. Bảo Khang sắp buông xuôi chấp nhận việc này thì tự dưng lại nghĩ ra một suy nghĩ có phần hơi điên rồ: Sao mình không rủ anh ấy đi cùng? Trong lòng nuôi biết bao thứ hy vọng rằng anh ta sẽ nhận lời, Bảo Khang không chần chừ gì nữa lấy điện thoại ra gọi cho Minh Huy.

Lần đầu Minh Huy không bắt máy, lòng dạ Bảo Khang bồn chồn gọi lại lần hai. Lần này thì Minh Huy bắt máy, thanh âm vô cùng rõ ràng.

-Alô!- Minh Huy trả lời.

Bảo Khang đáp:

-Dạ, em nè thầy!

-À, gọi thầy có gì không em?

Bảo Khang ậm ừ, lấy hết can đảm:

-Em...muốn rủ thầy đi về quê ngoại của em chơi. Đi một mình thì buồn lắm. Thầy đi được không thầy?

Minh Huy bên này bất ngờ:

-Cái gì? Về quê ngoại em chơi sao?

Bảo Huy nghe thấy thế, nghĩ rằng thầy sẽ cự tuyệt tuyệt đối, đành chữa cháy:

-Nếu thầy có việc hay không đi được cũng không sao!

Vừa dứt lời, Bảo Khang nghe tiếng cười rõ to của Minh Huy trong điện thoại:

-Hihi! Một cơ hội tốt để đi chơi như thế này thì làm sao từ chối được.

Bảo Khang mừng rỡ trong sự bất ngờ có phần bất thình lình:

-Vậy mai chúng ta đi nhé thầy! Thầy chuẩn bị nhe.

-Nhưng...mà nhà ngoại em ở đâu?

-Kiên Giang á thầy. Ở đó yên bình, cảnh đẹp và có nhiều thứ sẽ khiến thầy thích lắm đó.

Minh Huy bên này khẽ gật đầu, trong dạ có hơi cảm thấy thú vị. Bảo Khang kết thúc trò chuyện, trong đầu hơi lâng lâng, cũng chẳng hiểu nổi mình sao lại có gan làm chuyện này chứ. Cậu khẽ rùng mình nghĩ lại nhưng cũng hên là thầy đã đồng ý nằm ngoài dự đoán.

Sáng hôm sau, Bảo Khang đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng và có mặt ở bến xe. Đã hơn mười phút, hai mươi phút...rồi gần một giờ trôi qua, Bảo Khang vô cùng sốt ruột vì chẳng thấy Minh Huy đâu, gọi điện anh ta cũng không thèm bắt máy.

Trên xe, bác tài đã hối thúc không biết bao nhiêu lần, làm Bảo Khang thật sự khó xử: Nên lên xe đi và sẽ báo cho anh ta không cần đi nữa hay tiếp tục chờ và sẽ cùng anh ta đi như dự định? Bảo Khang trong tình thế khốn cùng, tiến một bước không được, lùi một bước cũng không. Cậu thật sự bị rối!

"Bảo Khang! Bảo...Khang!"

Bảo Khang vừa nghe ai đó gọi tên mình, thanh âm nghe rất quen thuộc, liền ngoáy đầu xung quanh tìm kiếm.

-Sao giờ anh mới đến?- Giọng nói lộ rõ ý đồ muốn ăn tươi nuốt sống người ta mà.

Minh Huy chạy thật nhanh lại, không kịp thở:

-Tại..có công chuyện đột xuất nên đến trễ. Bắt em phải đợi, xin lỗi!

Ánh mắt Bảo Khang lúc này đầy hờn dỗi, không thèm quan tâm tới lời giải thích:

-Sao gọi điện không bắt máy?

"Hai người có đi không? Thật là rắc rối! Bắt mấy chục người chờ có mình mình" Bác tài lại hối thúc, nhưng lần này có vẻ bực bội, cáo gắt hơn. Nếu hai người họ không đi lên xe ngay, tức khắc sẽ bị bỏ lại.

Minh Huy chưa kịp trả lời gì hết, đành mau chóng bước lên xe, mồ hôi từng giọt rơi trên trán anh ta. Vì lên sau cùng nên những hàng ghế tốt đã bị giành hết, chỉ còn lại dãy ghế sau cùng của xe. Bảo Khang xuống đó ngồi. Thấy Minh Huy còn đứng đó, trừng mắt:

-Sao còn đứng đó? Hãy ngồi gần cửa sổ, em ngồi bên ở đây!

Giọng nói Bảo Khang trở nên cọc lóc . Minh Huy cũng hiểu được tâm trạng của Bảo Khang lúc này nên cũng không muốn "để dầu vào lửa".

Hai người ngồi gần nhau. Minh Huy ngồi gần cửa sổ, Bảo Khang ngồi gần anh ta. Hai người "mặt lạnh" không thèm nói chuyện với nhau, người nhìn ra ngoài cửa sổ, người mải mê đọc sách. Thỉnh thoảng, Minh Huy cố gắng bắt chuyện để còn mong xin lỗi cho em ấy nguôi giận, nhưng mọi sự đều bất thành. Bảo Khang không hiểu sao bản tính hôm nay lại khác thường như thế? Chỉ là tại đang nhất thời giận hờn, kiểu bản tí,h trẻ con ấy mà. Minh Huy chỉ cần tỏ ý hối lỗi chân thành, rồi thêm mấy cái hành động kiểu như lén nhìn Bảo Khang, chọc cười...thì chẳng bao lâu mọi vấn đề được giải quyết hay sao?

28. Chương 28: Ngày Đầu Tiên Ở Quê Ngoại

Chương 28: Ngày đầu tiên ở quê ngoại
Hai người họ cứ giữ nguyên cái biểu cảm như vậy cho đến khi xe dừng chân lại. Bảo Khang và Minh Huy bước xuống xe. Lúc này, quả thực họ như lửa với nước: Người mặt diện vô biểu tình, kẻ diện đa biểu tình.

Quê của Khang ở Kiên Giang, một tỉnh thành miền Tây Nam Bộ. Nơi đây ruộng đồng trù phú, bát ngát; sông nước mênh mông; con người chân chất, nhiệt tình. Điều này thì không thể nào không gây ấn tượng mạnh cho khách nơi khác đến du lịch, và đối với người lần đầu đến như Minh Huy thì cũng không ngoại lệ.

-Wow! Đúng là một bức tranh non nước hữu tình!

Minh Huy hít thở khí trời, sắc khí trở nên có thần hơn khi nãy. Bảo Khang đứng kế bên không chút cảm hứng. Thái độ đó làm Minh Huy khó chịu:

-Này! Em nói gì đi chứ! Im lặng như vậy là sao? Em không coi thầy ra gì à?

Bảo Khang đưa mắt nhìn Minh Huy:

-Em đâu dám như vậy, kể cả khi thầy bắt người ta phải mỏi mòn chờ mình.

-Chuyện hồi sáng thầy cũng xin lỗi rồi mà!- Minh Huy nhận ra được ẩn ý sâu ẩn bên trong lời nói bóng gió đầy chua ngoa của Bảo Khang.

-Thôi đi, mau về nhà ngoại em thôi! Mặt trời cũng lên cao rồi.

-Đưa đồ đây! Anh xách cho.

-Thôi không cần đâu!

-Anh thật không hiểu em.

Minh Huy đi theo sau Bảo Khang, dẫn lối về nhà ngoại của cậu ta.

"Đường nhỏ xíu vậy?"

"Con trâu kìa"

Minh Huy đúng là người thành thị, cảm thấy thích thú, mới lạ với những thứ người thôn quê cho là bình thường. Men dọc theo con đường nhỏ dài ngoằn nghèo, gập ghềnh mãi, cuối cùng nhà ngoại Bảo Khang cũng đã nằm ở phía trước tầm mắt.

Để đến nhà được bắt buộc phải đi qua một cây cầu bắc qua một cái kênh. Mà đặc biệt là cây cầu này lại là cây cầu tre. Bảo Khang thì khỏi phải nói đi qua một cách dễ dàng giống như đã chuyên nghiệp vậy. Qua tới bờ này, Bảo Khang định một mạch đi vào nhà nhưng kịp thì chân lại khi nghe tiếng "cầu cứu" đầy tha thiết của Minh Huy:

-Khang ơi! Thầy...không qua được...

Bộ dạng của Minh Huy thật là muốn làm cho người ta không thể nhịn cười. Bảo Khang cũng muốn cười phá lên nhưng vì còn giận nên không thèm cười:

-Sao? Qua không được à? Sao giờ? Tự mình cứu mình đi thầy!

-Bây giờ là lúc nào rồi còn nói khó nghe như vậy? Mau giúp thầy với!

Bảo Khang giả vờ như chẳng nghe thấy gì, quay lưng bước vào nhà. Trong lòng cậu thầm nghĩ rằng Minh Huy anh ta sẽ vượt qua thôi.

Đi được dăm mười bước, một tiếng "đùng" vang lên từ đằng sau, Bảo Khang giật mình quay lại thì mặt mày hốt hoảng, thẩy va-li, đồ đạc xuống đất, chạy nhanh lại gần bờ, nhảy xuống cứu Minh Huy. Minh Huy không biết bơi, hai tay với lên không ngừng. Giọng nói ngày một nhỏ dần và yếu đi, càng ngày càng đuối sâu xuống. Bảo Khang thật sự lo lắng, cậu dùng hết sức lực của mình bơi cứu Minh Huy.

Do con kênh không sâu và không lớn nên việc cứu người đuối nước cũng không mấy khó khăn. Bảo Khang kéo Minh Huy lên bờ với sức lực gần như kiệt. Cả hai ướt như chuột lột. Minh Huy không bất tĩnh nhưng không cử động gì hết, run rẫy trên bắp đùi của Bảo Khang, hồn vía chưa kịp hoàn. Bảo Khang cảm thấy có lỗi:

-Thầy có sao không thầy? Cho em xin lỗi thầy nhe, cũng tại em hết. Em đúng là xấu mà.

Minh Huy không thể nói thành lời nhưng không thể trách em ấy, liền lắc đầu. Bảo Khang đỡ Minh Huy dậy, dìu anh ta vào nhà.

Sau màn chào hỏi người lớn và giải thích chuyện tại sao cả hai bị ướt nhèm nhem như thế này, cả hai mới được phép thay đồ và nghỉ ngơi. Do nhà chỉ còn một phòng trống nên hai người họ sẽ ngủ cùng nhau trong căn phòng này.

-Thầy cứ nằm đây nghỉ ngơi đi, em đi ra ngoài nằm võng được rồi.

-Em nằm đây đi, anh ra ngoài đó nằm cho.

-Không được đâu! Dù gì thì thầy cũng là khách mà, với lại em...

Tựa hồ như đoán được ý Bảo Khang sắp nói sẽ làm không khí mất vui, Minh Huy xen ngang:

-Không sao đâu! Em không còn giận thầy là tốt rồi.

Bảo Khang nghe xong, trong lòng suy nghĩ cái gì đó rồi cười thầm một mình.

Ngủ đi được một lúc, Minh Huy tỉnh dậy trong trạng thái không biết gì hết. Anh ta không biết mình đã ngủ được bao lâu nữa...

29. Chương 29: Lần Đầu Tiên Ngủ Chung

Chương 29: Ngày đầu tiên ở quê ngoại (phần 2)- Lần đầu ngủ chung
Anh ta bước ra khỏi phòng, tìm người xung quanh mà chẳng thấy ai cả. "Cả căn nhà chỉ còn lại mình mình?" Minh Huy thoáng nghĩ vậy. Anh ta như kẻ vô hồn lang thang đi khắp nơi. Tìm mãi mà chẳng thấy Bảo Khang đâu, cũng hơn năm giờ rồi còn gì. Minh Huy quyết định lấy điện thoại gọi cho cậu học trò của mình.

-Alo! Thầy thức rồi à?- Bảo Khang nghe máy.

-Em đang ở đây vậy hả? Dám để thầy ở nhà một mình sao? Em thật to gan quá. Thầy lệnh cho em năm phút nữa phải ở trước mặt thầy. Nghe rõ chưa?

Bảo Khang cười hì:

-Đâu phải trường đâu mà thầy ra lệnh thì em phải làm. Thêm cái năm phút làm sao mà em có mặt kịp?

-Thầy không biết! Thầy thì ở đâu vẫn là thầy, muôn đời vẫn là thầy, vạn lần vẫn là thầy. Học sinh phải nghe lời thầy.

-Nếu em không thèm về thì sao?

Minh Huy ậm ừ:

-Tốt! Thầy sẽ tính sổ em một lần luôn, chuyện này với cả chuyện hồi trưa nữa.

-Thôi...thôi được rồi. Em về liền. Chắc kiếp trước em mắc nợ thầy.

Bảo Khang đang ở ngoài phiêu du giữa chốn đồng không hiu quạnh. Khung cảnh của buổi chiều tà nơi này thật làm người ta ngưỡng mổ, quá hùng vĩ, quá cheo leo.

-Sao, chịu về rồi à? Cuối cùng em vẫn còn biết sợ.- Minh Huy tỏ vẻ đắc ý khi thấy Bảo Khang về.

Bảo Khang cự tuyệt:

-Không thèm đấu khẩu với thầy. Em đi tắm đây!

Lời vừa dứt liền khiến Minh Huy thật mất hứng. Anh ta vỡ mộng "đấu khẩu" cho đỡ chán rồi.

Trời càng lúc càng tối. Những cơn gió lạnh kéo về khiến người ta rùng mình. Gia đình ngoại Bảo Khang đang chuẩn bị ăn cơm tối, không khí quả thật ấm cúng, đầy đủ.

Bà ngoại Bảo Khang lấy đũa gắp đồ ăn cho Minh Huy:

-Ăn đi! Thức ăn dân giả mà nó ngon lắm!

Minh Huy cười đầy thiện chí, nhân cơ hội lấy lòng bà:

-Dạ! (Đưa thức ăn vào miệng) Wow! Đúng là rất ngon đó ngoại. Trên thành phố không bằng ở dưới này.

Bảo Khang ngồi bên này, lời anh ta vừa dứt, lập tức muốn nôn mửa, lòng trách thầm: Người gì đâu mà nịnh thấy sợ! Còn bà nữa, có khách quên mình luôn rồi."

Buổi cơm tối dần tàn. Bảo Khang định giúp bà ngoại rửa chén nhưng vừa ngỏ ý đã bị bà tuyệt đối không đồng ý, còn Minh Huy chẳng cần nói gì nhiều thì bà cũng vui vẻ cho rửa chén phụ. Bảo Khang có chút ghen tị với Minh Huy, cũng cảm thấy hơi buồn khi nghe bà ngoại chọc: Cháu của bà có biết rửa chén đâu, nhỡ làm vỡ chén bát thì sao? Bảo Khang giận, cốc thèm nữa, đành đi tìm cái để thư giãn.

Trời cũng đã gần khuya, những ánh đèn dần trở nên sáng hơn, tuy nó không hoa lệ như ở thành phố, nhưng nó vẫn có đặc việc riêng.

"Thì ra em ở đây à?"

Bảo Khang quay người lại đã thấy Minh Huy anh ta chần dần trước mặt. Đột nhiên lại bị tụt cảm hứng một cách không phanh.

-Thầy...đúng là như một con ma, luôn làm em khó chịu. Thầy xuống đi, em muốn ở một mình.

Minh Huy hơi bất ngờ với thái độ này:

-Sao vậy? Thầy tìm em nãy giờ á.

Lời nói này của anh ta Bảo Khang xem như là cơn gió thoáng qua, phớt lờ một cách đáo để. Hành động này làm Minh Huy khó hiểu:

-Có chuyện gì vậy? Kể thầy nghe đi!

Bảo Khang đáp:

-Không có gì. Chỉ là em muốn ở đây một mình tận hưởng sở thích của mình thôi.

-Sở thích?

Minh Huy nhìn mặt Bảo Khang hiện đang ngước nhìn lên bầu trời, dùng trí tụê của mình suy ra:

-Không lẽ...Sở thích của em là một mình ngắm trăng sao?- lời nói vẫn còn e ngại không chắc chắn.

-Đúng vậy! Sở thích từ nhỏ của em mà!- Bảo Khang nhỏ nhẹ.

Minh Huy cũng nhìn lên vầng trăng. Mảnh trăng hôm nay thật đẹp làm sao. Trăng sáng vàng huyền bí, xa thẩm trên cao. Đúng lúc Minh Huy lại nổi máu của một nhà thi sĩ, tự cảm giác rằng vầng trăng thật cô đơn như chính con người anh bây giờ. Hình ảnh người xưa hiện lên mờ nhạt trong ánh mắt anh. Không khí thật thanh tĩnh...

-Em có một ước muốn hơi kì quặc là...

-Là gì?

-Em nói rồi thầy không được đó, được không?

-Chắc chắn! Ân.

Bảo Khang cười nhẹ:

-Đó là...được cùng người mình yêu ngồi trên sân thương hay nóc nhà thế này, tựa vai vào nhau và ngắm trăng tâm tình.

-Thật lãng mạng! Thầy không ngờ em lại có ước mơ nhỏ như vậy.

-Nó nhỏ nhưng không dễ gì thực hiện được. Thôi khuya rồi đi ngủ thôi thầy!

Minh Huy và Bảo Khang lưu luyến nhìn vầng trăng, gửi tâm sự của riêng mình vào đó.

-Thầy ngủ ở trong đi!

Minh Huy không đồng ý:

-Em ngủ ở trong đi!

-Thôi, thầy ngủ trước đi. Thầy không sợ ma à? Ma ở nông thôn còn ghê hơn trên thành thị đó.

Minh Huy vừa nghe nhắc tới ma đã sợ thấu xương, đành ngủ trong để bảo đảm an toàn. Bảo Khang tắt đèn.

-Để đèn có được không?- Vẫn là Minh Huy sợ ma.

-Không được! Để đèn em ngủ không được.

-Nhưng...thầy sợ ma lắm.

Bảo Khang cười thầm trong bụng: Đúng là nhát, dụ có chút mà đã sợ.

-Không sao! Có em ở đây rồi, thầy cứ yên tâm ngủ.

Bảo Khang cảm thấy mình cần có trách nhiệm trước việc làm anh ta lo sợ, nhưng cũng không thể nói rằng ở đây không có ma.

-Chỉ có một tấm chăn thôi sao? Ai đắp ai không đắp đây?

-Thầy cứ dùng một mình.

-Không được trời lạnh. Chúng ta đắp chung đi, con trai với nhau mà.

-Không sao, thầy cứ tự nhiên đi mà.

-Không được.

Vừa dứt lời, Minh Huy đã phủ nửa người dưới của Bảo Khang bằng tắm chăn:

-Hai người cùng dùng. Không được từ chối, tuyệt đối tuân theo. Đây là mệnh lệnh. Ngủ ngon!

-Ngủ ngon.

Lần đầu tiên cả hai ngủ chung với nhau, nên có chút không thoải mái, thiếu tự nhiên.

-Thầy nằm sát vào trong một tí nữa đi.

-Vậy là sát lắm rồi.

Bảo Khang nằm quay người đưa lưng vào, mắt nhắm lại:

-Mà ngủ không được ngáy đó nhe. Nếu không thì đừng trách em.

-Biết rồi, lải nhải hoài.

30. Chương 30: Kết Thúc Chuyến Đi Đầy Thú Vị

Chương 30: Kết thúc chuyến đi đầy thú vị
Lần đầu tiên ngủ cùng nhau, như đã nói không được tự nhiên. Minh Huy cũng vốn không quen ngủ xa nhà như thế này nên có chút khó khăn. Tự dưng anh cảm thấy nhớ nhà nên ngủ không được. Anh thức. Trời đêm tĩnh mịch, dưới ánh sáng nhạt nhòa, anh lén nhìn Bảo Khang. Cậu ta đã chìm say trong giấc ngủ từ lâu rồi. Anh khẽ cười khi nhìn thấy bộ dạng của Khang: Ngay cả khi em ấy ngủ mà cũng dễ thương như thế đấy, chẳng trách gì mình luôn có cái gì đó đặc biệt với em ấy. Đôi mắt quan sát kĩ càng, Minh Huy vô tình ngắm ngay phần "nhạy cảm" của Bảo Khang. Thân nhiệt tăng nhanh chóng, anh vội vàng quay mặt đi chỗ khác nhưng dù kìm chế mức nào, nhục dục cũng không thể không nổi lên. Anh tự trách mình đã suy nghĩ lung tung.

Trời đã sáng. Bảo Khang thức dậy thấy Minh Huy vẫn còn mơ màng, liền phát thúc giục anh ta dậy. Minh Huy chịu tác động của Bảo Khang nửa tỉnh nửa mơ.

-Sáng rồi sao?

-Không lẽ tối? Thầy làm mất hình tượng quá. Đêm qua ngủ ngáy, rồi còn gác chân lung tung nữa chứ. Nếu không nể tình thầy trò, em đã tống cho thầy một cước.

Minh Huy hơi mắc cỡ trước tật xấu này:

-Là người đâu ai hoàn hảo. Được cái này mất cái kia.

-Mới sáng sớm mà đã giảng đạo. Thầy đi rửa mặt rồi ăn sáng. Hôm nay bửa cuối nên thầy muốn đi đâu chơi không?

Minh Huy suy nghĩ hồi lâu:

-A..hay em dẫn thầy đi làm những công việc mà dưới quê thường làm đi.

-Thầy không sợ nó khó khăn à?

-Không.

-Vậy thì được.

Bữa sáng đã xong xuôi, Minh Huy thúc giục Bảo Khang thợc hiện lời hứa lúc sáng. Bảo Khang dẫn Minh Huy ra ruộng.

-Khung cảnh ở đây thật đẹp!- Minh Huy ngưỡng mộ.

-Xem ra thầy cũng có mắt thẩm mỹ.- Bảo Khang châm chọc

Minh Huy bỏ ngoài tai lời Khang vừa nói, đơn giản vì không muốn mới sáng mà đã đấu khẩu:

-Những người nông dân kia trông vất vả quá! Mới sáng, trời lạnh thế này mà đã lặn lội bùn sình rồi.

Bảo Khang nhìn những người nông dân, lòng khâm phục:

-Họ rất tốt bụng. À...mà thầy có muốn thử làm nông dân một lần không?

Minh Huy mở to mắt, hai tay chéo lại:

-Sao? Thôi...thôi. Cho thầy xin.

Bảo Khang liếc mắt đưa...tình:

-Vậy sao lúc sáng còn kêu em dẫn thầy đi làm những điều mà người miền quê thường làm? Đúng là chỉ được mỗi cái miệng!

Minh Huy tức:

-Em vô lễ quá rồi đấy! Còn chuyện gì đơn giản hơn không? Thầy...nhất định sẽ làm được mà.- khẩu khí ngày một nhỏ lại.

Bảo Khang suy nghĩ hồi lâu, chạy lại bước nông dân đằng xa mượn cái gì đó, rồi quay lại:

-Đây! Cầm đi!

-Cần...câu sao? Em tính cùng thầy câu cá?

Bảo Khang gật đầu:

-Đoán đúng rồi.

Nói xong, Bảo Khang dẫn Minh Huy đến một cái mương nhỏ:

-Chúng ta sẽ câu cá ở đây!

-Ở đây làm gì có cá mà câu?- Minh Huy ngạc nhiên.

-Thầy cứ tin em.

Minh Huy tạm tin Bảo Khang, nhưng hoài nghi vẫn còn đó.

-Ở miền quê người ta thường câu cá thư giãn như thế này à? Cũng rãnh thật.

-Không biết thật sao thầy? Em tưởng vốn sống của thầy phong phú lắm...ai ngờ...Người ta câu cá để ăn đó thưa thầy!

Minh Huy cảm thấy xấu hổ:

-Vậy à! Lần đầu ở dưới quê nên không biết.

-Chắc phải đặc biệt danh cho thầy là thầy ngốc mới được. Thầy ngốc!- Bảo Khang ôm bụng cười sặc, thiếu điều muốn lăn đùng ra cười luôn.

-Em muốn chết hả? - bản tính ôn nhu đã không còn, tức nước thì vỡ bờ thôi.

"Cá cắn câu rồi kìa"

"Cá rô phi to quá"

"Thầy được ba con rồi đó"

"Em được bốn con mà chẳng thèm nói nữa là..."

"Hơn nhau mỗi một con thôi"

Họ đã cùng nhau câu cá như thế đó. Thật trẻ con hết mức. Sau khi câu cá rồi đem về nhà, Bảo Khang tiếp tục dẫn Minh Huy đi tham quan làng quê. Người ta nói đúng: "Đi một ngày đàng học một sàng khôn"

Buổi chiều, bữa cơm cuối cùng của chuyến đi.

-Ngoại ơi! Đúng là cá mình bắt được nên ăn cũng cảm thấy ngon hơn!

Ngoại Bảo Khang cười:

-Tổ cha mày! Khéo ăn khéo nói dễ sợ.

-Thầy thôi cái trò nịnh bợ này được không?- Bảo Khang khó chịu.

-Nịnh hót gì chứ? Thầy nghĩ sao nói vậy thôi à.

Bảo Khang hết muốn nói với anh ta. Không hiểu vì sao từ khi về đây Bảo Khang suốt ngày luôn tìm cớ đấu khẩu với Minh Huy, chắc tại ghen tị do anh ta được bà quan tâm hơn cả mình.

Buổi tối hôm nay hai người đi ngủ sớm để mai còn đi về nữa. Chắc tại cả ngày đi nhiều nơi, làm nhiều thứ nên cả hai mệt hay sao mà mới vừa ngả lưng đã...ngủ say rồi.

31. Chương 31. Oh My God!

Chương 31: Oh My God!
Ngày giờ phút này đây, Bảo Khang và Minh Huy đã ngồi trên xe rồi. Chỉ mới nửa tiếng trước, họ đã nói lời tạm biệt tất cả mọi người dưới quê. Bảo Khang trong dạ như không có chuyện gì xảy ra, còn Minh Huy anh ta đang trải qua những nuối tiếc khôn nguôi. Anh tiếc vì thời gian ở lại không được lâu, bởi lẽ anh đã có chút cảm tình với thiên nhiên và con người nơi đây, có chút kỉ niệm ở nơi này. Thoáng nghĩ như vậy thôi, anh bỗng trở nên "giả quân tử", có chút yếu lòng mà rươm rướm nước mắt. Mọi người xung quanh để ý, không tránh khỏi bàn tán. Lời xì xào này đến tai Bảo Khang. Cậu lúc này mới để ý tới hành động bất thường đó:

-Thầy! Thầy có sao không?

Minh Huy lấy tay gạt nước mắt:

-À...đâu có chuyện gì đâu.

Bảo Khang hoài nghi:

-Thật là không có gì không? Thầy có chuyện gì cứ nói đừng giấu mãi trong lòng.

Lời nói này không ngờ có công dụng rất lớn, Minh Huy cũng chịu trải lòng mình:

-Thầy tiếc quá! Thầy thật sự có cảm tình với quê ngoại của em rồi. Thầy không nỡ rời xa mảnh đất đó.

Bảo Khang ngớ người, tưởng có chuyện gì lớn lao, nào ngờ... Cậu thầm cười, thì ra anh ta là người có tình cảm thuộc dạng dạt dào, dễ xúc động như thế.

-Đừng khóc nữa! Mất hình tượng quá.

Bảo Khang vỗ vào lưng anh ta, vỗ về an ủi. Hành động không thể không nói là quá tình cảm. Bảo Khang đã trở về con người thật rồi: luôn sống tính cảm và biết chia sẻ cùng người khác.

Cuối cùng họ cũng trở về tới nhà. Minh Huy từng bước khập khiễng, hụt hẫng đón taxi về nhà, còn Bảo Khang thì chờ ba tới rước. Đêm ấy, Bảo Khang ngủ không được, chợt nghĩ tới khoảnh khắc những hôm ngủ cùng anh ta dưới quê, lòng chợt mỉm cười tự mãn, trái tim đập như đang đánh trống. Cậu thầm cảm ơn trời đã ình được những ngày nghỉ tuyệt vời đến thế. Xong rồi, cậu hào hứng mở những tấm hình mà cậu đã chụp lén Minh Huy lúc ngủ trong điện thoại ra xem, miệng nhất nhất rằng anh ấy đẹp trai và dễ thương.

Ngày hôm sau, trở lại với việc học thường nhật. Minh Huy đã lấy lại tinh thần, tiếp tục công việc dạy học ở trường và gia sư cho riêng Bảo Khang.

Tại nhà Bảo Khang, có một thầy một trò...

-Oh my god! Qua chuyến đi vừa rồi thì em mới biết được thầy ngốc như thế nào. Tật xấu của thầy cũng bị em nắm hết. Oh my god! Oh my god! Không thể tin được.- Bảo Khang lè lưỡi chọc Minh Huy, lời nói ngày một chanh chua hơn, nhất là từ "Oh my god" nghe rợn người.

Minh Huy như bị sét đánh, tá hỏa:

-Oh my god cái gì chứ? Em không được đem chuyện này đồn cho cả trường biết!

Bảo Khang lắc đầu, lắc qua lắc lại:

-Oh my god là Oh my god!

Minh Huy mạnh giọng:

-Nếu em nói chuyện này ra đồng nghĩa với việc em muốn chết!

-Oh my god! Thầy giết học trò!- Bảo Khang không ngừng việc chế giễu thầy bằng cái từ chanh chua.

Minh Huy muốn lên tăng xông ngay tại chỗ:

-Học thôi! Chắc em chưa uống thuốc.

-Oh my god.

Minh Huy cốc đầu Bảo Khang, trừng mắt lên cậu ta mới chịu ngồi im mà học. Nhưng thỉnh thoảng vẫn không ngừng nói câu "Oh my god". Hành động kì dị này làm Minh Huy bó tay tuyệt đối nể phục.

Trước khi tạm biệt thầy, Bảo Khang nói nhỏ với Minh Huy:

-Thầy ơi! Em quên nói với thầy rằng em có lưu lại những khoảnh khắc cực kì thú vị của thầy!

Lời vừa dứt, khóa cổng và cháy nhanh vào nhà. Minh Huy ngoài này hơi bất ngờ, tay dùng sức đẩy cánh cổng. Biết được chuyện gì đang xảy ra, Minh Huy khó chịu, hét lớn"Oh my god! Phải chăng anh ấy bức xúc và muốn bức nút? Phải chăng câu xì-lô-ganh của Bảo Khang đã nhiễm vào đầu của Minh Huy?

32. Chương 32: Minh Huy Bị Khống Chế

Chương 32: Minh Huy bị khống chế
Trường học vốn là nơi đông người. Bảo Khang bước tới trường trong tâm trạng hết mức hạnh phúc, vui sướng. Cậu ta đêm hôm qua sau những phút gọi là trăn trở, đã nghĩ ra một ý tưởng không hề tồi đối với bản thân: Sao mình không lấy độc trị độc nhỉ? Minh Huy ơi, anh nhất định sẽ vì em mà tức đến phát điên thôi. Hãy đợi đấy!

Nụ cười trên môi Bảo Khang đầy giả tâm, chắc định làm chuyện hại người hả gì đây mà.

Minh Huy cầm đống tài liệu bằng tay phải, tay trái cầm cặp đi về phòng giáo viên, trông cực mệt nhọc. Thấy Bảo Khang đang la cà đi phía trước cách mình không xa, anh ta liền muốn đứng trước mặt mà chỉnh Bảo Khang lại. Theo anh nghĩ, Bảo Khang đang có những dấu hiệu "nguy hiểm", trong tương lai sẽ không còn coi trọng mình ra gì, cần phải chỉnh ngay, trước khi quá muộn.

-Này, Bảo Khang! Em đứng lại ngay!

Bảo Khang dừng lại:

-Có chuyện gì không thầy?

Minh Huy lên giọng:

-Thấy thầy mà không chào sao? Em quả thật cần được dạy bảo lại.

Bảo Khang chỉ tay vào mặt mình:

-Em? Thầy...khéo bắt lỗi quá!

-Đi lên phòng giáo viên ngay, viết kiểm điểm cho thầy!

Bảo Khang chẳng hiểu sao mình lại bị vậy. Đầu óc của cậu hoạt động hết công sức, cậu nghĩ rằng thời cơ đã đến cho kế hoạch thực hiện.

-Dạ, em sẽ đi!- giọng nói hơi muốn khinh người.

Minh Huy đắc ý, xem ra đã chỉnh được Bảo Khang rồi.

-Tốt! Đi theo thầy!

-Nhưng...

-Nhưng gì?

-Em không chắc rằng mấy tấm hình sẽ không được phát tán đi khắp trường.

Minh Huy đã bị Bảo Khang đưa điểm yếu ra khống chế mình, bất động:

-Em...em dám sao?

-Cùng lắm chỉ bị khiển trách chứ đâu có gì.

Minh Huy trợn mắt:

-Em không có quyền đó.

-Em tự ình cái quyền đó.

Minh Huy lo lắng, sợ mất hình tượng trong đám nữ sinh của trường. Trước tình trạng tiến thoái lưỡng nan này, anh quyết định nhường Bảo Khang thì tốt hơn.

-Thôi được rồi, thầy chịu thua em đấy! Em không lên phòng giáo viên đâu.

Bảo Khang tự mãn:

-Cảm ơn thầy! Xem ra thầy còn biết giữ gìn hình tượng. Chào thầy em về ạ!

-Khoan đã! Trước khi đi, thầy muốn nói cho em biết rằng em càng ngày càng giống một kẻ tiểu nhân rồi đấy. Thầy không biết em bị ảnh hưởng bởi ai nhưng hay mau bỏ tính đó đi.

Bảo Khang nghe những lời này, như nước đổ lá môn, liền không nhớ:

-Hẹn gặp thầy tối nay! Nếu đến trễ em không chắc mọi chuyện bình thường đâu, thưa thầy.

Minh Huy tức muốn nôn ra máu nhưng đành tiết chế cảm xúc, cương quá thì dễ gãy.

Đúng giờ học, Minh Huy đã có mặt tại nhà Bảo Khang. Anh ta muốn thưa chuyện với người lớn vồ sự thay đổi của Bảo Khang, nhưng nghĩ tình nghĩa nên không nói mà hy vọng sẽ chỉnh được em ấy.

-Thầy cũng đúng lúc đấy! So good!

Minh Huy hơi khó chịu:

-Thầy không ngang hàng với em đâu nhé!

Bảo Khang thấy vậy nên chuyển sang chuyện khác:

-Thầy ơi em khát nước. Thầy xuống nhà rót cho em được không?- Bảo Khang cười thầm trong dạ.

Minh Huy cáo gắt:

-Em có tay chân thì tự đi rót mà uống đi!

-Mấy tấm ảnh...

-Thôi, thôi để thầy đi rước.

Minh Huy "bằng mặt nhưng không bằng lòng" đi rót nước cho Bảo Khang. Xem ra việc dùng mấy tấm ảnh để bắt Minh Huy cung phụng cho cậu ta thật hiệu quả. Bảo Khang có chút đắc ý, thỏa mãn.

"Thầy ơi, em muốn ăn cái bánh"

"Thầy ơi, lấy cho em cuốn tập trên kia"

"Thầy ơi, tính giùm em cái này..."

"Thầy ơi, em đau vai quá, thầy có thể xoa bóp..."

"Viết chì tà rồi, sao giờ? Thầy..."

Hàng loạt yêu cầu bắt Minh Huy phải làm. Bảo Khang càng sai vặt càng hăng, được nước làm tới, sai Minh Huy từ việc nhỏ nhất. Minh Huy có chút tức giận, bất mãn, nếu không có mấy tấm ảnh đó chắc anh ta đã dạy cho Bảo Khang bài học để đời. Bảo Khang thật là làm cho người ta muốn chửi thề.

-Thầy ơi...

Bảo Khang chưa kịp nói gì hết Minh Huy đã nóng giận đập bàn một cái rõ to và mạnh:

-Em đủ rồi đấy!

Tiếng đập bàn cùng tiếng la lớn của Minh Huy làm kinh động ba mẹ Bảo Khang dưới này.

Bảo Khang thấy tình thế như vậy, liền sợ:

-Th...ầy...

-Không thầy trò gì hết á. Em còn biết thầy là thầy của em nữa à? Thầy là ôsin để em sai vặt à? Bây giờ thầy không chịu nổi nữa rồi, mấy tấm ảnh đó em thích làm gì thì tùy em.

Bảo Khang muốn khóc trước những lời tức giận của Minh Huy:

-Thầy...em chỉ muốn nói là...hết giờ rồi mà.

Đoạn, có tiếng mở cửa...

33. Chương 33: Gia Có Gia Quy

Chương 33: Gia có gia quy
Có tiếng gõ cửa...

-Có chuyện gì vậy?

Ba Bảo Khang bên ngoài mở cửa vào, khuôn mặt đầy sát khí, quả thật muốn giết người mà. Giọng nói đầy giận dữ, mặc dù chưa biết chuyện gì.

Minh Huy và Bảo Khang hơi bất ngờ trước tình huống này, không biết phải nói sao và nói như thế nào.

-Hai đứa theo ta đi xuống đây!

Giọng nói vẫn không ngừng dọa chết người. Hai người nhanh chóng tuân theo mệnh lệnh.

Theo yêu cầu, Minh Huy đã trình bày hết những nỗi uất ức của mình, kể cả việc cho rằng Bảo Khang ngày càng không biết trên dưới. Bảo Khang lúc này thấp thỏm lo sợ, thoáng vẽ ra tương lai đầy mịt mù ình.

Ba Bảo Khang nhập tâm nghe từng lời từng lời của Minh Huy. Đợi anh ta nói xong, ông lập tức xử chuyện này.

-Bảo Khang! Mau quỳ xuống cho ba!

Bảo Khang nhanh chóng quỳ xuống, gương mặt tái mét.

-Con có muốn nói gì để biện hộ chưa mình không? Nói!

Tiếng cuối cùng lớn làm Bảo Khang giật mình, không thể kìm nước mắt, giọng ngắt quãng:

-Dạ...đúng là như...vậy...ba...à!

Ông tức tưởi không ngờ đứa con ngoan hiền biết phải trái lúc trước bây giờ là một đứa ăn nghĩ không kĩ như vậy. Trong lúc tức giận ông tiện tay cầm chiếc roi đã lâu không sử dụng quất vào người Bảo Khang một cái thật mạnh lên tiếng rõ đau, có thể để lại sẹo.

-Á...! Đau quá...mẹ ơi. Ba ơi con biết lỗi rồi.

Bảo Khang khóc như mưa, trông cực kì đau khổ, tiếng nấc ngày một lớn. Tay cậu ôm một bên cánh tay, chỗ bị quất trúng. Mẹ Bảo Khang thấy cảnh tượng này liền đau lòng, mẹ nào mà không thương con:

-Ông ơi, tha cho con một lần đi, nó biết lối của nó rồi mà.

Yêu cầu của bà tuyệt đối bị cự tuyệt:

-Không được! Phải dạy nó một lần cho đúng nghĩa để nó lấy đây mà không dám tái phạm.

Nói xong, ông quay sang Bảo Khang. Ông cũng rất đau lòng nhưng ở cương vị một người cha ông không cho phép mình mềm lòng bởi một phút mềm lòng có thể hại tiền đồ con mình.

-Roi thứ nhất vì tội không xem thầy ngang hàng với mình. Còn roi thứ hai vì cái tội dám dùng thủ đoạn để uy hiếp thầy của mình.

Nói xong, ông liền quất một roi. Lực của roi này còn mạnh hơn roi trước. Bảo Khang dùng tay đỡ nên roi đã trúng vào tay. Đau nhứt thấu xương, cậu khóc không thành lời, ôm tay mà chịu đựng. Minh Huy ngoài này, thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy có lỗi:

-Như vậy là được rồi, bác không cần phải đánh thêm. Bảo Khang đã biết lỗi rồi. Hãy để cháu từ từ dạy lại em ấy.

-Không được! Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Cháu không cần phải xin giúp nó. Roi thứ ba cho tội phụ lại lòng tốt của thầy!

Roi thứ ba còn mạnh hơn roi thứ hai, trúng vào lưng sống. Trên người Bảo Khang đầy vết thương rướm máu. Cậu đau đớn đến tê dại, không ngừng khóc.

Ba Bảo Khang nói lần cuối:

-Qua chuyện này, con hãy tự kiểm điểm bản thân mình đi. Nếu không sửa đổi, lần sau lập tức dọn đồ ra khỏi nhà.

Đợi ba Bảo Khang rời khỏi, mẹ cậu và Minh Huy lại gần đỡ Bảo Khang dậy. Bảo Khang gần như kiệt sức đi không nổi. Minh Huy tự dưng cảm giác như đang có vết dao khứa vào trái tim mình, giọng ân cần:

-Em có đau lắm không?

Bảo Khang hất cánh tay Minh Huy ra, không trả lời câu hỏi của anh ấy, bộ mặt không thèm quan tâm mà òa vào lòng mẹ cậu khóc thật lớn:

-Mẹ...ơi...con đau quá.

Mẹ Bảo Khang xoa đầu Bảo Khang:

-Đừng khóc nữa, mẹ cũng đau lòng lắm. Cha con cũng thiệc máu lạnh, dù gì cũng là con mình. Lên lầu mẹ thoa thuốc giảm đam nhe con.

Bà dìu Bảo Khang lên lầu, Minh Huy muốn giúp đỡ nhưng phần vì thấy mình bị cô lập, phần vì không biết đối mặt ra sao nên nhanh chóng rời khỏi nhà.

Về nhà nhưng trong lòng còn bất an, lo lắng lắm: Không biết em ấy đã ngủ chưa? Có còn đau không? Có bị sẹo không? Có còn giận mình không? Nghĩ tới đó thôi, Minh Huy lại tự trách mình đã quá nỏng nảy nên mới để xảy ra chuyện này.

34. Chương 34: Giận

Chương 34: Giận
Bảo Khang suốt đêm đó đau đớn không ngủ được. Từng vết sẹo dày xé tâm can cậu. Cậu khóc thầm, khóc không cho ai biết, nghe thấy. Cậu cảm thấy cả thế giới như đã bỏ rơi mình, cảm thấy cả thế giới như đang sập xuống. Cậu giận Minh Huy nhiều lắm, nhưng cũng không một lời oán trách vì nguyên nhân cốt lõi không nằm ở anh ta.

Hôm nay Bảo Khang đến trường trong tình trạng vô cùng mệt nhọc. Cơn đau tuy có dịu đi, nhưng nó vẫn còn âm ỉ. Đi tới đâu, ai cũng chú ý cậu. Tựa như miếng băng trên người cậu như là một thứ gì đó rất lạ vậy. Hổ thẹn vô cùng, Bảo Khang nhanh bước vào lớp.

Vào đến lớp nào ngờ đâu yên phận, Bảo Khang không ngờ rằng bạn bè lại chơi tốt đến độ chọc cậu ra mặt luôn. Cậu có chút suy nghĩ bi quan, nghĩ rằng người tốt trên đời này chỉ có mẹ của cậu.

Cậu không thèm nói chuyện với ai, chỉ lặng thinh ngồi đó như khúc gỗ khô.

"Bảo Khang! Lên phòng giáo viên có việc kìa!"

Lớp trưởng thông báo với Bảo Khang. Cậu ta nghe vậy, có chút phiền hà. Đang giữa lúc này mà thầy cô nào muốn gặp mình vậy?

Bảo Khang lê từng bước lượm thượm, cuối cùng cũng xách mông đến trước phòng giáo viên. Không ngờ, người muốn gặp Bảo Khang lại là Minh Huy. Đang lúc này, Bảo Khang có ý bỏ chạy nhưng đã bị Minh Huy níu áo lại.

-Này! Sao lại tính bỏ chạy như vậy?

Bảo Khang đẩy nhẹ tay Minh Huy ra:

-Thầy tìm em có việc gì không?

-À...Chuyện tối qua...

-Chuyện tối qua thầy đừng nhắc tới nữa. Em không muốn nghe. Nếu thầy gặp em chỉ vì chuyện này thì em xin phép được về lớp.

Minh Huy hiểu được tâm lí của Bảo Khang lúc này:

-Cho thầy xin lỗi! Nếu thầy không nóng nảy thì đâu có...

-Không phải tại thầy đâu ạ! Thưa thầy em về!

Bảo Khang vừa dứt lời, nhanh chóng gật đầu rồi định về lớp.

"Á..."

Bảo Khang ôm tay la một cách đầy đớn đau. Chưa kịp bước bước đầu tiên, cậu đã bị Minh Huy anh ta kéo lại. Nhưng không may, Minh Huy lại nắm ngay tay bị đánh trúng của Bảo Khang với sức kéo kha khá mạnh. Minh Huy lo lắng ra mặt:

-Em...vẫn còn đau à?

Bảo Khang rươm rướm nước mắt:

-Không...sao...đâu...ạ!

Tiếng nói chịu ảnh hưởng của tiếng nấc, nên không được suôn sẻ mà đứt khúc, gập ghềnh.

-Đừng có giấu thầy! Lại đây, cho thầy xem nào!

Bảo Khang lau giấu nước mắt, vội vã đi về lớp mặc cho thầy Minh Huy anh ta đang mải miết nhìn theo.

Thấy như vậy, Minh Huy lại càng trách mình hơn, nhận tất cả lỗi là của mình: Tất cả là lỗi tại thầy. Thầy xin lỗi em Bảo Khang à! Hãy hiểu cho thầy.

Minh Huy thở ngắn thở dài chán trường...

Bảo Khang tình trạng ngày càng tồi tệ hơn. Cậu không muốn về lớp nữa, bởi vì trong mắt cậu lúc này đều rất chán. Nơi mà cậu có thể đi ngay lúc này, không nơi nào khác ngoài khuôn viên sau trường. Cậu ngồi đó, lại trầm ngâm. Đôi lúc lại sờ vào vết thương trên người mình, rồi há miệng đau đớn, trong rất đáng thương.

Minh Huy đứng ở đằng xa đi lại gần:

-Sao lại ngồi ở đây? Xem kìa, trông em còn đau lắm!

Bảo Khang nhìn thấy mặt Minh Huy, như gặp phải thú lạ, tìm cách tránh xa. Bảo Khang không màn đến hậu quả, bỏ qua lời nói của Minh Huy, đi thật nhanh về lớp. Minh Huy hiểu nên cũng không đuổi theo, chỉ làm mọi chuyện trở nên phức tạp mà thôi.

35. Chương 35: Định Giận Anh Tới Bao Giờ?

Chương 35: Định Giận Anh Đến Bao Giờ?
Minh Huy biết rằng Bảo Khang đang thật sự giận mình, có điều không nói ra. Minh Huy thoáng nghĩ rằng nội tâm Bảo Khang đang có sự giằng xé giữa "ghét ra mặt" hay không mà thôi. Đến ngần ấy suy nghĩ thôi, Minh Huy đã cảm thấy hữu khí vô lực rồi.

Hôm nay, trong dự định của Minh Huy, anh ta phải đến nhà Bảo Khang thật sớm.

"Sao mình lại phải làm như vậy? Xin lỗi em ấy à? Chung quy lại, lỗi cũng đâu phải của riêng mình? Nhưng em ấy cần sự xin lỗi... Cái gì thế? Suy nghĩ cái gì thế này?" Minh Huy hươ tay hươ chân làm rối cả tóc. Đứng nhìn hình hài của chính mình trước gương, anh ta khẽ lắc đầu: Sao lại bối rối thế này?

Nhất nhất anh không biết sao lại làm như vậy, bây giờ anh đang đứng trước cổng nhà Bảo Khang. Còn tận hai mươi phút nữa mới tới giờ dạy. Sau hồi quyết định khó khăn, dù gì cũng đã tới rồi, sớm thì có sớm nhưng không hối hận, tay anh dứt khoát nhấn chuông.

Bảo Khang trên này nghe thấy tiếng chuông, lướt nhìn từ cửa sổ. Anh ta đã đến rồi sao? Sớm vậy? Lần này Bảo Khang quyết định không xuống mở cửa. Minh Huy thấy mẹ cậu ra mở cửa có đôi chút bất ngờ cùng lạ lẫm, bởi thường khi Bảo Khang là người đón tiếp mình đầu tiên.

Giữ nguyên nét mặt ấy, anh bước vào phòng Bảo Khang. Giọng trầm:

-Chào em!

Bảo Khang đã ngồi ở bàn học, tập vở đã sẵn sàng, chỉ gật gật đầu như vậy thôi. Thái độ vừa rồi làm Minh Huy tuyệt đối thất vọng.

-Sao vậy? Thường ngày em rất nồng nhiệt đón anh mà?

Bảo Khang nhạt giọng:

-À...tại hôm nay em không được khỏe.

Lời vừa nói ra, trong lòng Minh Huy đã biết đó chỉ là cái cớ mà thôi.

-Mệt sao? Thôi, bắt đầu thôi.

Minh Huy đã thật sự buồn, cho rằng không khí hôm nay thật ảm đạm, tẻ nhạt. Ý nghĩ là sẽ mở lời xin lỗi trước, lập tức "tự trọng" dập tắt ngay.

Bảo Khang mang một bộ mặt nạ hoàn toàn mới: Lạnh lùng và nghiêm nghị. Bộ mặt nạ này sử dụng trong bao lâu đây? Câu hỏi giản đơn được đặt ra.

Thời gian cứ trôi qua như vậy. Bảo Khang tiết kiệm lời một cách tối đa, ngay cả cái nhìn, cái cười cũng không thèm dành cho anh ta. Minh Huy hôm nay không được tập trung, đầu óc đang tìm đáp án để giải quyết nút thắt này. Anh nhận định rằng nó còn khó hơn chứng minh một định lí Toán học.

Ngày chủ nhật, cũng vậy thôi. Minh Huy lại ra công viên thư giãn. Nếu lúc này không gặp Bảo Khang, mọi chuyện anh đã tạm quên.

-Này! Bảo Khang. Đi đâu thế?

Bảo Khang dừng lại trên lối dẫn, nhẹ nghiêng đầu nhìn về cánh tay đang giơ về phía mình. Khoảng cách không xa lắm. Cậu gật đầu nhanh rồi thản nhiên bước tiếp. Minh Huy như có ma lực hấp dẫn, chạy đuổi theo Bảo Khang:

-Định giận anh tới bao giờ đây?

Câu hỏi làm cậu ta khựng người lại. Dường như chết lâm sàng, Bảo Khang nghẹn thốn tìm đáp án: Tại sao mình lại giận như thế?

Minh Huy dần tiến về gần Bảo Khang, mặt đối mặt, đặt hai tay lên vai Khang:

-Hãy dừng lại đi! Như thế là đủ rồi.

Bảo Khang ngơ người lắng nghe thật kĩ lời nói này, cảm thấy có lí nhưng vẫn biện chứng cho sự mù quáng của mình:

-Em đâu có giận đâu. Chỉ tại lúc này trong em không được khỏe.

-Em nói dối!

Minh Huy kích động, lực đè lên vai mạnh đột ngột khiến Bảo Khang nhăn mày nhíu mặt vì cái đau của vết thương lại trỗi lên. Nó cứ âm ỉ kéo dài. Nhận ra được điều này, anh ta buông tay ra.

-Thầy mong là qua hôm nay, ngày mai chúng ta sẽ trở lại như ngày trước.

Nói xong lẳng lặng bước đi. Gương mặt anh ta lộ rõ muộn phiền, âu lo.

36. Chương 36: Quy Cũ

Chương 36: Quy cũ
Bảo Khang thức dậy, tinh thần rất rất là tốt. Bước dậy, cậu đón ngày mới trong cái rạo rực khó tả.

Con đường đến trường hôm nay, cậu cho nó rất ngắn. Hàng cây bên đường, cậu cho nó rất gần gũi. Dòng người tấp nặp, cậu cho nó là nguồn gốc của phấn khích. Và, vướng mắc ngày hôm qua, cậu xem tựa như là gió: thoáng đến rồi lại lướt qua để lại nhiều dư vị đến tận cùng cuộc đời.

Phải kể đến tối đêm qua, Bảo Khang đã trăn trở suốt đêm. Cậu tự mình nhìn nhận lại mình, xem lại một lượt tất cả những gì đã xảy ra. Cậu cảm thấy rằng mình đang có lỗi cần được sửa. Quyết định cậu sẽ là Bảo Khang như hôm nào và sẽ không giận thầy Minh Huy nữa.

Minh Huy anh không thuộc dạng người quá tốt nhưng không tồi khi nói anh ta là người tốt hiếm có. Đại loại như bây giờ anh ta không chấp nhất chuyện cũ với Bảo Khang.

Bảo Khang kết thúc một ngày học tập. Tuy có mệt cũng không quên tới thầy Minh Huy. Cậu cảm thấy cần xin lỗi, gọi điện sao, nhấn tin sao, cậu quả thật như thằng ngốc chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Vậu bắt đầu lên mạng tra cách xin lỗi người khác hiệu quả mà không quá khó để nói. Tra đi tra lại, rốt cuộc cũng không tìm được cách nào thích hợp. Ngữ cảnh này chẳng hề khác với câu "Chờ người tới giúp chỉ bằng tự mình giúp mình".

Cậu quyết định làm theo cách của mình, tức là để mọi chuyện tự nhiên như chưa hề có gì xảy ra sẽ tốt hơn gấp bội cái cách xin lỗi. Nếu xin lỗi, không khéo lại khiến mọi chuyện trở nên rối tung.

Ngày hôm sau, thứ ba, Minh Huy theo lịch có giờ dạy kèm ở nhà Bảo Khang.

-Thầy...Em muốn...

Minh Huy trơ tròn mắt:

-Sao? Em cứ mạnh dạn. Ý kiến gì sao?

-Thầy... Hãy xem như mọi chuyện chưa từng tồn tại nhe thầy!

Bảo Khang lấy lại can đảm sau những lời e dè lúc nãy. Minh Huy nghe vậy cũng hiểu được ý em ta muốn nói:

-Chuyện đó à? Thầy không còn bận tâm nữa đâu. Chỉ cần em đành phạm lỗi như vậy nữa là được.

Bảo Khang liền mừng, gật đầu đầu cảm tạ:

-Cảm ơn thầy nhiều lắm a! Em hứa sẽ không có lần hai. Suy đi tính lại cho cùng, thầy vẫn thiệt thòi hơn. Đã làm đúng mà còn nhận mình sai, mà còn một cách không xứng đáng nhận được thái độ vô tâm của em.

Minh Huy xoa đầu Bảo Khang:

-Em hiểu được vậy là tốt rồi. Đã lâu rồi thầy không được nhìn thấy một Bảo Khang ngoan ngoãn, hiền lành, dễ thương như vậy. Hãy cố gắng giữ dáng vẻ này.

Hai người cười, hai con mắt nhắm híp lại nhìn nhau, trông rất nhẹ nhàng.

Thế là mọi chuyện đâu lại vào đấy. Mọi chuyện cứ liên tục xảy ra nhưng có phải luôn nhẹ nhàng, buồn ngủ đến vậy?

Bảo Khang đang tập trung khí lực vào bài toán Minh Huy vừa cho. Dù cho tập trung cỡ nào,cậu ta vẫn không thể không thấy được cái nhìn khó hiểu mà Minh Huy liên tục đổ dồn về phía mình. Định không để ý, nhưng thấy tình hình có vẻ không được bình thường, Bảo Khang quyết định tìm hiểu. Trước khi hỏi, cậu ta vỗ lưng thầy một cái như để trấn tĩnh thần kinh thầy lại:

-Thầy...sao nhìn em đến như vậy? Mặt em dính thứ gì à?

Minh Huy cười:

-Thầy muốn hỏi em chuyện này... Em sẽ nói thật chứ?

Bảo Khang hơi bất ngờ, thầy muốn hỏi gì mà có vẻ cẩn mật thế:

-Nếu không liên quan đến vấn đề nhạy cảm, bí mật tuyệt đối, em sẽ chẳng có lí do gì để nói dối.

Minh Huy cú nhẹ lên đầu Bảo Khang:

-Nhạy cảm cái gì chứ? Đúng là đầu óc sâu bọ! Em có chút hạ lưu rồi đó.

Giọng cười đầy đâm chọt của Minh Huy làm cậu ta ngượng vô cùng. Là bản thân tự nghĩ lung tung nên đáng bị chế nhạo. Đúng thật là Khang của lúc trước, biết trước biết sau.

-Có chuyện gì thì thầy cứ hỏi đi!

Minh Huy chuyển sang bộ mặt nghiêm trọng, hình sự:

-Em...còn giữ mấy tấm hình đó không?

Câu hỏi tưởng chừng rất quan trọng, trông mong rồi thất vọng, Bảo Khang chẳng buồn trả lời một cách đầy không hứng thú:

-Còn...nhưng nếu thầy muốn em xóa nó thì em sẽ làm ngay.

-Không không! Em cứ giữ nó. Cứ xem đó như một kỉ niệm. Thầy tặng nó cho em, em muốn sử dụng sao cũng được. Nhưng phải nhớ rằng không được mang hình ảnh của thầy đi làm những việc đáng xấu hổ. Bảo Khang em nghe rõ chưa?

Bảo Khang thấy hài hước:

-Được rồi. Được rồi. Tâm nguyện này của thầy em sẽ đáp ứng.

Minh Huy hài lòng:

-Rất tốt! Thầy đặt niềm tin vào em.

Vừa dứt lời, Minh Huy còn quên một chuyện chưa nói:

-À mà này! Thầy quên mất chúng ta đã giao kèo những gì. Học ở nhà hay ở ngoài thì cứ gọi anh xưng em, ở trường thì bắt buộc phải gọi thầy xưng em một cách đầy tôn trọng.

Bảo Khang sờ sờ sau gáy:

-Em cũng nhém quên mất. Hay là vậy nè, sau này ai quên xưng hô không đúng thì bị phạt đi.

-Phạt gì?

-A....a...thì tùy người còn lại đi. Nếu em sau, tùy thầy ra hình phạt và ngược lại.

Minh Huy và Bảo Khang nhất nhất đều đồng ý, đưa tay ra móc nghéo.

Bầu trời đêm tĩnh mịch, sau tất cả thì cuộc đời cũng không lấy đi của ai bất cứ thứ gì. Hãy nhớ trân trọng mọi việc.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/thay-giao-hot-boy